
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2557  
วันอังคารท่ี 29 เมษายน 2557 

ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)  
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 

...................................................................... 

ผู้มาประชุม 
1. กระทรวงการคลงั 

(โดย นายพิทย อทุยัสาง ผู้ รับมอบฉนัทะ) 
ถือหุ้น 1,113,931,061  หุ้น 

2. ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ จ านวน 4,698 ราย ถือหุ้น 514,066,603 หุ้น 
 รวมผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

จ านวน 4,699 ราย 
ถือหุ้นทัง้สิน้ 1,627,997,664 หุ้น 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.45 น. 
 

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ 
โดยมีกรรมการและคณะกรรมการชดุตา่งๆ รวมทัง้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ คือ  
 

กรรมการและคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
 

1. พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
4. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สปุรีชา กมลาศน์ กรรมการอิสระ 
5. นายสธุรรม ศริิทิพย์สาคร กรรมการอิสระ 
6. นายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์ กรรมการ 
7. นายธีรศกัดิ์ สวุรรณยศ กรรมการ 
8. พลต ารวจเอก อดลุย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
9. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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ฝ่ายบริหารบริษัทฯ 
1. นายโชคชยั ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวโุสสายกลยทุธ์องค์กรและ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน และรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
2. นายปานฑิต ชนะภยั รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หนว่ยธุรกิจบริการการบนิ  
3. เรืออากาศเอก มนตรี จ าเรียง รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายชา่ง  
4. นายธีรพล โชตชินาภิบาล รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์  
5. นายดนชุ บนุนาค รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายรายได้เสริมองค์กร  
6. นายนิรุฒ มณีพนัธ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและก ากบั

กิจกรรมองค์กร 
7. ร้อยโท อธิศกัดิ์ พดัช่ืนใจ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ 
8. นายประกอบเกียรต ินินนาท ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกนัภยั และ

สิ่งแวดล้อมการบิน 
9. นางชดุา ธนะภมูิ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
10. นายรัช ตนัตนนัตา ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร 
11. นายพิเชษฐ์ เรียงวฒันสขุ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
12. นายธงชยั สิงห์กลุ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงิน และรักษาการ            

รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชี 
13. นางพิณค า โรหิตเสถียร ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเคร่ืองบนิ 
14. นางชาริตา ลีลายทุธ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานลงทนุสมัพนัธ์ 
15. เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
16. เรืออากาศเอก ยทุธสิทธ์ิ สวุรรณลอย ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายสนบัสนนุงานซอ่มบ ารุงอากาศยาน 
17. นายดลุยพงศ์ สขุานศุาสน์ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการตลาดและบริหารรายได้ 
18. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายพฒันาและฝึกอบรมบคุลากร 
19. นายกฤตพล ฉนัทฤธานนท์ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายสนบัสนนุการบริการธุรกิจการบนิ 
20. นางบษุบา สงัขวิภา ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายพฒันาการตลาดและบริการลกูค้า 
21. นายบ าเพ็ญ สรรพศรี ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย  
22. นางสาวจิระพนัธ์ ศริิไพรวนั ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารข้อมลูธุรกิจการบนิ 
23. นางสวุิมล บวัเลิศ ผู้อ านวยการใหญ่ ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ 
24. นายสาโรจน์ ยทุธไตร ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
25. นางเดือนเพ็ญ  ทีฆกลุ                               ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายกลยทุธ์และแผน 
26. นางเพชรพริง้  สารสิน                              ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายภาพลกัษณ์และส่ือสารองค์กร 
27. นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศริิ              ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตัิการบนิ   
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28. นางเบญจมาศ  วิไลชนม์                          ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
29. นางนนัทนา  สงัขวิจิตร                            ผู้อ านวยการใหญ่ส านกังานการตรวจสอบภายใน 
30. นายวิวฒัน์  ปิยะวิโรจน์                          ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ประเทศไทยและอินโดจีน 
31. นายวิโรจน์  ศริิโหราชยั                          ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ภมูิภาค 
32. นายเกรียงไกร  มโนมยัพนัธุ์                   ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ระหวา่งทวีป 
33. นายชตุินธร  ศรีสิทธิกรรม                     ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ดจิิทลั 
34. นายวรเนต ิหล้าพระบาง ผู้อ านวยการใหญ่สงักดัส านกังานกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

รักษาการกรรมการผู้จดัการบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากดั 
35. เรืออากาศโท สรุพล อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการผู้จดัการฝ่ายครัวการบนิ 
36. ร้อยตรี อนสุสรณ์ นาคศรีชุม่ กรรมการผู้จดัการฝ่ายบริการอปุกรณ์ภาคพืน้  
37. นางอษุณีย์  แสงสิงแก้ว                             กรรมการผู้จดัการฝ่ายบริการลกูค้าภาคพืน้ 
38. นายพนูศกัดิ์  ชมุชว่ย                               กรรมการผู้จดัการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภณัฑ์   

 
ผู้แทนส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ท าหน้าท่ีสงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสียง 
 

 1.   นายเทอดพงษ์  พงษ์ศกัดิ์ศรี   
 2.   นางสาวพทัธมน  พทุธสีมา   
 3.   นางสาวปัทมิกา  เปาอินทร์    
 
อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้น ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจนบัคะแนน   
 

 1.   นางสาวแธน ภคัพงษ์พนัธุ์ชยั  
 2.   นางสาวเพชรดา ก่ิงวฒันกลุ 
 3.   นายตลุย์ เงยวิจิตร  

 
พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง  ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ และกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น

ทกุท่านท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวนันี ้ซึ่งในการจดัประชุมสามญัประจ าปีนัน้ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 34 ระบุไว้ว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้น
นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ปัจจุบนับริษัทฯ มีทุน    
จดทะเบียนจ านวน 26,989,009,500 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,698,900,950 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 2,232 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้ นทัง้สิน้ 
1,459,892,924 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 66.8825 ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 
111,455 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 2,182,771,917 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัทฯ จึงขอเปิด
ประชุม พร้อมกับแนะน ากรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารท่ีมาร่วมประชุม และแนะน านางสุวิมล บวัเลิศ ผู้อ านวยการใหญ่ 
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ส านกัเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งท าหน้าท่ีเลขานกุารการประชมุ และแจ้งว่าส าหรับการประชมุครัง้นี ้ทางบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย เพ่ือดแูลและให้ค าปรึกษา ให้การด าเนินการ
ประชมุเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยแนะน าผู้แทนจากบริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั คือ นางกลุกนิษฐ 
ค าศริิวชัรา และขอให้รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้แนะน าฝ่ายบริหารบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

นายโชคชยั ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวโุสสายกลยุทธ์องค์กรและพฒันาอย่างยัง่ยืน 
และรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กล่าวแนะน าฝ่ายบริหารบริษัทฯ จากนัน้ขอให้ประธานกล่าวเก่ียวกับ
ข้อบงัคบัในการด าเนินการประชมุ 

ประธาน ชีแ้จงวา่ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุนัน้ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น มีข้อบงัคบัก าหนดไว้ในเร่ือง
ของการประชุมว่าจะต้องด าเนินการไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้  ดังนัน้ ในการด าเนินการจะเป็นไปตาม
ระเบียบวาระ ส าหรับการประชมุระเบียบวาระใดท่ีจะต้องออกเสียงลงมตเิพ่ือการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง  และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระต่างๆ ขอเชิญนางสุวิมล บวัเลิศ 
ผู้อ านวยการใหญ่ ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

นางสวุิมล บวัเลิศ ผู้อ านวยการใหญ่ ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่าในการประชมุใหญ่สามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 นี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิและความเท่าเทียมกนั
ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ และให้เสนอ
ช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2557 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
“www.thaiairways.com” ตัง้แต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอ
เร่ือง และเสนอรายช่ือเข้ามายงับริษัทฯ ดงันัน้ การประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในครัง้นี ้มีระเบียบ
วาระการประชุมรวมทัง้สิ น้  10 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมท่ีได้น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้ น  
ทกุทา่นลว่งหน้าแล้ว 

ข้อบงัคบัในการประชมุ  

 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ระบุไว้ว่า “ประธานในท่ีประชุม มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม โดยด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ” 

การอภิปราย                         
ผู้ใดประสงค์จะกลา่วถ้อยค าตอ่ท่ีประชมุ ขอให้ยืนรอหลงัไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว้ให้ซึ่งมีทัง้หมด 8 จดุ เม่ือ

ประธานในท่ีประชมุอนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง   
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- ช่ือ / ช่ือสกลุของผู้อภิปราย 
- สถานะเป็นผู้ ถือหุ้น/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ  
- แล้วจงึอภิปรายในเนือ้หาตามระเบียบวาระ 

หากมีผู้ ถือหุ้นประสงค์กล่าวถ้อยค ามากกว่า 1 ท่าน  ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกล่าวถ้อยค าท่านท่ีเหลือ
ยืนรอหลงัไมโครโฟนท่ีจัดเตรียมไว้  เพ่ือรอให้ประธานในท่ีประชุมอนุญาตต่อไปภายหลงัจากท่ีผู้ ถือหุ้นท่านก่อน
หน้ากลา่วถ้อยค าจบ โดยประธานในท่ีประชมุจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นท่ียงัมิได้ซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน ทัง้นี ้
การอภิปรายจะต้องอยูใ่นประเดน็หรือเก่ียวกบัประเดน็ท่ีก าลงัปรึกษากนัอยู ่และขอให้อภิปรายด้วยความสภุาพ 

 
การออกเสียงลงคะแนน  
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปโดยกระชับ และไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ขอก าหนดวิธีการ

ลงคะแนนเสียง ดงันี ้คือ หากมีผู้ใดไมใ่ห้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ 
สง่บตัรลงคะแนนท่ีระบกุารออกเสียงดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ส่วนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดท่ีไม่
สง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระนัน้ๆ  ยกเว้น
ระเบียบวาระท่ี 9  ซึง่บริษัทฯ จะขอเรียกเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบ   

 ทัง้นี ้เม่ือประธานได้แจ้งปิดการรับบตัรลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว หากมีการส่งบตัรลงคะแนน 
ทางบริษัทฯ จะถือวา่บตัรลงคะแนนท่ีสง่หลงัจากนัน้เป็นโมฆะ และไมน่ ามานบัคะแนนเสียง 

ส่วนผู้ รับมอบฉันทะท่ีถือใบมอบฉันทะแบบท่ีมีการระบุการออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นไว้แล้ว ไม่ต้องส่ง
บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จดัการนบัคะแนนเสียงตามท่ีระบไุว้ในใบมอบฉันทะเอง 

และเพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสียเวลา  เม่ือประธานแจ้งปิดการรับบตัรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถด าเนินการ
ประชุมในเร่ืองถัดไปได้ทนัทีในระหว่างรอการนบัคะแนน  และเม่ือนบัคะแนนเสร็จ ก็จะประกาศผลการนบัคะแนน
ให้ท่ีประชมุทราบ 

การนบัคะแนน   
การนบัคะแนนระเบียบวาระท่ี 2, 4, 5 และ 7  
จะใช้มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 การนบัคะแนนระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
จะใช้มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

 การนบัคะแนนระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือ ส าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ เดิม และ
อนมุตัใิห้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินรวมไมเ่กิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี  
 จะใช้มตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 การนบัคะแนนระเบียบวาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 
 ในระเบียบวาระนีบ้ริษัทฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทกุท่านส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ ไม่ว่าจะให้ความเห็นชอบ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียงก็ตาม ทัง้นี ้ประธานจะขอเรียกเก็บบตัร
ลงคะแนนแยกตามรายบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และจะใช้มติอนุมตัิด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
กรณีท่ีจะมีผลท าให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 
- กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไมต่รงตามระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนน 

- กรณีผู้ลงคะแนนไมท่ าเคร่ืองหมายใด  ๆในชอ่งลงคะแนน และสง่ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือตรวจนบัคะแนน 

- กรณีบตัรลงคะแนนช ารุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
กรณีผู้ลงคะแนนสง่บตัรลงคะแนน ภายหลงัจากท่ีประธานได้แจ้งปิดรับบตัรลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระแล้ว 

ในการประชุมครัง้นี ้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ส่งผู้ แทนเพ่ือท า
หน้าท่ีสงัเกตการณ์การลงคะแนนเสียง มีรายช่ือดงันี ้  

1. นายเทอดพงษ์ พงษ์ศกัดิศ์รี 
2. นางสาวพทัธมน พทุธสีมา 
3. นางสาวปัทมิกา เปาอินทร์ 

 ส าหรับล าดบัตอ่ไป  ขอเรียนเชิญประธานด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ  

นายมนต์ชัย ราบร่ืนทวีสุข ผู้ ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นว่าการด าเนินการประชุมควรอยู่ในกรอบของ
ประชาธิปไตย กติกาท่ีแถลงมาว่าเป็นข้อบงัคบัของบริษัทฯ นัน้ ตนขอยอมรับในข้อ 34 และ 36 แตใ่นส่วนของวิธีการนบั
คะแนนนัน้ ตนได้เคยทักท้วงไว้แล้วในหน้า 6 ของรายงานการประชุมปีท่ีแล้วว่าไม่มีข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อใดท่ี
ก าหนดให้นบัคะแนนเสียงของผู้ ท่ีมาประชุมแล้วเดินออกหรือไม่ได้ส่งบตัรลงคะแนนถือเป็นเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นี ้
กระทรวงการคลงัซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 แล้วลงคะแนนเสียงก็จะมีผลให้ชนะอยู่แล้ว ดงันัน้ ตนจึงไม่ยินยอมให้มีการ
ด าเนินการประชมุในลกัษณะซึ่งตนได้เคยทกัท้วงไว้ในปีท่ีแล้วท้ายรายงานการประชมุหน้า 6 และได้แสดงความไม่
เห็นด้วยในท้ายหน้า 46 นอกจากนี ้บริษัทฯ ขาดทนุแทบจะล้มละลาย บรรดาผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุก็ยงัมีความหวงั
วา่จะให้บริษัทฯ มีก าไรและรับเงินปันผล ในส่วนของการตัง้กรรมการ 15 คน ซึ่งหากดตูามรายงานประจ าปีหน้า 63 
คณุอ าพน กิตติอ าพน รับเบีย้ประชุมต่างๆ ไปประมาณ 1,600,000 บาท และกรรมการท่านอ่ืนรับไป 1,700,000 บาท 
หากบริษัทฯ จะตัง้กรรมการ 15 คนเท่าเดิมในขณะท่ีสายการบิน Singapore Airlines มีกรรมการ 9 คน แต่บริษัทฯ 
ขาดทนุ บริษัทฯ ก็ควรตัง้กรรมการแค ่8-9 คนเท่านัน้ คนท่ีไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรตัง้ ดงันัน้ ตนขอเสนอญัตติดว่น
ให้มีการปฏิรูปบริษัทฯ ในโอกาสนี ้โดยให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยซึ่งมีหุ้นอยู่ร้อยละ 25 หรือประมาณ 1 ใน 4 สามารถตัง้
กรรมการได้ 1 ใน 4 แต่ในครัง้นีจ้ะขอตัง้เพียงคนเดียวใน 9 คนท่ีจะตัง้ขึน้มาใหม่ ในโอกาสท่ีมีการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายการคลงัจากรัฐมนตรีได้เสนอช่ือมาแล้ว 8 คน ส่วนคมนาคมกบักองทนุตา่งๆ มีอีก 6 คน รวมเป็น  14 คน และ
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รวมประธานเป็น 15 คนนัน้ ตนมีความเห็นว่าหากผู้ ถือหุ้นอยู่ร่วมการประชุมต่อไปก็จะตกเป็นเหย่ือ จึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
ยืนยนัญัตตินีแ้ละขอให้ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดออกจากท่ีประชมุให้เหลือต ่ากว่า 25 คน ถือเป็นการปิดการประชมุ และให้
บริษัทฯ กลบัไปปฏิรูปบริษัทฯ มาเสียก่อนแล้วจงึมาเรียกประชมุใหม่ พร้อมทัง้ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยลกุออกจากท่ี
ประชมุให้เหลือน้อยกวา่ 25 คน  

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าเน่ืองจากท่านประธานใกล้จะเกษียณแล้ว ขออย่าได้สร้างความดา่งพร้อยตอ่
เกียรตปิระวตั ิและได้ยกตวัอย่างการคอรัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งยงัไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เช่น กระเป๋า หรือการไม่มีของ
ช าร่วยในการประชมุ ดงันัน้ ตนขอให้ประธานแสดงวิสยัทศัน์ด้วย 

ประธาน กลา่ววา่ยินดีท่ีจะรับฟังและพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขในทกุเร่ือง แตเ่น่ืองจากได้มีการก าหนดระเบียบ
วาระการประชมุและผ่านการเตรียมการมานานพอสมควรแล้ว จึงขอให้มีการด าเนินการประชุมต่อไป และให้ทาง
ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯ ได้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุด้วย 

นางสุพรรณี บุณยวัฒน ผู้ ถือหุ้น กล่าวขอให้ผู้ ถือหุ้นอยู่ร่วมการประชุมต่อไป เน่ืองจากตนมาเข้าประชุม
เพ่ือท่ีจะรับฟังการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ขณะนีบ้ริษัทฯ ก าลงัประสบปัญหาขาดทุน หากผู้ ถือหุ้นลุกออกไป
จากท่ีประชมุแล้ว จะมีผู้ใดดแูลบริษัทฯ ตอ่ไป 

นายมนต์ชยั ราบร่ืนทวีสขุ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ขอให้มีการเรียกประชมุใหมอี่กครัง้หนึง่ 

นางสพุรรณี บณุยวฒัน ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่การเรียกประชมุใหมจ่ะใช้เวลานาน เน่ืองจากจะต้องรอรัฐบาลใหม ่ 

นายมนต์ชยั ราบร่ืนทวีสขุ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่นา่จะเสร็จสิน้ในสปัดาห์หน้า 

นางนิลุบล บวัน้อย ผู้ ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นว่าการท่ีท่ีประชุมเกิดความไม่เรียบร้อยนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้น
สงบสตอิารมณ์ เน่ืองจากการเรียกประชมุแตล่ะครัง้เป็นเงินของผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นออกจากท่ีประชมุไป องค์ประชมุก็
ยงัครบอยู ่จงึขอให้มีการด าเนินการตามวาระ แล้วให้ประธานรับเร่ืองไป ทัง้นี ้การท่ีตนมาเข้าร่วมประชมุวนันีก็้เพ่ือ
มารับฟังว่าเพราะเหตใุดบริษัทฯ จึงขาดทนุและจะมีการแก้ไขการขาดทุนอย่างไร จะมีวิธีการลดคา่ใช้จ่ายอย่างไร 
หากผู้ ถือหุ้นใช้อารมณ์ในการอภิปราย ความเสียหายก็จะเกิดกับบริษัทฯ จึงขอให้ทุกท่านรับฟังผู้บริหาร รับฟังผู้ ถือหุ้น   
ทกุทา่นท่ีมาให้ความเห็นแล้วคอ่ยตดัสินใจวา่จะออกจากท่ีประชมุหรือไม่ ขณะนีเ้ป็นเพียงวาระแจ้งเพ่ือทราบเท่านัน้ 
จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นหยดุคดิก่อนว่าจะด าเนินการตอ่ไปอยา่งไร  

ประธาน กลา่วขอบคณุและเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายบญัชา วฑุฒิปรีชา ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วขอให้ประธานใช้ดลุยพินิจในการด าเนินการประชมุตอ่ไปและ
กล่าวว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านนัน้มีสิทธิในการท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมประชุมก็ได้ ดงันัน้ จึงขอให้ท่านประธาน
ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระ ซึ่งขณะนีย้งัไม่ได้เร่ิมเข้าวาระใด หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มเติมวาระ ก็มี
วาระสุดท้ายท่ีเป็นเร่ืองอ่ืนๆให้ผู้ ถือหุ้ นได้อภิปราย ดังนัน้ เพ่ือให้การประชุมด าเนินต่อไปได้ จึงขอให้ประธาน
ด าเนินการประชมุตอ่ไป 
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ประธาน กลา่วขอบคณุและเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นางแจ่มศรี  สุกโชติรัตน์ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่าตนเช่ือว่าท่ีผู้ ถือหุ้ นท่านแรกอภิปรายเป็นเพราะความกังวล 
เน่ืองจากวนันีมี้ผู้ เข้าร่วมประชมุจ านวนมาก แตเ่น่ืองจากกระทรวงการคลงัถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50กระทรวงการคลงั
จงึมีอ านาจในการลงมติเห็นชอบในการประชมุ และทกุครัง้ท่ีผ่านมา ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงอย่างไรก็จะแพ้
มตขิองกระทรวงการคลงั แตท่ี่ผู้ ถือหุ้นรายแรกได้อภิปรายนัน้อาจหมายความว่าอย่างไรก็ดี ในการประชมุวนันีว้าระก็
จะต้องผา่น รวมถึงการเลือกตัง้กรรมการ 5 ท่านซึ่งมีนายอ าพน กิตติอ าพน ด้วย ซึ่งตนขอตัง้ข้อสงัเกตตอ่ท่ีประชมุถึง
สาเหตุท่ีผู้ ถือหุ้นอภิปรายขอให้ผู้ ถือหุ้นออกจากท่ีประชุมว่าไม่น่าจะมีเจตนาเป็นการล้มเลิกการประชุม แต่เป็น
แนวคิดในการท าให้สงัคมเข้าใจว่าองค์ประชมุรายย่อยไม่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไรก็จะแพ้เสียง
ของกระทรวงการคลัง  ดังนัน้  ตนจึงขออภิปรายไว้เพ่ือให้ท่ีประชุมได้เข้าใจถึงเจตนาของผู้ ถือหุ้ นรายแรกท่ีได้
อภิปรายวา่ให้ผู้ ถือหุ้นออกจากท่ีประชมุ ซึง่ไมไ่ด้มีเจตนาร้าย แตมี่เจตนาให้เห็นวา่มีการประท้วงการเสนอรายช่ือผู้ ท่ี
เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจากสายการบิน Singapore Airlines มีกรรมการเพียง 9 ท่านแตบ่ริษัทฯ มี
กรรมการถึง 15 ทา่น  

ประธาน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่าขอให้บคุคลท่ีประสงค์จะอภิปรายแจ้งช่ือก่อนการอภิปราย และกล่าวเชิญผู้ ถือหุ้นราย
ตอ่ไปอภิปราย 

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัการให้ค าตอบของบริษัทฯ ในเร่ืองการคอรัปชัน่ และขอให้
มีการแก้ไขให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจ านวนร้อยละ 25 ให้สามารถแตง่ตัง้กรรมการได้ 2.5 คนจาก 15 คน  

ประธาน กลา่วขอบคณุและเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นางสุพรรณี บุณยวฒัน ผู้ ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับนางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ และผู้อภิปรายคน
แรก เน่ืองจากกระทรวงการคลงัมีหุ้นอยู่ถึง 1,114,000 หุ้น ซึ่งก็จะชนะการลงคะแนนเสียง จึงขอความเป็นธรรมจาก
ท่านประธานว่าจะด าเนินการอย่างไรให้เกิดความยุติธรรมต่อถือหุ้นรายย่อย กระทรวงการคลังไม่ควรชนะการ
ลงคะแนนเสียงและใช้สิทธิในการแตง่ตัง้บคุคลใดก็ได้เพ่ือเข้ามาเป็นกรรมการ หากบคุคลนัน้มีคณุภาพ   ตนก็ยินดี 
แต่ปัจจุบนับริษัทฯ ขาดทุนถึง 12,000 ล้านบาท ซึ่งตัง้แต่บริษัทฯ ก่อตัง้มา 54 ปียังไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้      
จงึขอให้มีการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 

ประธาน ขอให้มีการบนัทกึการอภิปรายดงักลา่วไว้ และเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายวิสทุธ์ิ  สหะชาตมิานพ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่กรณีท่ีนายบญัชา วฑุฒิปรีชา ได้อภิปรายวา่หากมีกรณีอ่ืนนัน้ 
ให้มีการน าไปอภิปรายในวาระอ่ืนๆ ประเด็นนีมี้การอภิปรายกนัมา 10 ปีแล้ว และเม่ือด าเนินการประชมุไป

ถึงวาระอ่ืนๆ ประธานก็จะปิดการประชมุ และทกุครัง้ท่ีผู้ ถือหุ้นรวมถึงตวัผู้อภิปรายสอบถามประเด็นตา่งๆ ก็ไม่เคย
ได้รับค าตอบมาตลอด 10 ปี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  นายอ าพน กิตติอ าพน ซึ่งตนได้ร้องเรียนนายอ าพน กิตติอ าพน ใน
เร่ืองการทุจริตเป็นหนังสือ มีตราประทับของประธาน หรือ DH แต่ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการใดๆ และเร่ือง
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ดงักลา่วก็เงียบหายไป จงึขอสอบถามว่า บริษัทฯ บริหารงานอย่างไร และขอเรียนท่านประธานว่าเร่ืองท่ีจะกล่าวถึง
นัน้ไม่เก่ียวข้องกับท่านประธาน แต่เก่ียวกับอดีตประธานอ าพน กิตติอ าพน ท่ีท าให้บริษัทฯ ขาดทนุเป็นครัง้ท่ีสอง 
และนายอ าพน กิตติอ าพน ได้ประกาศต่อท่ีประชุมแห่งนีว้่าถ้าบริหารขาดทุนอีกจะลาออก แต่ยังจะกลับมาเป็น
กรรมการ ตนจงึขอสอบถามนายอ าพน กิตติอ าพน ถึงสาเหตท่ีุบริษัทฯ ขาดทนุ ว่าเป็นเพราะพนกังานส่วนหนึ่งขาด
ขวญัและก าลงัใจในการท างานใช่หรือไม่ จากการท่ีถูกฝ่ายบริหารผู้ มีอ านาจกลั่นแกล้งรังแกพนักงานท่ีมิใช่พวก
ตนเอง เช่น เม่ือบริษัทฯ ไม่พอใจก็ไล่พนักงานออก มีการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเวลาปีกว่า ผลปรากฏว่าพนกังานไม่มี
ความผิดให้กลับมาท างานได้ตามปกติ แต่เช่นนีแ้ล้วพนักงานจะมีขวัญและก าลังใจในการท างานให้บริษัทฯ ได้
อย่างไร ส่วนพนกังานท่ีท าประโยชน์ให้กบับริษัทฯ บริษัทฯ ก็ไล่ออก เช่น นายพฤทธ์ิ บุปผาค า ศาลแรงงานมีค าพิพากษาว่าเลิก
จ้างไม่เป็นธรรม ตามพระราชบญัญัติจัดตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 49 โดยพิพากษาให้
บริษัทฯ ชดใช้คา่เสียหายจ านวน 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นเงินของผู้ ถือหุ้น ส่วนนายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ศาลแรงงานก็มี
ค าพิพากษาว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้นายปิยสวสัดิ์ฯ จ านวน 1 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมถึง
คา่ชดเชยท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วประมาณ 5-6 ล้านบาท เงินท่ีเสียหายเป็นเงินของผู้ ถือหุ้นไม่ใช่เงินของนายอ าพน 
กิตตอิ าพน คา่เสียหายเป็นสว่นหนึง่ของการขาดทนุและผลประกอบการขาดทนุเป็นเพราะนายอ าพน กิตติอ าพน ไม่
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใช่หรือไม่ ตนจึงขอสอบถามผ่านไปยังนายอ าพน กิตติอ าพน และขอให้ตอบด้วย 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีพนกังานกลุ่มหนึ่งสามารถลางานได้โดยไม่ต้องท างานให้บริษัทฯ แตรั่บเงินเดือนเต็มทัง้ปี 
และมีการปรับขึน้อีก 1 ขัน้ตอ่ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ค าตอบตนเป็นหนงัสือว่าพนกังานท่ีลานัน้ ได้ลาถกูต้องตามระเบียบ
ของบริษัทฯ การบริหารแบบนีจ้ะอยู่ได้อย่างไร และจะไม่ขาดทนุได้อย่างไร ทัง้นี ้ประเด็นส าคญัของการขาดทนุของ
บริษัทฯ คือการซือ้เคร่ืองบินเป็นจ านวนมาก รวมแล้ว 58 ล า ในช่วงท่ีนายอ าพน กิตติอ าพน เป็นประธานของบริษัทฯ 
ซึง่มีการซือ้มาแบบทยอยซือ้ทีละรุ่น หลงัจากน าเคร่ืองบินมาบินก็ขาดทนุ และขาดทนุทกุเท่ียวบิน ไม่ว่าจะเป็นพิสยั
การบินไกลหรือใกล้ พอประสบปัญหาขาดทุนก็จอดเคร่ืองบินไว้ ซึ่งการจอดดงักล่าวท าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้ กลา่วคือ (1) คา่ท่ีจอดเคร่ืองบนิซึง่มีราคาสงูมาก (2) คา่ซอ่มบ ารุงในการอุน่เคร่ืองตามตารางก าหนดการบิน
สากลระหวา่งประเทศ และ (3) คา่ตอ่ใบอนญุาตตามกฎการบนิสากลของเคร่ืองบิน ซึ่งการซือ้เคร่ืองบินมาเป็นจ านวน
มากนัน้ ไมไ่ด้หมายความวา่บริษัทฯ ได้ขยายเส้นทางการบินใหม่หรือได้เพิ่มเท่ียวบินขึน้ หรือมีรายได้เพิ่มขึน้ทัง้สิน้ แต่
กลับเพิ่มพูนรายจ่ายผูกพันระยะยาวท่ีส่งผลกระทบต่อผลการลงทุนระยะสัน้  ท าให้เกิดการขาดทุนในวันนี ้        
ส่วนรายรับของบริษัทฯ ยงัคงท่ีและอาจจะลดลงเน่ืองจากสาเหตทุางการเมืองในขณะนี ้การซือ้เคร่ืองบินใหม่มา
ทดแทนเคร่ืองบินเก่าและเคร่ืองบินเก่าขายไม่ได้ จึงต้องมีการจอดเคร่ืองบินเก่าไว้นัน้ท าให้มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เป็น
การขาดทนุงวดท่ีสอง ท่านอดีตประธานบริษัทฯ คือ นายอ าพน กิตติอ าพน ได้กล่าวตอ่ท่ีประชมุเม่ือขาดทนุครัง้แรก
ว่าถ้าท่านท าให้บริษัทฯ ขาดทุนอีกครัง้ท่านจะลาออก หากท่านอยู่ในท่ีประชุม ขอความกรุณาลุกขึน้ยืนและขอให้
ท่านกล่าวขอโทษตอ่ท่ีประชมุ และให้กล่าวขอรับผิดชอบตอ่ผลประกอบการท่ีขาดทนุโดยการขอลาออก นอกจากนี ้
ยงัมีคา่เสียหายอ่ืนๆ อีก เช่น การปิดสนามบินเม่ือปี 2551 ท าให้ขาดทนุ 12,000 ล้านบาท และเม่ือต้นปี 2556 กลุ่ม
พนกังานนดัหยดุงานท าให้บริษัทฯ เสียหายไปอีก 300 ล้านบาท ซึ่งตนได้ร้องเรียนและสอบถามไปแล้ว แต่ไม่ได้รับ
ค าตอบ และขอสอบถามว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง บุคคลเหล่านัน้กระท าผิดทัง้กฎหมายแรงงานและ
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กฎหมายอาญาอย่างชดัเจน แตบ่ริษัทฯ ยงัไม่เอาโทษบคุคลเหล่านัน้ ซึ่งตนมีหลกัฐานรับรองส าเนาถกูต้องของบริษัทฯ 
อยู่ด้วย จึงขอให้มีการปฏิรูปตามท่ีท่านผู้ ถือหุ้นท่านแรกได้อภิปรายไป และกล่าวแสดงความเสียใจท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ออกจากท่ี
ประชมุเพ่ือให้เป็นประวตัศิาสตร์ของบริษัทฯ วา่การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้มเหลวเพราะผลจากนายอ าพน กิตตอิ าพน 

ประธาน ชีแ้จงว่าในการประชุมวันนี ้เป็นการประชุมท่ีแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกันสองฝ่าย และเป็นการ
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งก าหนดว่าการเลือกตัง้กรรมการต้องท าตามเสียงข้างมากและเน่ืองจาก
ขณะนีบ้ริษัทฯ ยังไม่มีแนวทางอ่ืน บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการไปตามท่ีข้อบงัคบัก าหนดไว้ และขอโอกาสให้ทาง
บริษัทฯ ได้น าเสนอข้อมูลพร้อมกับรับฟังข้อคิดเห็น ข้อต าหนิ หรือข้อเสนอจากผู้ ถือหุ้ นเป็นลักษณะของการ
แลกเปล่ียนกันสองฝ่าย และขอให้มีการด าเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีรอการอภิปรายอยู่ได้อภิปราย
ตอ่ไปก่อนท่ีจะด าเนินการตอ่ไป 

นางสาวปราณีต ช่วงวานิช ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าตนมาเข้าประชมุทกุครัง้ท่ีมีการเร่ิมเปิดประชมุ และเม่ือสกัครู่
ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งว่ามีระเบียบวาระการประชุมและให้มีการอภิปรายตามวาระ จึงเข้าใจว่าการ
ประชมุจะด าเนินไปด้วยดี ซึ่งระหว่างท่ีมาเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ก็จะมีปัญหา แตใ่นวนันีต้นรู้สึกเสียใจท่ีมีผู้อภิปราย
เพ่ือให้การประชุมล้มเหลว และมีความเห็นว่าในการรับฟังนัน้ ไม่ควรมุ่งถึงการต่อว่าผู้ อ่ืนอย่างเดียว บริษัทฯ ได้
ก าหนดวาระการประชมุไว้แล้ว ก็มีบคุคลท่ีอภิปรายนอกวาระ ซึ่งจะท าให้การท างานล้มเหลว มีการอภิปรายไปตาม
อธัยาศยั และหากจะมีการอภิปรายถึงการคอรัปชัน่เร่ืองกระเป๋าตามท่ีนายอุทิศ เหมวตัถกิจ กล่าวถึงนัน้ เป็นการ
กล่าวโดยไม่มีหลกัฐานชดัเจน ไม่ให้โอกาสฝ่ายท่ีถูกกล่าวหาได้ชีแ้จง ส่วนปัญหาภายในองค์กรก็ควรบริหารจดัการ
กนัเอง ไมจ่ าเป็นต้องประกาศให้ประชาชนรับรู้ และมีความเห็นวา่การน าเร่ืองมาประจานนัน้ไม่ถกูต้อง ส่วนเร่ืองการ
ประท้วงนัน้ ทกุทา่นทราบดีวา่เป็นจดุบกพร่องมาตัง้แตปี่ 2551 และเร่ืองการประท้วงในองค์กรท าให้เกิดการขาดทนุ 
และท าให้ผู้ ถือหุ้นเสียเงิน อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นควรประสานกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาองค์กร และตนยินดีท่ีจะช่วยในการ
ด าเนินการและลงคะแนนเสียงเพ่ือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม เน่ืองจากบริษัทฯ ถือเป็นความภาคภูมิใจ
ของประเทศท่ีไมค่วรมีบคุคลใดมาท าให้ลม่สลาย 

ประธาน กลา่วขอบคณุและเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

พนัต ารวจเอก เสริมเกียรต ิบ ารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ตนได้ติดตามการบริหารงานของบริษัทฯ มาตลอด 
อย่างไรก็ตาม ขออภิปรายถึงประเด็นแรก คือ (1) ความมีน า้ใจของพนักงานบริษัทฯ ซึ ่งได้ส่งยิม้แบบเต็มใจ
ลกัษณะนี่คือไทยสมายล์ คือรอยยิม้ที่ชกัจูงความเป็นมิตรซึ่งแสดงถึงวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ และ (2) 
เร่ืองการคดัเลือกท่านประธานเข้ามาแก้ไขวิกฤติจากประธานคนก่อน ได้มีการสรุปไว้ในรายงานซึ่งจะต้องรับรอง
แตข่ณะนีย้งัไมไ่ด้เข้าสูว่าระดงักลา่ว แตต่นขอแสดงความคิดเห็น คือในหน้าท่ี 2 กบัหน้าท่ี 21 โดยขอให้ผู้ประชมุได้
อ่าน เพราะได้สรุปไว้แล้วทัง้หมดตามท่ีมีการอภิปรายเก่ียวกับผลการท างานท่ีไม่เป็นไปตามเป้าท่ีตัง้ไว้ ซึ่งได้สร้าง
ผลขาดทนุสะสม และอาจจะขาดทนุตอ่ไปอีกหากไม่มีการแก้ไข และตนมีแผนการรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา เช่น 
เม่ือสกัครู่ท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายหนึง่กลา่วถึงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือในฐานะท่ีกระทรวงการคลงัเป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จ านวนร้อยละ 51 ท าให้สามารถผกูมดัผู้ ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน  ๆประการท่ีสอง วิธีการตรวจสอบงบการเงินหรือ
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บญัชีตา่งๆ นัน้เป็นกฎหมายบงัคบัให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินเป็น Auditor ในเร่ืองนี ้ซึ่งผู้ ถือหุ้นเข้าใจกนัอย่างดี
ว่ารัฐวิสาหกิจต้องรับเงินสนับสนุน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาล อ านาจตัดสินใจเด็ดขาดสุดท้ายก็จะอยู่ ท่ี
คณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นการจดัซือ้ จดัหา เช่า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แปรรูปเป็นบริษัทมหาชนแล้ว ก็มี
กฎหมายท่ีก าหนดเง่ือนไขสภาพบังคับไว้ ซึ่งจะท าตามอ าเภอใจไม่ได้ เพราะมีกฎหมายบังคบัไว้ เช่น ในการ
ลงคะแนน หากไม่มีข้อบงัคบั ก็ต้องใช้ Cumulative Voting จะใช้เสียงส่วนใหญ่มาลงคะแนนแบบในข้อบงัคบัไม่ได้ 
ซึง่ถือเป็นข้อยกเว้นของกฎหมาย และในโอกาสนีต้นจงึขอกลา่วถึงผู้แทนกระทรวงการคลงั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ได้รับ
มอบหมายในวนันี ้ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ขอให้แสดงตวัตน และเม่ือถึงวาระส าคญัก็ควรแสดงความคิดเห็นด้วย 
การบริหารองค์กรใดๆ นัน้ความส าเร็จไม่ได้ขึน้อยู่กับคนๆ เดียว แต่ขึน้อยู่กับทัง้ทีมงานและพนักงานขององค์กร
ทัง้หมดต้องเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัแตข่ณะนีอ้งค์กรก าลงัแหลกเหลว เพราะองค์กรของบริษัทฯ ก าลงัแตกแยกไม่ว่า
จะเป็นนางแจม่ศรี สกุโชตรัิตน์ หรือสหภาพรัฐวิสาหกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ จงึขอให้ผู้แทนกระทรวงการคลงั และฝ่าย
กฎหมายรับฟังความเห็นดงันี ้ประเด็นแรก ในเร่ืองการส่งหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งตนได้หารือกับนางสุวิมล บวัเลิศ 
ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ ในเร่ืองการประหยดัคา่ใช้จ่าย แตก่ฎหมายได้บงัคบัในมาตรา 113 ว่าเอกสาร 3 ประเภทท่ี
จะต้องส่งให้ผู้ ถือหุ้นคือ Annual Report งบการเงิน และ Balance Sheet ซึ่งบริษัทฯ ได้มีข้อแนะน าว่าผู้ ใดสนใจให้
แจ้งขอข้อมูลดงักล่าวไปแล้วบริษัทฯ จะจัดส่งมาให้ ซึ่งตนได้รับหนังสือนีล้่วงหน้าจากนางสุวิมล บวัเลิศ และจะ
โทรศพัท์กลบัไปกล่าวขอบคณุแตไ่ม่มีพนกังานรับโทรศพัท์ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่มีข้อแนะน าดงักล่าวก็จะถือว่าฝ่าฝืน
มาตรา 195 ซึ่งมีอตัราโทษปรับ 20,000 บาท ดงันัน้ บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องประหยดัในเร่ืองนี ้และขอให้ผู้ ถือหุ้นได้
เข้าสูก่ารประชมุตามวาระการประชมุ พร้อมรับฟังเหตผุลและขอให้ผู้แทนกระทรวงการคลงัและนกักฎหมายท่ีบริษัทฯ 
เชิญมาได้เตรียมตวัในวาระนัน้ๆ ด้วย 

นางนิลบุล บวัน้อย ผู้ ถือหุ้น กล่าวแสดงความเห็นว่าท่านประธานก าลงักระท าผิดระเบียบวาระ เน่ืองจาก
เป็นวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ แต่มีการปล่อยให้ผู้ ถือหุ้นออกมาอภิปรายมากมาย ซึ่งท่านประธานไม่มีความ
เข้มแข็ง และด าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม จึงขอให้ทางบริษัทฯ เตรียมจดัอาหารเย็นไว้ และ
ขอให้ทา่นประธานด าเนินการตามวาระตอ่ไป 

นางสาวพรรัตน์ อจัฉริยหิรัญชยั ผู้ รับมอบฉันทะ ขอให้ประธานด าเนินการประชุมตามวาระและขอความ
ร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่นให้อภิปรายตามวาระและในประเด็นเพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนด้วย  

ประธาน กล่าวเชิญอาสาสมัครจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจ านวน 3 ท่าน เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน โดย
กล่าวว่าหากผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะท าหน้าท่ีในการนบัคะแนนเพ่ือเป็นสกัขีพยานในท่ีประชุมกรุณายกมือให้
ชดัเจน จากนัน้จงึกลา่วเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน กลา่วแสดงความรู้สกึเป็นเกียรตใินการได้เข้ารับต าแหนง่ประธานของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ถือได้
ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน และมีความยินดีท่ีจะเข้ามาร่วมงานกับท่านผู้บริหาร 
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พนกังาน และทา่นผู้ ถือหุ้นทัง้หลายในการท่ีจะชว่ยกนัท าให้บริษัทฯ กลบัมายิ่งใหญ่อีกครัง้หนึ่ง เป็นหน้าเป็นตาของ
ประเทศ และเป็นสายการบนิท่ีทัง้โลกให้การยอมรับเหมือนเช่นในอดีต ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ ในขณะนีน้ัน้ต้อง
ถือว่ามีมากและหนกัพอสมควรซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียด นอกจากนี ้ตนยงัมีความตัง้ใจในการท่ีจะน าพา
บริษัทฯ ให้กลบัมาเป็นท่ียอมรับอีกครัง้หนึ่ง จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมกับ
ยืนยันว่าการตดัสินใจของประธานและคณะกรรมการจะเป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย โดยจะ
พยายามให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุเท่าท่ีจ าเป็น และตระหนกัดีว่าในทุกองค์กรนัน้ความเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้น ขวญั
และก าลงัใจของพนกังานเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุอยา่งหนึง่ในการสร้างความส าเร็จแก่องค์กร ซึ่งบริษัทฯ 
ก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จะไม่สามารถฟื้นคืนสภาพได้ตราบใดท่ีพนกังานยงัไม่มีขวัญและก าลงัใจท่ีดี ดงันัน้ การ
ตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ นอกจากจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นแล้ว ตนยังให้
ความส าคญักบัขวญัและก าลงัใจของพนกังานอีกด้วย ซึ่งในการประชมุในวนันี ้หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั ก็จะ
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ ชีแ้จง และหากเป็นกรณีท่ีมีข้อติชมใดๆ ประธานและกรรมการบริษัทฯ รวมถึงฝ่าย
บริหารก็จะขอรับเร่ืองท่ีเสนอไว้พิจารณาตอ่ไป  

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจงึได้ด าเนินการเข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี 2 ตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  

ประธาน  ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุซึ่งประกอบด้วยรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน 2557 ลว่งหน้าก่อนการประชมุประมาณ 21 วนั ซึ่งมากกว่า
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีก าหนดไว้ให้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 
วนัก่อนวนัประชมุ และกลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะทกัท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชมุได้อภิปราย 

นายสุเทพ สืบสนัติวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ชีแ้จงว่าตามหน้า 11 ของรายงานการประชุมในวาระท่ี 3 ท่ีนายโชคชยั 
ปัญญายงค์ ได้แจ้งด้วยวาจาในการประชุมครัง้ท่ีแล้ว เก่ียวกับเคร่ืองบินบรรทุกสินค้า 2 ล า และเคร่ืองบินแอร์บสั  
A340-500 จ านวน 4 ล าท่ีอ้างว่าได้ปลดประจ าการเคร่ืองบิน 4 ล า ตนมีความเห็นว่าอาจมีการเข้าใจผิดหรือปกปิด
ข้อมูล เน่ืองจากการปลดระวางเคร่ืองบินนัน้ จะต้องเป็นเคร่ืองบินเก่าท่ีไม่มีภาระผูกพันทางด้านการเงินแล้ว แต่
เคร่ืองบิน  A340-500 2 ล า และอีก 2 ล าท่ีน าไปปรับเปล่ียนนัน้ยงัมีภาระผกูพนัอยู่จึงไม่น่าจะใช้ค าว่าเป็นการปลด
ประจ าการ และท่ีมาของเคร่ืองบิน A340-500 ท่ีนายโชคชยั ปัญญายงค์ แจ้งไว้นัน้ ตนมีความเห็นว่าไม่น่าจะตรงกับ
ข้อเท็จจริง ทัง้นี ้เคร่ืองบนิ A340-500 ขณะนีย้งัจอดอยูท่ี่สนามบนิ ซึง่ควรมีการชีแ้จงถึงสาเหตท่ีุเคร่ืองบินดงักล่าวบิน
ไม่ได้และสาเหตกุารปลดประจ าการ เน่ืองจากในหน้า 13 บรรทดัท่ี 1 ได้มีการแจ้งว่าท าให้คา่ใช้จ่ายลดลงแสดงว่า
เคร่ืองบินนีเ้ม่ือซือ้มาท าให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลจึงจ าเป็นต้องปลดออกจากฝูงบิน จึงขอให้คณะกรรมการเร่ง
ด าเนินการทัง้เร่ือง Cargo และ A340-500 ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ส่วนเร่ืองเคร่ืองบินท่ีน าไปปรับเปล่ียน ท าเป็นเคร่ือง 
Cargo ตนมีความเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีท าให้เกิดความเสียหายเพราะปัจจบุนันีก็้บินได้แค่เพียงล าเดียว อีกล าก็ยงัจอด
ทิง้ไว้ และอาจเกิดเหตกุารณ์แบบเดิม เน่ืองจากมีการซือ้เคร่ืองบิน 320 อีก 20 ล า ซึ่งขณะนีซื้อ้มาแล้ว 12 ล า แต่ยงัหา
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เส้นทางบนิไม่ได้ และมีการใช้งานต ่ามากซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเหมือนกบั A340-500 ได้ถ้าไม่ได้มีการแก้ไข ทัง้นี ้ใน
ส่วนของไทยสมายล์ก็ขอให้พิจารณาให้ชดัเจนจากเดิมได้มีการแจ้งไว้ในปี 2555-2556 ในเร่ืองของการจดัตัง้ ซึ่งตนมี
ความเห็นว่าไม่มีความราบร่ืนในการจัดตัง้สายการบินไทยสมายล์นัน้ อดีตประธานอ าพน กิตติอ าพน ได้ขอมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท่านเป็นประธาน อนกุรรมการขบัเคล่ือนไทยสมายล์ ซึ่งท่านได้มอบหมายให้นายโชคชยั 
ปัญญายงค์ เป็นมือขวาในการขบัเคล่ือนเร่ืองนี ้ซึ่งการจดัตัง้นีมี้นยัแอบแฝงอยู่อย่างมาก และตนจะไม่ลงคะแนน
เสียงให้นายอ าพน กิตตอิ าพน ในวาระท่ี 9 นอกจากนี ้เม่ือท่านตัง้ไทยสมายล์แล้วท่านจะท า Code Share กบัสายการ
บินทกุสาย เช่น EK คือสายการบิน Emirates ของดไูบ ซึ่งหากท่านมีวตัถปุระสงค์อย่างนีก็้แสดงว่าการจดัตัง้ไทยสมายล์
ไม่ได้ท าเพ่ือบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่จะน าบริษัทนีเ้ข้าตลาดหลกัทรัพย์และแยกบริษัทไปในท่ีสุด ซึ่งจะท าให้เกิด
ความเสียหายตอ่บริษัทฯ อย่างแน่นอน นอกจากนี ้ตนไม่เข้าใจถึงสาเหตขุองการปกปิดข้อมลูการจดัตัง้ไทยสมายล์ 
เน่ืองจากตนเป็นผู้ ถือหุ้นจงึควรได้รับทราบข้อมลูนี ้และควรมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าการจดัตัง้ดงักล่าวมีประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ อย่างไร และน ารูปแบบมาจากท่ีใด เน่ืองจากมีคนกล่าวกนัว่าไทยสมายล์เป็น No Cost Airline เพราะ 
Cost ทัง้หมดแอบแฝงอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งการด าเนินการในลกัษณะนีไ้ม่ถูกต้อง บริษัทฯ ให้ไทยสมายล์เช่าเคร่ืองบิน
แล้ว Cost ตา่งๆ อยูท่ี่บริษัทฯ สว่นไทยสมายล์เป็นผู้ รับเงิน ดงันัน้ ขอให้มีการแก้ไขด้วย รวมทัง้การท าธุรกรรมใดๆ ก็
แล้วแตท่ี่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นกรณี A340-500 หรือเร่ือง Cargo ส่วนเร่ืองท่ีบริษัทฯ ขาดทนุ 12,000 ล้านบาท 
ในช่วงปีท่ีแล้ว ขอทราบว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ รับผิดชอบในกรณีดงักล่าว และสดุท้ายขอฝากกับนายธีรพล โชติชนาภิบาล 
เก่ียวกบัปัญหาท่ีผู้อภิปรายได้ประสบเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้วในเร่ืองของการให้บริการของบริษัทฯ ด้วย   

ประธาน  แจ้งว่าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเก่ียวกบัการบนัทึกการประชุม ส่วนค าถามในแต่ละ
ประเด็นนัน้จะมอบหมายให้นายโชคชยั ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวโุสสายกลยุทธ์องค์กรและ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน และรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตอบในระเบียบวาระท่ี 10 ตอ่ไป  

นายวิสุทธ์ิ  สหะชาติมานพ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่าบันทึกรายงานการประชุมท่ี ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ น 
ได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการไว้ในหน้าแรก วรรคสุดท้ายว่า “คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของผู้ เข้าร่วม
ประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 นัน้ ได้บนัทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรรับรองรายงาน
การประชมุดงักล่าว” แตค่วามเป็นจริงแล้วกลบัไม่ได้เป็นเช่นนัน้ จึงขอเสนอให้ตดัข้อความดงักล่าวทิง้ไป เพ่ือมิให้มี
การชีน้ าผู้ ถือหุ้นและให้การพิจารณารายงานการประชุมนัน้เป็นดลุยพินิจท่ีแท้จริงของผู้ ถือหุ้น และขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาแก้ไขรายงานการประชุมในหน้า 7 ประโยคสดุท้ายในส่วนของนายวิสทุธ์ิ สหะชาติมานพ ท่ีว่า “ถ้ามีใครเอา
เร่ืองของนายวิสทุธ์ิ สหะชาติมานพ ไปพดูในทางร้ายก็ขอให้ท่านประธานทราบว่าเร่ืองตา่งๆ นัน้เป็นเท็จ” โดยเปล่ียน
จากข้อความท่ีวา่ “ทา่นประธานทราบวา่เร่ืองตา่งๆ นัน้เป็นเท็จ” เป็นว่า “ท่านผู้ รับฟังรับทราบเร่ืองตา่งๆ นัน้เป็นเท็จ
ทัง้สิน้” นอกจากนี ้เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้บนัทึกรายละเอียดเอกสารท่ีนายวิสทุธ์ิ สหะชาติมานพ ย่ืนไว้ในระหว่าง
การประชมุผู้ ถือหุ้นปีท่ีผา่นมา โดยระบเุป็นหมายเหตไุว้ในรายงานการประชมุว่า “เอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นได้ส่งให้บริษัทฯ 
ในท่ีประชุมนัน้ บริษัทฯ จะน าไปพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่บนัทึกเนือ้หาของเอกสารดงักล่าวใน
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รายงานการประชมุ เน่ืองจากท่ีประชมุไม่ได้มีการอภิปรายเนือ้หาของเอกสารดงักล่าว” ประกอบกบัหนงัสือตอบข้อ
หารือของนายสรจกัร เกษมสวุรรณ อดีตกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ท่ีแจ้งว่าการบนัทึกข้อความใดๆ นอกเหนือจาก
ท่ีมีการอภิปรายอาจถือเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และผู้บนัทึกรายงานการประชุมและกรรมการบริษัทฯ จะมี
ความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเหตผุลและข้อกฎหมายดงักล่าวขดัแย้งกับข้อเท็จจริงท่ีนายอ าพน กิตติอ าพน ประธานในท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันท่ี 27 เมษายน 2554 ได้กล่าวขออภัยต่อผู้ ถือหุ้นในข้อผิดพลาดจากการบนัทึก
ข้อความในรายงานการประชมุของบริษัทฯ และชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่าบริษัทฯ จะด าเนินการแก้ไขอย่างดีท่ีสดุโดยจะ
น าเอาเอกสารท่ีนายวิสุทธ์ิ สหะชาติมานพ ซึ่งมีประเด็น 8-9 ประเด็นดงักล่าว ไปจัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายต่อ
รายงานการประชุม นอกจากนี ้นายอ าพน กิตติอ าพน ประธานในท่ีประชุมยงัเสนอให้ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีข้อคิดเห็น
หรือประเด็นค าถามสามารถเสนอข้อคิดเห็นในรูปแบบเอกสารเพ่ือให้บริษัทฯ น าไปแนบท้ายรายงานการประชมุได้  
แตร่ายการประชมุปี 2556 กลบัไมมี่การบนัทึกข้อความตามท่ีนายอ าพน กิตติอ าพนได้ให้สญัญาสภุาพบรุุษไว้ ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งย่ืนเอกสารส าคญัเก่ียวกบัผลของการสอบสวนของคณะกรรมการเร่ืองการปิด
งบดลุในไตรมาสแรกของบริษัทฯ และกรณีท่ีส านกังานตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นขอให้ชะลอการลงบญัชีรายการ
จ านวนเงิน 632 ล้านบาท ไว้ก่อน บริษัทฯ จงึไมบ่นัทกึเอกสารท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้นระหว่างการประชมุในรายงานการ
ประชมุ เพราะเกรงว่าผู้ ถือหุ้นจะมีหลกัฐานในเร่ืองดงักล่าว กรณีนีจ้ึงถือว่าบริษัทฯ บนัทึกรายงานการประชุมไม่
ครบถ้วน และขอยกตวัอย่างเนือ้หาอนัเป็นสาระส าคญัของเอกสารมาอภิปรายในการประชุมครัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทฯ 
บนัทกึข้อความดงักลา่วลงในรายงานการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

1. ขอให้บริษัทฯ รายงานผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างหนึ่งปีท่ีผ่านมาในกรณีท่ีมีผู้กระท า
ความผิดเน่ืองจากการนดัหยดุงานในวนัท่ี 6 มกราคม 2556 ซึ่งท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เป็น
เงินจ านวนทัง้สิน้ 300 ล้านบาท  

2. การจดัตัง้บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ ากดั โดยการร่วมทนุระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทในเครือของบริษัทฯ 
คือ บริษัท ครัวการบนิภเูก็ต จ ากดั เพ่ือให้บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ ากดั ด าเนินการจดัหาแรงงานเพ่ือ
ส่งต่อให้กับบริษัทฯ น่าจะเข้าข่ายความผิดฐานการสมยอมการเสนอราคาในภาครัฐ (ฮัว้) ตาม
พระราชบญัญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เน่ืองจากบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ ากดัถือเป็น
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญตัดิงักลา่ว 

3. ในการตัง้สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ ต้องลงทุนเป็นเงินจ านวนถึง 
1,800 ล้านบาท ในขณะท่ีผลประกอบการในปีท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ได้ขาดทนุถึง 12,000 ล้านบาท และท่ี
ส าคญั บริษัทฯ ต้องลงทนุซือ้เคร่ืองบินเป็นเงินจ านวน 50,000 ล้านบาท เพ่ือให้สายการบินไทยสมายล์
เช่าส าหรับการประกอบกิจการ ข้อเท็จจริงดงักล่าวนีมี้ประเด็นข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสองข้อ คือ (1) 
กฎหมายรัฐธรรมนญู มาตรา 84 (1) ห้ามรัฐประกอบกิจการแข่งขนักบัเอกชน และ (2) คณะรัฐมนตรีมี
มตเิม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 ห้ามรัฐวิสาหกิจตัง้บริษัทในเครือเพ่ือท าธุรกิจเชน่เดียวกบับริษัทแม่ 
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4. ขอทราบเหตุผลการตัง้และการยกเลิกสายการบิน Tiger Airways และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เช่น 
คา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษา และคา่จ้างบคุลากรในระหวา่งการด าเนินการ  

5. ขอทราบเหตุผลของการปลดนายปิยสวสัดิ์ อมัระนันทน์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2555 เน่ืองจากทราบวา่นายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ชนะคดีบริษัทฯ จากกรณีเลิกจ้างอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

พนัต ารวจเอก เสริมเกียรต ิบ ารุงพฤกษ์  ผู้ ถือหุ้น ขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชมุในหน้า 8 บรรทดัท่ี 
3 ในสว่นของพนัต ารวจเอก เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ โดยเติมข้อความว่า “ไม่มีประสิทธิภาพอย่างมีนยัส าคญั ต้อง
แก้ไขอยา่งเร่งดว่น” ตอ่จากประโยคท่ีวา่ “ซึง่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานท่ีผิดพลาด” และขอให้ท่ีประชมุช่วยอ่าน
ข้อความในหน้า 21 ในสว่นของพนัต ารวจเอก  เสริมเกียรต ิบ ารุงพฤกษ์ เก่ียวกบัหลกั 4P ของฟิลลิป คอตเลอร์ และ
เสนอเร่ืองท่ีบคุลากรของบริษัทฯ ควรแก้ไขเป็นการเร่งดว่น คือ (1) Management Business (2) Management Yourself 
และ (3) Management Your Team เน่ืองจากความส าเร็จขององค์กรไม่ได้ขึน้กบัท่านอ าพนเพียงคนเดียว และความ
ล้มเหลวก็มิได้เกิดจากท่านเพียงคนเดียวเช่นกัน เช่นเดียวกับการพาผู้ โดยสารไปส่งยังท่ีหมายท่ีมิได้อาศยัเพียง
กปัตนัเพียงคนเดียว แต่ต้องอาศยัการท างานของพนกังานซ่อมเคร่ือง พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน และฝ่ายช่าง 
ซึง่ทกุฝ่ายตา่งก็มีส่วนร่วมในความส าเร็จดงักล่าว ความล้มเหลวในองค์กรนีจ้ึงเกิดขึน้จากความแตกแยกในองค์กร 
การท่ีองค์กรใช้หลกัเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงด้วยเสียงข้างมากนัน้ไม่ใช่เร่ืองผิดต่อผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีเป็นเสียง
ส่วนน้อย หรือ Minority right หากไม่ท าความเข้าใจในหลกัการข้อนีก็้คงไม่สามารถท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
ได้ ส่วนเร่ืองท่ีมีผู้ ท่ีมานัง่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกระทรวงการคลงันัน้ ขอเสนอให้ผู้แทนกระทรวงการคลงั
แสดงตวัก่อนการลงคะแนนเสียงตัง้แตว่าระท่ี 1 ถึง วาระท่ี 10 ตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)  

ประธาน  รับทราบตามท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 

นายประเสริฐ เลิศยะโส  ผู้ ถือหุ้น ขอเสนอให้ผู้แทนกระทรวงการคลงัแสดงตวัต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และขอ
คดัค้านข้อท่ีเลขานกุารการประชมุกล่าวว่าได้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการบริษัทฯ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยตนขอเสนอช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในวาระท่ี 9 
แทนนายอ าพน กิตตอิ าพน นอกจากนี ้ขอให้ทา่นประธานตรวจสอบบนัทกึรายงานการประชมุย้อนหลงั 5-6 ปีท่ีผ่าน
มา ซึง่จะเห็นวา่คณะกรรมการบริษัทฯ เพียงแตรั่บข้อเสนอใหมข่องผู้ ถือหุ้นโดยไม่เคยแก้ปัญหาเร่ืองเก่าให้แล้วเสร็จ 
เช่น ปัญหากรณีเงินหายท่ีลอนดอนจ านวน 6,000 ล้านบาท  ซึ่งเร่ืองดงักล่าวนอกจากจะไม่ปรากฏอยู่ในงบดลุของ
บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ กลับด าเนินการเพียงหักเงินเดือนร้อยละ 15 ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องพร้อมเล่ือนต าแหน่งให้บุคคล
ดงักลา่ว เป็นต้น ทัง้นี ้ตนได้เคยจดัท าบนัทกึเก่ียวกบั 12 ประเด็นท่ีท าให้บริษัทฯ ขาดทนุเพ่ือให้บนัทึกลงในรายงาน
การประชุม และเสนอให้มีการปิดงบดลุทุกไตรมาส และประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ตามท่ีปรากฏในหน้า 8 ของ
รายงานการประชุม แต่กลบัไม่ได้มีการลงบนัทึกเนือ้หาของเอกสารดงักล่าวลงในรายงานการประชุมเน่ืองจากท่ี
ประชมุไมไ่ด้มีการอภิปรายเนือ้หาของเอกสารดงักล่าวตามหมายเหตใุนหน้า 8 นอกจากนี ้ยงัมีประเด็นการแจ้งงบดลุ
อนัเป็นเท็จ การซือ้เคร่ืองบนิโดยมิชอบ การละเมิดกฎการบิน การด าเนินการกบัพนกังานท่ีท าให้บริษัทเสียหาย การ
นดัหยดุงาน การประกอบการปี 2555 ระเบียบการจดัซือ้พสัด ุและรวมถึงประเด็นท่ีผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืนได้อภิปรายกนัไป
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แล้ว เช่น ประเด็นบริษัท วิงสแปน สายการบิน Tiger Airways สายการบินไทยสมายล์ และการแต่งตัง้กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ ซึง่ถ้ามีโอกาสจะขอพาผู้ ถือหุ้นไปพดูคยุหารือกบัทา่นประธานตอ่ไปเพ่ือดวู่าท่านประธานมีเจตนา
ท่ีจะมาแก้ไขบริษัทฯ จริงตามท่ีทา่นแถลงไว้หรือไม ่และขอยืนยนัวา่จะร่วมมือกบัท่านประธานเพ่ือพฒันาให้บริษัทฯ 
เป็นโมเดลของรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ อีก 51 รัฐวิสาหกิจ และขอเป็นก าลงัใจให้ทา่นประธานในการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป 

ประธาน  กล่าวขอบคณุ และแจ้งท่ีประชมุว่าผู้แทนกระทรวงการคลงัในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
ครัง้นี ้คือ นายพิทย อุทัยสาง ซึ่งท่านมีดุลยพินิจท่ีจะเปิดเผยตัวต่อท่ีประชุมหรือไม่ก็ได้ และประธานกล่าวต่อท่ี
ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอรายช่ือกรรมการในระเบียบวาระท่ี 9 ได้  

นาวาอากาศตรี ถนิต  พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้น แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตนถูกนายอ าพน กิตติอ าพน และนายปิยสวสัดิ ์  
อมัระนนัทน์ ฟ้องร้องด าเนินคดี ซึ่งในชัน้สืบพยานตนได้อธิบายกฎหมายการบินระหว่างประเทศให้ศาลเข้าใจจน
ศาลยกฟ้อง แตบ่ริษัทฯ ได้ย่ืนอทุธรณ์ และขณะนีค้ดีก าลงัอยูใ่นชัน้พิจารณาของศาลอทุธรณ์ ดงันัน้ จึงขอเรียนถาม
ท่านประธานว่ามีความประสงค์จะให้ International Civil Aviation Organization (“ICAO”) รับรู้เร่ืองนีด้้วยหรือไม ่
ซึ่งตนมัน่ใจว่าหาก ICAO รับรู้เร่ืองนี ้บริษัทฯ จะต้องถกูตรวจสอบโดย ICAO อย่างแน่นอน เช่นเดียวกบักรณีของ
สายการบินฟิลิปปินส์ ส าหรับเร่ืองคดีความกบับริษัทฯ นัน้ แม้ว่าตนเองจะได้ต่อสู้กบัเร่ืองการทุจริตในฝ่ายการบิน
ของบริษัทฯ มาโดยตลอด ตัง้แต่เร่ืองนกับินต่างด้าวในปี 2538-2539 ในสมยัท่านธรรมนูญ หวัง่หลี เป็นกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ ซึ่งศาลชัน้ต้นพิพากษาให้บริษัทฯ แพ้คดีและชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 15.2 ล้านบาท แต่
ศาลอุทธณ์พิพากษากลับค าพิพากษาศาลชัน้ต้น ตนจึงได้ฎีกาคดีดงักล่าวขึน้สู่การพิจารณาของศาลฎีกาในขณะนี ้  
ซึ่งหากปรากฏว่าบริษัทฯ ชนะคดี ตนก็จะฟ้องร้องบริษัทฯ ในข้อหาประพฤติผิดกฎหมายการบินระหว่างประเทศต่อไป 
อย่างไรก็ดี ตนมีความยินดีท่ีบริษัทฯ ได้พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง มาเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เพราะ
เช่ือมัน่วา่ทา่นเป็นนกับนิยอ่มเข้าใจนกับนิดี ทัง้นี ้ส าหรับเร่ืองท่ีตนได้ฟ้องร้องบริษัทฯ นัน้ ขอเรียนให้ท่ีประชมุทราบ
วา่ตนไมไ่ด้มีเจตนาท่ีจะท าลายบริษัทฯ แตมี่ความต้องการจดัการกบัผู้บริหารท่ีทจุริตเท่านัน้ ตนได้ฟ้องร้องบริษัทฯ ใน
ระหวา่งท่ียงัท างานอยู่ในปี 2541 จนตนได้ขอเกษียณก่อนก าหนดตอนอาย ุ58 ปี เน่ืองจากการทจุริตของฝ่ายบริหาร
อนัเป็นเหตใุห้นกับินหลายคนต้องลาออก ทัง้นี ้ไม่เฉพาะแต่เร่ืองของฝ่ายการบินเท่านัน้ ตนยงัได้ต่อสู้ ในเร่ืองการ
ทุจริตของสถานีลอนดอน แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ติดตามเร่ืองดงักล่าวเพราะไม่มีผู้ ใดสามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ 
นอกจากนี ้พนกังานของบริษัทฯ ก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนท่ีฝ่ายบริหารได้รับ ตนขอยกตวัอย่าง อีกกรณีหนึ่ง 
กล่าวคือ การแสดงผลก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ท่ีเป็นเพียงเร่ืองของการแสดงตวัเลขซึ่งบริษัทฯ จะก าหนดอย่างไรก็ได้ 
บริษัทฯ จะขายบตัรโดยสารอยา่งไร จะใช้เส้นทางการบินใด จะก าหนดให้เคร่ืองบินล านีมี้ท่ีนัง่แบบ First class หรือ
ผู้ โดยสารจะสามารถขอบตัรโดยสารคืนได้หรือไมน่ัน้ ไมมี่ผู้ ใดในบริษัทฯ ท่ีจะสามารถตรวจสอบได้ จึงถือเป็นโอกาสท่ีดี
ท่ีทา่นประธานจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง นอกจากนี ้ตนขอย า้วา่คดีท่ีอยูใ่นชัน้ศาลฎีกานัน้เป็นเร่ืองใหญ่ 
และขอเตือนให้บริษัทฯ ศกึษาเร่ือง ICAO ไว้เพราะตนมัน่ใจว่าตนมีหลกัฐานท่ีสามารถฟ้องร้องบริษัทฯ ได้ไม่ว่าจะ
เป็นการฟ้องร้องท่ีประเทศญ่ีปุ่ นหรือในประเทศไทยก็ตาม คดีนีจ้ะท าให้บริษัทฯ ต้องถกูตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่ง
แม้แต่กรมการบินพลเรือนก็ไม่สามารถช่วยบริษัทฯ ได้ และเร่ืองนีจ้ะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถหานกับินเพ่ือท า
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การบนิในประเทศได้อีกตอ่ไป และขอเรียนให้ท่ีประชมุทราบว่าไม่มีบคุคลใดท่ีสามารถตรวจสอบผู้บริหารท่ีทจุริตใน
บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ไม่มีกฎกติกาหรือหน่วยงานท่ีจะท าหน้าท่ีตรวจสอบความทุจริตของผู้ บริหารของบริษัทฯ 
กฎระเบียบของบริษัทฯ ทัง้หมดมีไว้เพียงเพ่ือใช้บงัคบักบัพนกังานธรรมดาเท่านัน้ และบริษัทฯ ก็ไมมี่ธรรมาภิบาลใด  ๆ

 
ประธาน    กลา่วขอบคณุและรับเร่ืองของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณา จากนัน้กลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 
 
Mr. Basant Kumar Dugar  ผู้ ถือหุ้น กล่าวตอ่ท่ีประชมุเป็นภาษาองักฤษ โดยมีเนือ้หาโดยสรุปว่าตนขอ

เสนอค าแนะน าเพ่ือสนบัสนนุการบริหารของบริษัทฯ คือ (1) ประเด็นเร่ืองการทจุริต ซึ่งตนขอเสนอให้บริษัทฯ จดัให้
มีกล่องรับข้อร้องเรียน โดยผู้ ร้องเรียนต้องวางเช็คเงินสดจ านวน 10,000 บาทให้แก่บริษัทฯ และส่งมอบหลกัฐานท่ี
จ าเป็นตอ่การสอบสวนให้แก่บริษัทฯ หากปรากฏว่าข้อร้องเรียนเป็นจริงตามท่ีผู้ ร้องเรียนกล่าวอ้าง บริษัทฯ ก็จะคืน
เช็คเงินสดและด าเนินการตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ตอ่ไป แตห่ากว่าไม่เป็นจริงตามท่ีร้องเรียน บริษัทฯ ก็จะยึด
เงินของผู้ ร้องเรียนดงักล่าว ทัง้นี ้ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทฯ มีช่ือเสียงดีมากในฐานะสายการบินประจ าประเทศ
ไทย เห็นได้จากราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบินของบริษัทฯ ท่ีขายในประเทศอินเดียซึ่งมีราคาท่ีสูงท่ีสดุในประเทศเม่ือ
เปรียบเทียบกับสายการบินอ่ืนๆ บริษัทฯ มีจ านวนผู้ โดยสาร (Cabin Factor) สูงถึงร้อยละ 80 บริษัทฯ จึงต้อง
พัฒนาต่อไปส าหรับร้อยละ 20 ท่ีเหลือ ซึ่งต้องอาศยัการพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ สร้างก าไร และการวางแผน
การตลาด นอกเหนือจากเร่ืองการปราบปรามการทุจริต ตนยงัมีความเช่ือมั่นในช่ือเสียงของบริษัทฯ ในภูมิภาค
อาเซียน เน่ืองจากยงัคงได้ยินช่ือเสียงท่ีดีของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองคณุภาพ การให้บริการ และอาหาร และ (2 ) 
ตนเห็นว่าการประชุมในวาระนีไ้ด้ล่วงเลยไปกว่าหนึ่งชัว่โมงแล้ว จึงขอเสนอวิธีการท่ีใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ท่ีให้ส่งร่างรายงานประชมุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาภายใน 14 
วนั หลงัจากการประชมุ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ สามารถย่นระยะเวลาการพิจารณาในวาระนีไ้ด้ และสดุท้ายตนขอเสนอ
ให้บริษัทฯ เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาด้านการแข่งขนัทางธุรกิจ กล่าวคือ ท าอย่างไรท่ีจะท าให้จ านวนผู้ โดยสาร 
(Cabin Factor) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 100 เน่ืองจากตนเห็นว่าปัญหาด้านการทจุริตนัน้เป็นเร่ืองรอง ทัง้ยงัมีหน่วยงาน
ภาครัฐ เชน่ กระทรวงการคลงั และบรรดาผู้ ถือหุ้นซึง่คอยจบัตาเฝ้าระวงัอยา่งดีอยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
www.setsmart.com หรือ e-news ตนหวงัวา่จะได้เห็นผลก าไรจากการประกอบการของบริษัทฯ ในปีหน้า  

ประธาน  กลา่วขอบคณุและรับเร่ืองของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณา และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 2  

นายวิสทุธ์ิ สหะชาติมานพ  ผู้ ถือหุ้น กล่าวคดัค้านการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 2 เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นยงัอภิปรายใน
วาระท่ี 2 ไมแ่ล้วเสร็จ 

ประธาน  กลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายนรนิต ิศลิาเกษ ผู้ รับมอบฉนัทะ กล่าวขอให้ทา่นประธานเร่งรัดการประชมุในวาระท่ี 2 เน่ืองจากผู้ ถือหุ้น
ได้อภิปรายนอกวาระท่ีก าลงัพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือให้การประชมุสามารถด าเนินไปได้ตามวาระท่ีก าหนดไว้  

ประธาน  กลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปรายอย่างกระชบั 
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นายวิสทุธ์ิ สหะชาติมานพ  ผู้ ถือหุ้น กล่าวคดัค้านการบนัทึกรายงานการประชุมในหน้า 45 ในส่วนของนายวิสทุธ์ิ 
สหะชาติมานพ ว่ายังขาดข้อความส าคญั จึงขอให้บริษัทฯ เพิ่มเติมข้อความว่า “และในกรณีพนักงานลางานใช้ 
Code 41 ปีละ 210 วันท างาน มาท างานให้บริษัทปีละ 8 วัน รับเงินเดือนเต็ม ”ต่อจากข้อความท่ีว่า“ ผู้ ท่ีปิด
สนามบิน คือนายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ซึ่งท าให้บริษัทฯเสียหาย 21,000 ล้านบาท และขอให้ลงบนัทึกไว้” ส่วน
รายละเอียดของข้อมลูนัน้อยูท่ี่นายพิทกัษ์ นาคพฒัน์ ผู้ รับเอกสารในระหว่างการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีผ่านมา ล าดบั
ตอ่ไปคือ หน้า 60 ในส่วนของนายวิสทุธ์ิ สหะชาติมานพ ท่ีว่า “ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตัง้ประธาน
เป็นทัง้กรรมการและประธานในหลายคณะจริงหรือไม่” ตนขอให้บริษัทฯ บนัทึกข้อความท่ียงัไม่ได้บนัทึก คือ “และขอ
ถามประธานอ าพน กิตตอิ าพน เก่ียวกบัหนงัสือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การประชมุครัง้ท่ี 10/2551 ลงวนัท่ี 9 
มิถนุายน 2551 ซึ่งมีการลงมติไว้สามข้อ และการประชมุครัง้ท่ี 10/2551 ลงวนัท่ี 6 มิถนุายน 2551 ซึ่งมีการลงลงมติไว้
สองข้อ แตก่ลบัมีผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ แจ้งมตดิงักล่าวเป็นสามข้อ จึงขอถามบริษัทฯ ว่าเอกสารฉบบัดงักล่าว
เป็นเอกสารของบริษัทฯ ท่ีถกูต้องหรือไม”่ ทัง้นี ้ขอคดัค้านความถกูต้องของรายงานการประชมุของบริษัทฯ เน่ืองจากไม่มี
การจดบนัทกึรายงานการประชมุท่ีถกูต้อง  

ประธาน  กลา่วขอบคณุและรับเร่ืองของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณา และขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 2  

ท่ีประชมุฯ  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556  

โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,580,878,487 เสียง ร้อยละ 97.1123 
ไมเ่ห็นด้วย 264,017 เสียง ร้อยละ 0.0162 
งดออกเสียง 46,744,192 เสียง ร้อยละ 2.8715 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 

ประธาน แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในระเบียบวาระท่ี 3 เป็นเร่ืองรับทราบการรายงานกิจการประจ าปี 2556 ซึ่ง
บริษัทฯ จะน าเสนอการรายงานกิจการในปี 2556 โดยการฉายวีดีทศัน์ ซึง่มีเนือ้หาโดยสรุปดงันี ้

“บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจใน
สงักดัของกระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี
ฐานปฏิบติัการบินที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิและเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเส้นทางการบิน โดยมีธุรกิจหลกัคือ
การให้บริการการขนส่งทางอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ในแต่ละปีประเทศไทยมี
นกัท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 26 ล้านคน โดยมีการเดินทางทางอากาศจ านวน 21 ล้านคน ซ่ึงการบินไทยรับ
ภารกิจหลกัในการขนส่งนกัท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ามาในประเทศ ในปี 2556 การบินไทยขนส่งผู้โดยสารต่างประเทศ
กว่า 8 ล้านคนเข้ามาในประเทศ และขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออกถึง 300,000 ตนั น าเข้าสินค้ากว่า 200,000 ตนัต่อปี 
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ครัวการบินผลิตอาหารข้ึนเคร่ือง 66,000 ชุด ต่อวนั หรือ 24 ล้านชุดต่อปี ทัง้นี้ จะเห็นว่า การบินไทยมีส่วนในการ
พฒันาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง ซ่ึงอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้สร้างรายได้ให้แก่ประเทศถึง
ร้อยละ13.8 ของ GDP สร้างแรงงานกว่า 5 ล้านคนในภาคการท่องเที่ยว และยังสร้างอาชีพต่อไปถึง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ การบินไทยยงัมีธุรกิจที่เก่ียวข้องคือ บริการคลงัสินค้า 
บริการลูกคา้ภาคพืน้ บริการอปุกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิน และบริการซ่อมบ ารุงอากาศยานอีกดว้ย 

การบินไทยมีบริษัทในเครือทัง้หมด 11 บริษัท เช่น สายการบินนกแอร์ โดยถือหุ้นร้อยละ 39.2 ท าการบินที่
สนามบินดอนเมือง และสายการบินไทยสมายล์โดยถือหุ้นทัง้หมด และท าการบินที่สนามบินสวุรรณภูมิ นอกจากนี ้
การบินไทยยงัมีธุรกิจเสริมเพือ่การบริการที่ครบวงจร เช่น โครงการสะสมไมล์ ซ่ึงมีลูกค้าอยู่ถึง 2,600,000 สมาชิก
ทัว่โลก และการใหบ้ริการการท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆ โดยทวัร์เอือ้งหลวง ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตการณ์
ที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การบินไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญ
ผลกระทบมาโดยตลอด ซ่ึงในปี 2551 สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยจากวิกฤติสถาบันการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และราคาน ้ามนัที่พุ่งสูงข้ึนเป็นประวติัการณ์ ธุรกิจการบินจึงได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ในปี 2552 
การบินไทยได้เร่ิมมาตรการฟ้ืนฟูกิจการ ท าให้พลิกจากขาดทุนเป็นก าไรได้ ในปี 2553 ถึงแม้ว่าราคาน ้ามันจะ
ปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัปัญหาเศรษฐกิจการเงินในยุโรป รวมทัง้มีสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศไทย แต่
การบินไทยยงัสามารถท าก าไรได้อย่างต่อเนื่องและมีการปันผลคืนต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2554 วิกฤตการณ์น ้ามันได้
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจการบินอีกครั้งหน่ึง รวมถึงเหตแุผ่นดินไหวในญี่ปุ่ น ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจยโุรปที่
ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และเหตกุารณ์มหาอทุกภยัในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ โดยตรง ท า
ให้การบินไทยต้องขาดทุนอีกครั้ง และในปี 2555 สภาพเศรษฐกิจยงัตกต ่าอย่างต่อเนื่อง การบินไทยได้ด าเนิน
นโยบายอย่างรัดกุมในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยด้านราคาน ้ามันและอตัราแลกเปลี่ยน
อย่างจริงจงั ส่งผลใหบ้ริษัทฯ กลบัมามีก าไรไดอี้กวาระหน่ึง   

จะเห็นได้ว่าตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา การบินไทยเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ทัง้เศรษฐกิจโลก ราคาน ้ามนั อตัรา
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงข้ึน แต่บริษัทฯ ยังคง ยืนหยดัที่จะฝ่าฟัน
วิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างมุ่งมัน่มาโดยตลอด โดยไม่มีการปรับลดพนกังาน หรือลดมาตรฐานการให้บริการแต่อย่ าง
ใด ทัง้นี ้เพือ่สร้างผลประโยชน์ต่อเนือ่งแก่ผูถื้อหุน้ พนกังาน และเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจ
โลกเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน นกัท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงไตรมาสที่ 4 ซ่ึงเป็นฤดูการท่องเที่ยว แต่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ และนกัท่องเทีย่วชาวจีนลดลง จากการที่รัฐบาลประเทศจีน
ออกกฎหมายควบคมุทวัร์ราคาถูก ท าให้จ านวนนกัท่องเที่ยวโดยรวมเติบโตเพียงร้อยละ 2 โดยที่นกัท่องเที่ยวชาว
จีนลดลงถึงร้อยละ 15 นอกจากนี้ การแข่งขนัในธุรกิจการบินยงัรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยอตัราส่วนของผู้โดยสาร
ระดบั Premium มีแนวโน้มลดลงตัง้แต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั ส่งผลด้านลบต่อการด าเนินงานของสายการบินเต็ม
รูปแบบ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกบัสายการบินในภูมิภาคเอเชียในช่วงที่ผ่านมา สายการบินเต็มรูปแบบ
หลายสายการบินต้องประสบผลการด าเนินงานขาดทนุ การอ่อนค่าของสกุลเงิน ที่เป็นรายได้หลกัของการบินไทย 
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เช่น เงินสกลุเยน ดอลล่าร์ออสเตรเลีย และยูโร ไดส่้งผลกระทบต่อการด าเนินงานเนื่องจากบริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้ที่
เป็นเงินตราต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 70 ท าใหร้ายได้จากการขายและการให้บริการ เมื่อคิดเป็นเงินบาทลดลงถึง
ร้อยละ 4 อีกทัง้ค่าใช้จ่ายหลกัของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นดอลล่าร์สหรัฐฯ กลบัแข็งค่าข้ึน ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 
วิกฤตการณ์ต่างๆ ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของการบินไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ยงัคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ใน 5 ปี ที่ผ่านมา การบินไทยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ านวน 
176,350 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 29,169 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีทรัพย์สินเพ่ิมมากข้ึนถึง 47,550 ล้านบาท      
จึงมียอดทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนมากกว่าหนี้สิน ซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่ยงัมั่นคงอยู่ เก่ียวกับ
สถานะด้านเงินสด การบินไทยมีการบริหารเงินสดมาตัง้แต่ปี 2551 ท าให้กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก  
7,446 ล้านบาทในปี 2551 ณ ส้ินปี 2556 บริษัทฯ มีสถานภาพเงินสดเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 350 คิดเป็นจ านวน 33,857 ล้านบาท 
ทัง้นี้ ในรอบปีที่ผ่านมา การบินไทยมีการปรับปรุงการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจในหลายภาคส่วน เพือ่รองรับ
การแข่งขนัที่รุนแรงในธุรกิจการบิน อาทิ การรับมอบเคร่ืองบินใหม่ จ านวน 17 ล า ท าให้สดัส่วนเคร่ืองบินใหม่ต่อ
เคร่ืองบินเก่าเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 32 และท าให้ประสิทธิภาพการใช้น ้ามนัดีข้ึน จึงสามารถลดการใช้
น ้ามนัลงไดร้้อยละ 3.1 ซ่ึงท าใหต้น้ทนุเคร่ืองบินต่อหน่วยลดลงร้อยละ 2  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ด้วยการปรับปรุงที่นัง่โดยสาร ระบบสาระบนัเทิง ทัง้ด้าน
ภาพและเสียงบนเคร่ืองบินในเสน้ทางระหว่างประเทศทกุล าให้มีคณุภาพสูง ทนัสมยั โดยมีจอภาพส่วนตวัในทกุชัน้
โดยสาร พร้อมระบบสาระบนัเทิงแบบ On demand การน าระบบส ารองที่นัง่และออกบตัรโดยสารที่ทนัสมยัมาใช้
งานการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผ่าน Application บนโทรศพัท์มือถือ และพฒันาช่องทางการขายตรงในประเทศ
ผ่าน Internet โดยมีอตัราเติบโตจากร้อยละ 8  ในปี 2552 เป็นร้อยละ 36 ในปัจจุบนั และบริษัทฯ ยงัได้ให้บริการ 
Wifi on board อีกด้วย นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา การบินไทยได้รับรางวลัจากสถาบนัต่างๆ มากมายทัง้ในด้านการ
ประกอบธุรกิจการบินในสาขาต่างๆ และด้านความรับผิดชอบต่อนกัลงทนุและผู้ถือหุ้น รวมถึงด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม รวมทัง้มีกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยและรัฐบาลไทย เช่น ช่วยอพยพคนไทยในประเทศอียิปต์ การขนส่ง
เคร่ืองอปุโภคเพือ่ช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ และการส่งเสริมนกักีฬาไทยและศิลปินไทยไปสู่ต่างแดน เป็นตน้  

 ส าหรับปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการด าเนินงานต่างๆ เพือ่เป็นการเพ่ิมรายได้และมีแนวทางในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เพ่ิมจ านวนผู้โดยสารและรายได้เสริมอื่นๆ 
นอกเหนือจากการขายบตัรโดยสาร เพ่ิมรายได้จากหน่วยธุรกิจ เช่น Puff & Pie  Thai Shop การปรับราคาค่า
โดยสารให้รวดเร็วทนัต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป (Dynamic Pricing) การก าหนดธุรกิจที่เหมาะสมกบัความ
ต้องการของตลาด (Market Segmentation) การสื่อสารโดยตรงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายและลูกค้า ทัง้นี้ บริษัทฯ 
ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่าน ส าหรับความเชื่อมัน่ทีท่่านมีใหแ้ก่บริษัทฯ เพือ่พร้อมจะก้าวต่อไปอย่างมัน่คงและยัง่ยืนสืบไป” 

ประธาน แจ้งว่าจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้อภิปราย ภายหลงัจากท่ีท่านรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
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นายโชคชยั ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโสสายกลยทุธ์องค์กรและพฒันาอย่างยัง่ยืน 
และรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ชีแ้จงการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยสรุปต่อท่ีประชุมว่า ณ 
เดือนธันวาคม 2556 การบินไทยมีเคร่ืองบินทัง้หมดจ านวน 100 ล า ซึ่งมีการรับเคร่ืองบินใหม่เข้ามาทัง้หมด 17 ล า 
และมีการปลดประจ าการเคร่ืองบินเก่าออกจากฝูงบิน16 ล า ซึ่งส่งผลให้อายุเคร่ืองบินเฉล่ียจากการรับมอบท่ี 10.7 ปี 
ลดลงเหลือ 9.3 ปี ทัง้นี ้เคร่ืองบินใหม่ท่ีบริษัทฯ รับมอบมา ได้แก่เคร่ืองบิน A380-800 ซึ่งเป็นเคร่ืองบินท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก จ านวน 3 ล า ท าให้บริษัทฯ มีเคร่ืองบิน A380-800 ครบ 6 ล า ส่วนเคร่ืองบินประเภท B777- 300ER เป็น
เคร่ืองบนิโบอิง้ท่ีมีประสิทธิภาพในเร่ืองของศกัยภาพการบรรทกุ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบมาเป็นจ านวน 6 ล า นอกจากนี ้
ยงัมีเคร่ืองบินประเภท A330-300 ซึ่งเป็นเคร่ืองบินท่ีใช้บินในภูมิภาคอีก 2 ล า และประเภทสุดท้ายคือเคร่ืองบิน
ประเภท A320-200 ซึ่งถกูน าไปใช้ท าการบินภายใต้สญัลกัษณ์ไทยสมายล์ เพราะฉะนัน้จึงมีการรับมอบเคร่ืองบิน
ใหมร่วมทัง้หมด 17 ล า มีการปลดเคร่ืองบนิเก่าออกจ านวน 16 ล า และยงัมีบางล าท่ีบริษัทฯ ได้รับมอบคืนมาจากนก
แอร์อีกด้วย นอกจากนี ้จะเห็นได้ว่าอายุของเคร่ืองบินท่ีปลดระวางได้แก่ 21.5 ปี 21.8 ปี 23.4 ปี และ 23.8 ปี 
ตามล าดบั ส่วนเคร่ืองบิน  B777-300ER ท่ีบริษัทฯ เช่าระยะสัน้มาจากสายการบิน Jet Airways นัน้ได้ส่งมอบคืน
ให้กบั Jet Airways เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือครบก าหนดเช่าตามสญัญา ดงันัน้ บริษัทฯ รับเคร่ืองบินเข้ามาจ านวน 
17 ล า และปลดออกจ านวน 16 ล า จึงอาจท าให้ไม่เห็นว่ามีจ านวนเคร่ืองบินเพิ่มเติมมากนกั นอกจากนี ้ขอชีแ้จง
เพิ่มเติมว่าเม่ือปี 2556 บริษัทฯ ได้ขายเคร่ืองบินประเภท A300-600B4 หรือท่ีเรียกว่า AB6 ท่ีจอดอยู่จ านวน 4 ล า 
เม่ือประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ของปีท่ีผ่านมา ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัอายุของเคร่ืองบินนัน้ อายเุฉล่ียของเคร่ืองบินอยู่
ท่ี 9.3 ปี นอกจากนี ้เคร่ืองบินใหม่ท่ีได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีและมีการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพก็จะท าให้
เคร่ืองบินล านัน้ๆ ประหยดัน า้มนั ซึ่งจะส่งผลให้ค่าซ่อมบ ารุงอากาศยานลดลงตามไปด้วย เก่ียวกับปริมาณการใช้
น า้มนันัน้ จากข้อมลูจะเห็นได้วา่ตัง้แตปี่ 2553  ถึง 2556 ปรากฏอตัราส่วนท่ีแตกตา่งกนั โดยจากปี 2555 ถึง 2556 
ปริมาณการใช้น า้มนัลดลงประมาณร้อยละ 3.1 ทัง้นี ้ในปีหนึ่งๆ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นคา่น า้มนัประมาณกว่า 
80,000 ล้านบาท จึงถือเป็นเงินจ านวนมาก ทัง้นี ้เป้าหมายของสายการบินทกุสายการบินก็คือการลดปริมาณการ
ใช้น า้มนัเพราะคา่ใช้จา่ยน า้มนัเป็นต้นทนุการด าเนินงานท่ีสงูสดุ 

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มากมาย โดยขอยกตวัอย่างว่า ในปัจจุบนัมีการให้บริการ Ipad ใน
เคร่ืองบนิในชัน้ธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัมีการออกแบบของท่ีระลึกท่ีแจกในเคร่ืองบินส าหรับเด็ก และยงัมีการปรับปรุงท่ี
นัง่โดยสารให้มีจอภาพส่วนตวั ส าหรับเส้นทางท่ีเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 4-5 ชัว่โมงขึน้ไป ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงการ
ให้บริการทกุล าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และปัจจบุนัยงัมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตระบบ Wifi ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนญุาต
จากส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) เม่ือ
ต้นปีนี ้ภายหลงัจากท่ีได้ด าเนินการขออนญุาตมาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี การบินไทยจึงเป็นสายการบินไทยสาย
การบนิแรกท่ีมีระบบ Wifi อ านวยความสะดวกบนเคร่ืองบนิ โดยเฉพาะเคร่ืองบนิรุ่น A380-800 ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการ
ในเส้นทางยโุรปและประเทศญ่ีปุ่ น และบริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้มีการให้บริการทางโทรศพัท์ เช่น Application ตา่งๆ 
บนโทรศพัท์มือถือ ซึง่มีการพฒันามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจองบตัรโดยสารและ Internet check in เป็นต้น และ
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ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงระบบส ารองท่ีนัง่ใหม่เป็นระบบ Amadeus Altea โดยสาเหตท่ีุมีการปรับเปล่ียน 
เน่ืองจากระบบเดิมเป็นระบบท่ีบริษัทฯ ใช้มากว่า 35 ปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการน าครัวไทยสู่ครัวโลกโดย
มุง่เน้นให้มีการให้บริการอาหารไทยในทกุเส้นทางบนิ และบริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัและสนบัสนนุในเร่ืองของความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยยงัคงให้การสนบัสนนุการแข่งขนัโอลิมปิค
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหวา่งประเทศ เพราะบริษัทฯ ต้องการสง่เสริมเยาวชนให้มีศกัยภาพในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทฯ เป็นสายการบินท่ีได้รับรางวัลสายการบินยอดเย่ียมจาก Business Traveler ใน
ภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัสายการบนิในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัทฯ อยูใ่นอนัดบั 3 ในปี 2556 ส่วนในเร่ืองการ
บริการในชัน้ประหยดัก็ได้รับการเล่ือนอนัดบัจากอนัดบั 5 ขึน้มาเป็นอนัดบั 3 และยงัอยูใ่นอนัดบั 3 ของสายการบินท่ีมี
โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเย่ียมในกลุม่สายการบินอีกด้วย และ Smart Travel Asia Magazine ก็ได้จดัให้การบินไทยอยู่
ในอนัดบั 4 ของสายการบินในภาพรวมทัว่โลกและยงัจดัให้บริษัทฯ อยู่ในอนัดบั 3 ซึ่งเป็นสายการบินยอดเย่ียมใน
ด้านการให้บริการบนเคร่ืองบนิ บริษัทฯ ยงัเป็นอนัดบั 4 ในเร่ืองการให้บริการในชัน้ธุรกิจยอดเย่ียม และไทยสมายล์
ยงัอยู่ในอนัดบั 6 ของสายการบินราคาคุ้มค่ายอดเย่ียมในประเภท Light Premium หรือท่ีเรียกว่า Budget Airline 
Category นัน่เอง ส่วนในประเด็นของการส ารวจความพึงพอใจซึ่งจดัท าโดยองค์กรซึ่งเป็นบคุคลท่ีสามนัน้ จากการ
ส ารวจโดย International Air Transport Association (IATA) แสดงว่าการบินไทยยงัคงอยู่ในอนัดบั 7 ส่วนในด้านความ
พึงพอใจในการให้บริการของลกูเรือซึ่งในปี 2555 อยู่ในอนัดบั 10 ปี ในปี 2556 ก็ขยบัขึน้มาอยู่ในอนัดบัท่ี 9 ส าหรับ
ความพึงพอใจด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม การบินไทยยังอยู่ในเป็นอันดบั 6 เช่นเดิม ส่วนความพึงพอใจด้านความ
สะดวกสบายของเก้าอีน้ัน้ บริษัทฯ ขึน้มาอยู่ในอนัดบั 8 จากเดิมท่ีอยู่อนัดบั 11 และความพึงพอใจด้านระบบ
สาระบนัเทิงบนเคร่ืองบิน (IFE) ก็ขึน้มาอยู่ในอนัดบั 7 จากอนัดบั 10 ส่วนในเร่ืองของการจดัอนัดบัโดย Skytrax นัน้ 
เม่ือปี 2555 บริษัทฯ ไม่ได้ท าสญัญาเน่ืองจากมีประเด็นต้องพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองคณะกรรมการตรวจรับ แตใ่นปี 
2557 นีบ้ริษัทฯ ได้เจรจาพูดคยุและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งน่าจะมีการแสดงผลการจัดอนัดบัในช่วง
หลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ในประเด็นเก่ียวกับการด าเนินการนัน้ ถือว่าบริษัทฯ มีการด าเนินการท่ีดีใน
ระหวา่งปี 2555 ถึง 2556 เน่ืองจากมีการควบคมุความเส่ียงในราคาน า้มนั ซึ่งในความเป็นจริงบริษัทฯ มีการประกนั
ความเส่ียงราคาน า้มนัเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 70 เพ่ือเป็นการป้องกนัการกระชากหรือการเพิ่มของราคาน า้มนัท่ี
สงูขึน้ ซึง่ท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยการประกนัความเส่ียงประมาณ 56 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,885 
ล้านบาท ส่วนในเร่ืองของจ านวนท่ีนัง่ผู้ โดยสารโดยรวมนัน้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีจ านวนท่ีนัง่-กิโลเมตรทัง้หมด 85,655 
ล้านท่ีนั่ง ซึ่งเพิ่มจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 8.1 และมีจ านวนผู้ โดยสารประมาณ 21.5 ล้านคน ซึ่งแสดงว่ามีการรับ
ผู้ โดยสารเพิ่มขึน้ประมาณ 900,000 คน ในเร่ืองเก่ียวกบัการขนส่งหรือ Cargo นัน้ บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งท่ีน้อยลง 
เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าของโลก ส่วนรายได้ในปี 2556 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มี
รายได้รวมประมาณ 206,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 ถึงประมาณ 4,952 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ท่ีสูง
ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ของบริษัทฯ ในประเด็นเก่ียวกบัผลประกอบการงบก าไรขาดทนุนัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนประมาณ 3,895 ล้านบาท 
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และการด้อยคา่ทรัพย์สินประมาณ 5,426 ล้านบาท ดงันัน้ การขาดทนุจากการด าเนินงานท่ีแท้จริงโดยไม่ค านึงถึง
อตัราแลกเปล่ียนและการด้อยคา่ของสินทรัพย์และภาษีเงินได้มีจ านวนทัง้สิน้ 3,608 ล้านบาท ทัง้นี ้สาเหตหุนึ่งของ
การขาดทุนเกิดจากการท่ีประเทศจีนเปล่ียนแปลงนโยบายการท่องเท่ียวตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2556 และผลกระทบจาก
ความไมส่งบทางการเมืองภายในประเทศ ซึง่ท าให้ผู้ โดยสารในหลายเส้นทางมีจ านวนน้อยลง โดยผู้ โดยสารชาวจีนท่ี
เดนิทางเข้ามาในประเทศไทยลดลงถึงประมาณร้อยละ 28 ประเทศญ่ีปุ่ นลดลงประมาณร้อยละ 25-26 และประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีลดลงร้อยละ 21-22 ในเดือนมีนาคม ซึ่งจ านวนผู้ โดยสารลดลงเป็นการส่งสญัญาณว่าบริษัทฯ 
จะต้องได้รับผลกระทบจากการปรับตวัลดลงของจ านวนผู้ โดยสารเข้าสู่ประเทศไทย นอกจากนี ้ในประเด็นเก่ียวกบั
ผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนนัน้ เน่ืองจากมีการแข็งคา่ของเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐฯ เงินสกลุเยน 
วอน และดอลลา่ร์ออสเตรเลีย จงึท าให้คา่เงินออ่นตวัลงอยา่งมาก สง่ผลให้รายรับจากการขายลดน้อยลงไปทนัที ซึ่ง
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการแก้ไขและบริหารจดัการในปีถัดไป โดยในนโยบายปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายในการ
พฒันาด้านการบนิ ความปลอดภยั ความแน่นอนของการให้บริการ ด้านการพาณิชย์ คณุภาพ รายได้ และเร่ืองการ
ปรับตัวของเร่ืองราคาขายให้ทันต่อเหตุการณ์และทันต่อการแข่งขันกับคู่แข่ง การซ่อมบ ารุงท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การมีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแรง กลา่วคือ การมีเงินสดท่ีเพียงพอตอ่การด าเนินกิจการ การปรับปรุง
สดัส่วนอตัราก าไรตอ่การขายให้เพิ่มสงูขึน้ ส่วนภายในบริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ของลกูค้า  
ผู้ ถือหุ้ น พนักงาน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเร่งฟื้นฟู
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานให้ท างานร่วมกันได้อย่างราบร่ืน  รวมถึงการ
ปรับปรุงการบริหารจดัการให้มีความรวดเร็วและทนัตอ่สภาวการณ์ทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง การปรับปรุงและพฒันา
บคุลากรในทกุมิติ ทัง้การพฒันาศกัยภาพ ความก้าวหน้า ผลตอบแทน การรักษาบคุลากร การทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
โดยต้องมีการพฒันาระบบการสรรหาบุคลากรและการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ เป็นต้น ส่วนในด้านธุรกิจ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการหารายได้ ควบคมุค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองตอ่สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงการเผยแพร่และการประชาสมัพนัธ์ขององค์กร ทกุประการท่ีได้กล่าว
มานีเ้พ่ือท่ีจะน าการบนิไทยให้พฒันาก้าวหน้าเป็นสายการบนิแหง่ชาติท่ีพวกเราทกุคนภาคภูมิใจ เพ่ือให้บริษัทฯ อยู่ใน
ระดบัธุรกิจแนวหน้าของธุรกิจการบินได้อีกครัง้หนึง่  

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายสมควร เธียระสรานนท์ ผู้ ถือหุ้น อภิปรายตอ่ท่ีประชมุวา่ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับมอบเคร่ืองบินจ านวน
มากท่ีสุดตัง้แต่ก่อตัง้บริษัทฯ มาคือ 17 ล า ซึ่งสวนทางกับอัตราผู้ โดยสารจากจ านวนท่ีนั่งรวมทัง้หมด (Cabin 
Factor) ท่ีลดลง ท าให้ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 บริษัทฯ เป็นสายการบินเดียวท่ีขาดทุน ส่วนเร่ืองการด้อยคา่ของ
เคร่ืองบิน A340-500 จ านวน 4 ล า เคร่ืองบิน A300-600 จ านวน 3 ล า และเคร่ืองบิน B737-400 จ านวน 4 ล านัน้    
ตนจะขอยกตวัอยา่งในกรณีเคร่ืองบนิ  A340-500 จ านวน 4 ล าซึ่งบริษัทฯ ซือ้มาในราคาประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่
ได้น ามาใช้งานประมาณ 3-4 ปี และขาดทนุจากการด าเนินงานประมาณ 6,000 - 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้ต้องท า
การด้อยคา่และต้องเลิกใช้เคร่ืองบนิดงักลา่วก่อนก าหนดถึง 16 ปี นอกจากนี ้ยงัเป็นการด้อยคา่เคร่ืองบินท่ีใช้บินใน
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พิสยัไกลและกินน า้มนั และเน่ืองจากเคร่ืองบินรุ่นดงักล่าวเป็นเคร่ืองบินท่ีสายการบินอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เลิกใช้ไปแล้ว 
ราคาจงึตกลงอยา่งมาก ท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถขายตอ่ได้ และผู้อนมุตัิให้มีการขายก็มีโอกาสในการถกูด าเนินคดี
อีกด้วย ทัง้นี ้เฉพาะการขาดทุนจากการด าเนินงานและการด้อยค่าของเคร่ืองบินแอร์บสัจ านวน 4 ล า รวมกันคิด
เป็นเงินเกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี ้ตนขอชีแ้จงว่าสิ่งท่ีท่านรักษาการ
กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ได้อธิบายว่าเป็นการด้อยค่าทางบญัชีนัน้ไม่เป็นความจริง แต่เป็นการบริหารงานท่ี
ผิดพลาดอยา่งร้ายแรงท่ีปลอ่ยให้เงินจ านวน 20,000 ล้านบาทหายไป เพราะในความเป็นจริง หากบริษัทฯ ตดัสินใจ
ท่ีรวดเร็วเช่นเดียวกับสายการบินอ่ืนๆ โดยการแลกเปล่ียนเคร่ืองบินเป็นเคร่ืองบินรุ่นอ่ืนกับแอร์บสั บริษัทฯ ก็จะไม่
เสียหายมากเทา่นี ้เพราะเคร่ืองบิน 4 ล านีเ้ดิมมีราคา 20,000 ล้านบาท แตใ่นปัจจบุนัมีราคาตลาดเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาท 
ส่วนประเด็นท่ีท่านรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่กล่าวถึงการจดัอันดบัสายการบินทั่วโลกของ Skytrax นัน้     
ตนได้รับทราบข้อมลูมาว่าในระยะเวลา 2 ปี บริษัทฯ ตกลงจากเดิมอนัดบั 5 มาอยู่ท่ีอนัดบั 15 ทัง้นี ้ในเร่ืองจ านวน
ผู้ โดยสารภายในประเทศนัน้ สายการบินราคาประหยดั (Low Cost) มีการด าเนินกิจการท่ีล า้หน้าบริษัทฯ แล้ว และใน
ปัจจบุนัยงัมีนโยบายในการแข่งขนัในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นจดุแข็งของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งหากปล่อยให้สาย
การบินราคาประหยดัล า้หน้าบริษัทฯ ไป ก็แสดงว่าบริษัทฯ ไม่มีศกัยภาพในการแข่งขนั ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นสายการบินท่ี
ก่อตัง้มาเป็นเวลากว่า 54 ปี ในขณะท่ีสายการบินราคาประหยดัก่อตัง้มาเพียงประมาณ 10 ปี เท่านัน้ ส าหรับเร่ืองหนี ้
จ านวน 250,000 ล้านบาทนัน้ แสดงให้เห็นว่าอตัราส่วนของหนีส้ินตอ่ทนุ อยู่ท่ี 5 ตอ่ 1 เท่า ซึ่งในปัจจบุนั Cabin Factor 
ของบริษัทฯ ตกลงไปอย่างมาก ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคากลับเพิ่มสูงขึน้ด้วยเช่นกัน ดงันัน้  ค าถามคือบริษัทฯ จะ
สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อย่างไร ไม่ว่าจะในระยะสัน้ ระยะกลาง หรือในระยะยาว ดงันัน้ ตนจึงขอเสนอให้
บริษัทฯ วิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง ตลอดจนความเส่ียงของบริษัทฯ และน าเสนอยทุธศาสตร์ในการแข่งขนัตอ่ไป ทัง้นี ้
หากเปรียบบริษัทฯ เป็นบ้าน อาจกลา่วได้ว่ากระทรวงการคลงัเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในขัน้ตอนการก่อสร้างและ
กองทพัอากาศเป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินการ ในวนันี ้บริษัทฯ ได้ท่านประธานจากกองทพัอากาศกลบัมา จึงขอให้
ทา่นประธานให้ความหวงักบัท่ีประชมุในการเลือกทีมผู้บริหารท่ีดีและเป็นท่ียอมรับของพนกังานมาเพ่ือพฒันาบริษัทฯ 
ต่อไป บริษัทฯ เป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียวท่ีมีผู้ ถือหุ้นเกิน 100,000 คน ท าให้เกิดค าถามมากมายในระหว่างการ
ประชุม ดงันัน้ ตนจึงขอให้ท่านประธานพิจารณาค าถามท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมและตอบค าถามดงักล่าวในแต่ละ
วาระด้วย นอกจากนี ้ในสว่นของการปฏิรูปองค์กร ตนมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีปัญหาในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบัสาย
การบนิ Japan Airlines ดงันัน้ บริษัทฯ จึงสามารถใช้แบบอย่างในทางธุรกิจ (Business Model) ในรูปแบบเดียวกนัได้ ทัง้นี ้
หากบริษัทฯ เร่งแก้ไขตัง้แตใ่นขณะนี ้ก็อาจมีโอกาสท่ีจะไมต้่องเข้าแผนฟืน้ฟกิูจการ 

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายมนต์ชยั ราบร่ืนทวีสุข ผู้ ถือหุ้น กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ในสมยัท่ีบริษัทฯ บริหารงานโดยทหารอากาศไม่
เคยประสบภาวะขาดทนุเป็นหม่ืนล้าน แตเ่พราะถูกแทรกแซงโดยนกัการเมือง เช่นในกรณีของอดีตประธานท่านท่ี
แล้ว บริษัทฯ จะขาดทนุเป็นหม่ืนล้านทกุครัง้ นอกจากนี ้ตนยงัมีความเห็นแตกตา่งไปจากสิ่งท่ีท่านรักษาการกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ได้ชีแ้จงเม่ือสกัครู่ ในประเดน็ท่ีทา่นกลา่วถึงรางวลัท่ีบริษัทฯ ได้รับนัน้ จากการติดตามนิตยสารการบิน



 - 25 - 
 

ทัง้หลาย ตนไมเ่คยเห็นและไมเ่คยได้ยินข้อมลูดงักล่าว แตจ่ากการจดัอนัดบัของ Skytrax ซึ่งตนเคยได้ยินและเป็นสิ่ง
ท่ีปฏิเสธไม่ได้นัน้ แสดงให้เห็นว่าอนัดบัของบริษัทฯ ต ่าลงอย่างมาก นอกจากนี ้ในประเด็นเก่ียวกับปัญหาของผล
ประกอบการท่ีมีสาเหตุมาจากการจ ากัดการท่องเท่ียวในประเทศจีนนัน้ ตนยอมรับว่ามีชาวต่างชาติจ านวนมาก 
มาท่องเท่ียวประเทศไทย ดงันัน้ ส่วนแบ่งเพียงร้อยละ 1-2 ก็คงจะท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีได้ ส่วนกรณี
ความไม่สงบภายในประเทศในช่วงไตรมาสสดุท้ายซึ่งเป็นช่วง  High Season นัน้เป็นสิ่งท่ีเข้าใจได้ ทัง้นี ้ตนจ าได้
อย่างแม่นย าว่ากรณี Shutdown Bangkok ตรงกบัวนัท่ี 13 มกราคม 2557 ไม่มีความเก่ียวข้องกบัช่วง High Season 
หรือไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 แตอ่ย่างใด ในประเด็นเก่ียวกบัผลประกอบการนัน้ ท่านรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
ชีแ้จงวา่เป็นเร่ืองท่ีนา่ยินดีท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบการกวา่ 200,000 กว่าล้านบาท นัน้ บริษัทฯ ก็มีผลประกอบการเช่นนี ้
มาหลายปีแล้ว นอกจากนี ้หากเปรียบเทียบบริษัทฯ กบัสายการบิน Singapore Airlines ซึ่งมีจ านวนพนกังานน้อยกว่า
บริษัทฯ มาก แตก่ลบัมีผลก าไรสงูกวา่บริษัทฯ  และแม้บริษัทฯ จะมีผลประกอบการเกิน 200,000 ล้านบาทแตเ่พราะ
เหตุใดบริษัทฯ จึงยังขาดทุน ทัง้นี ้จากรายงานการประชุมในปีท่ีผ่านมาตนได้เคยอภิปรายไว้ว่าบริษัทฯ จัดสรร
เคร่ืองบินอย่างไม่เหมาะสม ตวัอย่างเช่น การให้บริการขนส่งสินค้า (Cargo) ของบริษัทฯ ส าหรับเส้นทางบินไปยงั
ประเทศอินเดียและประเทศญ่ีปุ่ นเป็นอนัดบัหนึ่ง แตบ่ริษัทฯ กลบัจดัเคร่ืองบินท่ีบรรทกุสินค้าได้น้อยไปท าการบิน 
สว่นในประเทศอ่ืนท่ีมีผู้ โดยสารเดนิทางเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ กลบัน าเคร่ืองบินท่ีขนส่งสินค้าได้มากไปท าการบิน 
ซึ่งในรอบปีท่ีผ่านมาตนได้สอบถามจากกัปตันทุกคนและได้รับค าตอบว่าการจัดสรรเคร่ืองบินยังคงเหมือนเดิม        
ซึ่งแสดงว่าบริษัทฯ ไม่เคยน าสิ่งท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอไปปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด ประสิทธิภาพการจดัการของบริษัทฯ จึง
เป็นเชน่นี ้สว่นในกรณีท่ีตนได้สอบถามไปยงัฝ่ายชา่งเม่ือปีท่ีแล้ว ท่านรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) แจ้ง
แตเ่พียงวา่บริษัทฯ จะพยายามหาลกูค้าท่ีจะส่งเคร่ืองบินมาซ่อม แตเ่ข้าใจว่าน่าจะไม่สามารถหาได้ และเคร่ืองบินท่ี
บริษัทฯ ซือ้มาก็ต้องไปจ้างให้บริษัทอ่ืนซ่อมอยู่เร่ือยๆ ด้วย ซึ่งความผิดพลาดเหล่านีน้่าจะเป็นสาเหตุของความ
สญูเสียท่ีส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก าไรลดลงจนกระทัง่ขาดทนุ นอกจากนี ้ขออภิปรายถึงปัญหาของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ 
ปัญหาการวางแผนท่ีผิดในเร่ืองนกับิน โดยตนทราบมาว่าบริษัทฯ มีการจ้างนกับินท่ีมีอายเุกิน 60 ปี ท่ีด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้บริหาร ซึ่งส่งผลให้นกับินรุ่นต่อไปต้องรอเวลาถึง 11-12 ปี ในการเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ประเด็นนี ้
ก่อให้เกิดปัญหาสมองไหลเพราะนกับินย้ายออกไปอยู่สายการบินอ่ืน ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ 6-7 ปี นักบินก็มี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานแล้ว บริษัทฯ จึงประสบปัญหาขลาดแคลนนักบิน นอกจากนี  ้ยังมีปัญหา
เก่ียวกบัเคร่ืองบนิรุ่น A340 ซึง่เป็นปัญหามาเป็นระยะเวลานานแล้ว ตนจึงขอตรวจสอบว่าบริษัทฯ มีความพยายาม
ในการขายอย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะตนเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้พยายามท่ีจะตกแตง่และขายเคร่ืองบินดงักล่าวอย่าง
แท้จริง และเม่ือมีผู้สนใจจะซือ้ก็ปรากฏว่ามีต้นทนุทางบญัชีท่ีสงูมากจึงไม่สามารถขายได้ ซึ่งในสมยันัน้เคร่ืองบินรุ่น
แอร์บสั A340 ขายทัว่โลกได้เพียง 26 ล า แตบ่ริษัทฯ ก็ตดัสินใจซือ้ในราคาสงูมาก เพราะบคุคลท่ีสัง่การให้ซือ้ได้รับ
คา่นายหน้าเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เป็นปัญหาจนถึงปัจจบุนั หากบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัประเด็นนีค้วรจดัให้มี
การสอบสวนอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นผลดีกว่าการเก็บเคร่ืองบินไว้จนเส่ือมราคาลงไปเร่ือยๆ ทัง้นี ้ในส่วนของประเด็น
ปัญหาเก่ียวกบัพนกังาน ปัญหาการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ประกอบด้วยบคุลากรท่ีมี
ต าแหน่งสูง มีทัง้อดีตอยัการและอดีตอยัการสูงสุด แต่กลบัท าให้การกระท าท่ีทุจริตประพฤติมิชอบกลายเป็นการ
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กระท าท่ีถกูกฎหมายเพ่ือไมใ่ห้ถกูด าเนินคดี และต้องจ้างส านกังานกฎหมายท่ีมีราคาสงูมาให้ความช่วยเหลือ เช่นนี ้
บริษัทฯ จะมีฝ่ายกฎหมายไว้เพ่ือวตัถุประสงค์ใด และในการประชุมครัง้นี ้ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นจะมีความคิดเห็นอย่างไร ใน
ท้ายท่ีสุดผู้ แทนกระทรวงการคลังซึ่งได้รับค าสั่งมาจากรัฐมนตรีก็จะลงคะแนนให้กับกรรมการทัง้ 15 คน ท าให้เป็น
กรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้จากเสียงข้างมาก ดงันัน้ ในฐานะท่ีท่านประธานเป็นตวัแทนท่ีมาจากกองทพัอากาศ ขอให้
ท่านประธานไปเจรจากบักระทรวงการคลงัว่าไม่มีความจ าเป็นต้องมีกรรมการบริษัทฯ ถึง 15 คนเพราะจะเป็นการ
สิน้เปลืองค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีกรรมการเพียง 9 คนก็เพียงพอแล้ว และ 1 ใน 9 คนอาจเป็นผู้ ถือหุ้นก็ได้เพ่ือเป็นการ
ประหยดัคา่ใช้จา่ย  

ประธาน ชีแ้จงว่าในประเด็นสดุท้ายท่ีท่านผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามนัน้ จะมีการอภิปรายอีกครัง้ในระเบียบวาระท่ี 
9 จากนัน้จงึกลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นในล าดบัถดัไปได้สอบถามตอ่ 

นางสพุรรณี บณุยวฒัน ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะว่าหวัใจส าคญัของการบริหารบริษัทฯ คือคณะกรรมการบริษัทฯ 
ซึง่ในปัจจบุนัประกอบด้วยบคุคลท่ีมาจากกระทรวงการคลงั แตต่นเห็นว่าหากเป็นไปได้ ขอให้มีการสรรหากรรมการ
บริษัทฯ โดยหากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการมีคณุสมบตัิครบถ้วนก็ขอให้สมคัรเป็นกรรมการเข้ามา
ใหม่เพ่ือความบริสทุธ์ิใจ และเพ่ือท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้มีความสบายใจว่ากรรมการแตล่ะท่านได้มาเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ด้วยความสามารถของตนเอง ไม่ใช่เพราะเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือเพราะเส้นสาย นอกจากการสรรหา
กรรมการบริษัทฯ แล้ว ตนขอให้มีการสรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ด้วยความรวดเร็วภายในไตรมาสท่ี 2 และใน
ประการสดุท้าย เพ่ือให้บริษัทฯ ด าเนินการอยา่งโปร่งใสและไมมี่การโกงกิน ตนขอเสนอให้บริษัทฯ สมคัรเป็นสมาชิก
องค์การตอ่ต้านคอรัปชัน่ประเทศไทยด้วย 

ประธาน กลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายเสริม  เพ็ญชาติ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะเก่ียวกบัไทยสมายล์ โดยได้กล่าวถึงข้อความในบรรทดัสดุท้ายของ  
วีดีทศัน์ท่ีระบุว่า “ไทยสมายล์จะบินในภูมิภาคท่ีน้อยกว่าส่ีชัว่โมง” และอภิปรายต่อท่ีประชุมว่าข้อความดงักล่าวเป็น
ข้อความท่ีถกูพดูถึงบอ่ยครัง้ทัง้ในส่ือและการแถลงขา่วของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ซึ่งประโยคนีเ้ป็นอนัตราย
ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เพราะการกล่าวโดยรวมว่าไทยสมายล์จะท าการบินภูมิภาคส่ีชั่วโมง อาจท าให้สามารถ
ตีความในอนาคตได้วา่หมายความรวมถึงการบินในเส้นทางประเทศสิงคโปร์ กรุงกวัลาลมัเปอร์ เดลลี หรือเส้นทางท่ีเป็น
เมืองใหญ่ของบริษัทฯ ซึง่อาจท าให้บริษัทฯ เสียหาย ดงันัน้ จงึขอฝากประเด็นนีใ้ห้ฝ่ายบริหารและทีมงานของบริษัทฯ 
ท่ีเป็นผู้ก ากบัดแูลการด าเนินการของไทยสมายล์ได้แก้ไขด้วย นอกจากนี ้ในรายงานการประชมุปีท่ีผ่านมา มีการพูด
ระบถุึง Model บริษัทแม่และบริษัทลกูของสายการบิน Singapore Airlines กบั SilkAir  กล่าวคือในหน้า 11 และ 50 ซึ่ง
ระบุว่าไทยสมายล์จะท าการบินในภูมิภาค กล่าวคือ บินไปประเทศจีน อินเดีย และประเทศในอาเซียนเพ่ือตอบโจทย์ 
AEC ซึง่หากวิเคราะห์ในแง่การตลาดแล้ว Model ดงักล่าวมีความแตกตา่งจากสิ่งท่ีไทยสมายล์เป็นอยู่ในปัจจบุนัโดยสิน้เชิง 
ทัง้นี ้การบินของ SilkAir แสดงให้เห็นถึงการเสริมซึ่งกนัและกันระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูก โดยมีการก าหนดอย่าง
ชดัเจนว่า Singapore Airlines จะท าการบินไปยงัเมืองหลกัท่ีเป็นเมืองหลวง เช่น เวียงจนัทน์ พนมเปญ ในขณะท่ี SilkAir 
จะบินในเมืองท่ีมีความส าคญัในอนัดบัรองลงมา หรือ Secondary Cities ซึ่งในความเป็นจริง SilkAir กบั Singapore 
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Airlines มีการแยกกนัแขง่ขนัในทกุตลาด ทัง้ในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยในประเทศอินโดนีเซีย 
Singapore Airlines จะบินไปยงัเมืองหลกัเพียง 2 เมืองเท่านัน้ คือจากาต้าร์และบาหลี ส่วน SilkAir จะท าการบิน
เข้าเมืองรอง 12 เมือง ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์ Singapore Airlines จะบินเข้าเพียงเมืองเดียว ส่วน SilkAir ท าการ
บินใน 3 เมือง เม่ือเปรียบเทียบ Model ดงักล่าวกบัการบินของบริษัทฯ และไทยสมายล์แล้ว ตนเห็นว่าควรมีการเจาะ
ตลาดโดยการเพิ่มเส้นทางบินไปยงัเมืองอ่ืนๆ อีก และในประเด็นเก่ียวกบัเคร่ืองบินรุ่น A320 ท่ีได้รับมอบมาแล้วและ
จะมีการรับมอบเพิ่มอีกในปีนี ้ควรมีการวางแผนการใช้งานให้ดี เพ่ือท่ีไทยสมายล์จะได้คงอยู่เพ่ือรักษาบริษัทแม่อย่าง
บริษัทฯ ไว้เป็นหลกั นอกจากนี ้ในรายงานการประชมุในปีท่ีผ่านมา ระบวุ่า Singapore Airlines ประกอบธุรกิจการบิน
ในพิสยัไกล (Long haul) เป็นหลกั ส่วนการบินในระดบัภูมิภาค (Regional) เป็นหน้าท่ีของ SilkAir และ Tiger Airways  
ซึง่รายงานการประชมุในหน้า 50 ระบใุนท านองว่าบริษัทฯ จะท าการบิน Long haul แล้วให้ไทยสมายล์ท าการบินใน
ภูมิภาค ซึ่งการด าเนินการเช่นนีจ้ะท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถอยู่ได้ ตนจึงขอฝากประเด็นเก่ียวกับการวิเคราะห์
การตลาดเพ่ือการน าเคร่ืองบินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุไว้เป็นข้อคิดด้วย เพราะเคร่ืองบินท่ีซือ้มามากจะต้องมีการ
จดัสรรและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จะท าการบินเพียงกลางวนัและกลางคืนเป็นเวลาเพียง 7-8 ชัว่โมงคงจะไม่
เพียงพอ  และการท่ี Utilization ของเคร่ืองบินฝงูใหญ่ในปีนีอ้ยู่ท่ี 10.8 ชัว่โมงนัน้ ระยะเวลา 10.8 ชัว่โมง แสดงให้เห็น
ว่าในหนึ่งวนัเคร่ืองบินต้องจอดอยู่มากกว่าถกูน าไปบิน ซึ่งหากมีการเพิ่ม Utilization ของเคร่ืองบินจาก 10 ชัว่โมงมา
เป็น 12 ชัว่โมงหรือ 15 ชัว่โมง จะท าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึน้  

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย  

นางวรนนัท์ แววศร  ผู้ ถือหุ้น กล่าวต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ คงจะสามารถแข่งกับสายการบินอ่ืนๆ ได้ และ
บริษัทฯ อาจจะกลับมาเป็นท่ีหนึ่ง เหมือนเช่นในอดีตท่ีผ่านมา แต่สิ่งหนึ่งท่ีบริษัทฯ ไม่มีคือ ธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม โดยในปีท่ีผ่านมาท่ีมีการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 นายอ าพน กิตติอ าพน และนายสรจักร เกษมสุวรรณ    
ซึ่งด ารงต าแหน่ง DH และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ในขณะนัน้ได้ให้ค ามัน่สญัญาว่าจะดแูลบริษัทฯ โดยใช้ธรร
มาภิบาล โดยตนได้อภิปรายเก่ียวกบัประเด็นธรรมาภิบาลในการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา เน่ืองจากได้รู้เห็นการกระท า
ฉ้อฉลของพนกังานระดบัผู้บริหารต าแหน่งผู้อ านวยการ จึงได้ร้องเรียนไป ซึ่งในวนันัน้ท่านกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ และท่าน DH กล่าวว่าจะพิจารณาให้มีการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและใช้ธรรมาธิบาลและจะส่งกรรมการธรร
มาภิบาลเข้าร่วมตรวจสอบด้วย แตใ่นชว่งเช้าของวนัท่ี 13 มกราคม 2557 ในวนัท่ีมีเหตกุารณ์ Shutdown Bangkok 
ตนกลับได้รับหนงัสือท่ีระบุว่าพนกังานระดบัผู้บริหารต าแหน่งผู้ อ านวยการไม่ได้ประพฤติผิดทางวินยั และยงัไม่
ปรากฏรายช่ือคณะกรรมการธรรมาภิบาลท่ีอยู่ในการสอบสวนอีกด้วย ดงันัน้ เม่ือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฯ 
ตนจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรอิสระ ซึ่งองค์กรอิสระพบว่าพนักงานบริษัทฯ ท่านนัน้ได้ท าการแก้ไข
เอกสาร แก้ไขข้อก าหนดบริษัทฯ ให้เป็นคุณแก่ตนเอง องค์กรอิสระจึงแนะน าให้มีการอุทธรณ์ และหาก
คณะกรรมการอุทธรณ์ และกรรมการธรรมธิบาลไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเอง ตนก็จะด าเนินเร่ืองต่อไป ทัง้นี ้ตนได้
จดัเตรียมเอกสารมามอบให้แกท่า่นประธานด้วย  

ประธาน กลา่วเชิญให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ รับเอกสารจากนางวรนนัท์ แววศร ผู้ ถือหุ้น 
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นายสิทธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ในปีนีบ้ริษัทฯ ประสบภาวะขาดทนุอย่างมาก แตย่งัมี
ความหวงัวา่จะมีสิ่งท่ีดีเกิดขึน้ในอนาคต  

ประธาน แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ากองทพัอากาศ ได้จดัเตรียมรถบสัจ านวน 1 คนัส าหรับส่งผู้ ถือหุ้นจากท่ี
ประชมุไปยงับริเวณส านกังานใหญ่และดนิแดง 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าในช่วงนีมี้เหตกุารณ์การจีเ้คร่ืองบินหรือก่อความวุ่นวายบนเคร่ืองบิน
คอ่นข้างมาก จงึอยากทราบวา่บริษัทฯ มีนโยบายอยา่งไร และบริษัทฯ มีการอบรมให้พนกังานบนเคร่ืองบินสามารถ
ป้องกนัตวั อย่างเช่นสายการบินนกแอร์หรือไม่ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์การจีเ้คร่ืองบินในลกัษณะค่อนข้างร้ายแรง 
อยา่งเชน่ในกรณีของสายการบิน Malaysia Airlines MH370 ท่ีมีกรณีศกึษาว่าการหายไปของเคร่ืองบินนัน้เกิดจาก
การจีข้องหน่วยพิเศษซึ่งส่งมาโดยรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่ง และเป็นการจีโ้ดยกระชากเคร่ืองบินขึน้สูงเพ่ือให้
ผู้ โดยสารบนเคร่ืองขาดอากาศหายใจจนสลบ แล้วจึงน าเคร่ืองบินไปลงท่ีอ่ืน ถ้ามีการจีเ้คร่ืองบินแบบนีก้บัเคร่ืองบิน
ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะมีระเบียบขัน้ตอนการปฏิบตัิอย่างไร นอกจากนี ้ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทจุริตอยา่งไร เพ่ือแก้ไขข้อครหาท่ีว่า “การบินไทย จะบริหารอย่างไรก็ช่างมนั เพราะ
จะขาดทนุอย่างไรกระทรวงการคลงัก็จะเข้ามาเพิ่มทุนอยู่ดี” และบริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนเคร่ืองบินหรือเส้นทาง
การบนิอยา่งไรเพ่ือรับมือกบันโยบายการยกเลิกวีซา่นกัทอ่งเท่ียวไทยของรัฐบาลญ่ีปุ่ น บริษัทฯ จะมีการจดัโปรโมชัน่
หรือไม่ อย่างไร เน่ืองจากขณะนีร้าคาบตัรโดยสารของบริษัทฯ ยังสูงกว่าของสายการบินคู่แข่งอยู่มาก และขอ
สอบถามในประการสดุท้ายว่าพลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง จะมีนโยบายเก่ียวกบัเคร่ืองบินจ านวน 4 ล าท่ีจอดทิง้
ไว้อย่างไร และเป็นไปได้หรือไม่ท่ีกองทัพอากาศจะตัง้งบประมาณเพ่ือจัดซือ้เคร่ืองบินดงักล่าว เพราะการจอด
เคร่ืองบนิดงักลา่วทิง้ไว้ก็มีแตจ่ะท าให้เส่ือมคา่ลงไป  

ประธาน  กลา่วขอบคณุและรับเร่ืองของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณา  

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น กล่าวตอ่ท่ีประชมุว่าสาเหตท่ีุการบริหารของบริษัทฯ ไม่ประสบผลส าเร็จนัน้
ก็เพราะบริษัทฯ ไม่มีตวัเปรียบเทียบ บริษัทฯ จะทราบหรือไม่ว่าพนกังานของบริษัทฯ ท่ีกวางเจา ประเทศจีนไม่
สามารถพดูภาษาไทยได้ บางคนพูดภาษาองักฤษไม่ได้เสียด้วยซ า้ ตนพยายามท่ีจะร้องเรียนไปยงัส านกังานของ
บริษัทฯ สาขาเมืองกวางเจาเก่ียวกบัความประพฤติของพนกังานของบริษัทฯ ท่ีนามสกลุหวงั แตก็่ไม่สามารถติดตอ่
เจ้าหน้าท่ีได้ อีกทัง้ยงัมีปัญหาเร่ืองอาหารและเท่ียวบนิของบริษัทฯ ท่ีลา่ช้า จงึขอให้บริษัทฯ ตอบค าถามเหลา่นี ้ 

ประธาน กลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

พนัจ่าอากาศเอก ด ารงค์ ไวยคณี ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวต่อท่ีประชุมว่าจากกรณีท่ีบริษัทฯ ประสบภาวะ
ขาดทุนจ านวน 12,000 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมานัน้ ท าให้เกิดข้อสงสยัว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายเก่ียวกบัสายการบิน
ไทยสมายล์อย่างไร เพราะบริษัทฯ ได้ประกาศตอ่สาธารณชนว่าสายการบินไทยสมายล์นัน้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ 
แต่ตอนนีส้ายการบินไทยสมายล์กลบัแยกเป็นอีกบริษัทหนึ่งต่างหากจากบริษัทฯ จึงท าให้เกิดข้อกังวลตอ่อนาคต
ของสายการบินไทยสมายล์ว่าจะเป็นอย่างไร จะอยู่กบับริษัทฯ ตลอดไป หรือจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
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หรือจะเป็นของผู้ ใดในอนาคต ทัง้นี ้แนวคิดในการก่อตัง้สายการบินไทยสมายล์ในตอนแรกนัน้ต้องการท่ีจะให้เป็น
เหมือนสายการบิน SilkAir ท่ีจะบินเฉพาะในเมืองรอง แต่ปัจจุบนัเท่าท่ีทราบกลับกลายเป็นว่าสายการบินไทย
สมายล์ได้บินในเมืองหลกัแทนบริษัทฯ ด้วยแล้ว ประเด็นตอ่มาคือข้อสงสยัท่ีว่าสายการบินไทยสมายล์ได้ผ่านการ
ตรวจสอบ AOC แล้วหรือไม ่และข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เน่ืองจากมีข่าวว่าสายการบินไทยสมายล์ถกูปรับท่ีประเทศจีน
ถึง 2 ครัง้เพราะไม่ผ่าน AOC ตอ่มาคือประเด็นท่ีบริษัทฯ ขาดทนุในด้านการขนส่งพสัด ุและมีข้อสงสยัว่าสาเหตใุด
จึงไม่เคยมีการใช้งานเคร่ืองบินโบอิง้ 747-400 จ านวน 2 ล า ของบริษัทฯ ท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นเคร่ืองบิน
แบบ Freighter หรือการปรับเปล่ียนเคร่ืองบินดงักล่าวเป็นสาเหตท่ีุท าให้บริษัทฯ ขาดทนุ เ น่ืองจากการปรับเปล่ียน
เคร่ืองบินโบอิง้ 747-400 จ านวน 2 ล าดงักล่าวนัน้ ย่อมท าให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้ไปวนัละ 750 ท่ีนัง่ กรณีนีบ้ริษัทฯ 
จะมีค่าเสียหายเป็นจ านวนเท่าใด และผู้ ใดจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ประเด็นถัดไปคือเร่ืองการด้อยค่าของเคร่ืองบิน     
ตนขอสอบถามว่าบริษัทฯ จะมีวิธีการจดัการกับเร่ืองดงักล่าวอย่างไร เน่ืองจากตนได้เคยสอบถามเร่ืองนีห้ลายครัง้ 
แตย่งัไม่เคยได้รับค าตอบจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัแนวทางการแก้ปัญหา ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาบญัชีท่ีรายงานต่อผู้ ถือหุ้น
จะพบวา่บริษัทฯ มีรายได้จากภายในประเทศจ านวนประมาณ 23,000 ล้านบาท ในปี 2555 แตใ่นปีนีก้ลบัเหลืออยู่ท่ี
ประมาณ 15,000 ล้านบาทเท่านัน้ จึงขอทราบเหตุผลท่ีรายได้ภายในประเทศของบริษัทฯ ลดลง และนายโชคชัย 
ปัญญายงค์ จะแสดงความรับผิดชอบตอ่ค าพูดท่ีเคยกล่าวยืนยนัว่าแอร์เอเชียจะไม่มีวนักลบัไปท าการท่ีสนามบิน
ดอนเมืองอย่างไร และประเด็นสุดท้าย ขอเสนอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ต่อหน้า
พนกังานและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระหวา่งขัน้ตอนการสรรหาด้วย  

ประธาน แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกระชบัการอภิปราย  

พนัต ารวจเอก เสริมเกียรติ  บ ารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าการท่ีบริษัทฯ ได้รับรางวลั The Best Airline 
ส าหรับสายการบนิข้ามทวีปตดิตอ่กนัถึง 6 ปี ยอ่มแสดงให้เห็นถึงจดุแข็ง เกียรติคณุและความดีของบริษัทฯ ท่ีสามารถ
สร้างความย าเกรงให้แก่สายการบนิคูแ่ขง่ขนัในระดบันานาชาติ และถือเป็นช่ือเสียงของประเทศชาติ จึงขอกล่าวขอบคณุ
ตอ่พนกังานของบริษัทฯ ทุกท่าน ส่วนเร่ืองปัญหาในแง่ของรายได้นัน้เป็นเพราะความผิดพลาดในเร่ืองของการจดัการการ
ลงทนุ (Operating Investment) ซึ่งนกัวิชาการบริหารธุรกิจย่อมทราบดีว่ามีส่วนประกอบคือ Fixed Cost หรือต้นทนุคงท่ี 
และอีกส่วนหนึ่งก็คือ Variable Cost  หรือต้นทุนผนัแปร และมีลกัษณะท่ีคาดหมายไม่ได้ ดงันัน้ ผู้บริหารการบิน
จะต้องรู้ว่าต้นทุนคงท่ีนัน้มาจากคา่เคร่ืองบิน ไม่ว่าจะโดยวิธีการซือ้หรือวิธีการเช่าก็ดี ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้น 
วา่อายกุารใช้งานของเคร่ืองบินของบริษัทฯ นัน้มีคา่เฉล่ียลดลงมาจากเดิมจนกระทัง่มีคา่เฉล่ียอายเุคร่ืองบินไม่ถึง 10 ปี 
แต่บริษัทฯ ควรต้องระวังว่าส าหรับนักวิชาชีพบัญชีแล้ว การด้อยค่าและค่าเส่ือมราคานัน้สามารถส่งผลกระทบต่อ
คา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ และสง่ผลให้เกิดภาวะการขาดทนุหรือก าไรลดน้อยลง ซึ่งการจะลดคา่เส่ือมราคานัน้ต้องอาศยัการ
ตดัจ าหนา่ย โดยต้องค านงึถึงอายกุารใช้งานของเคร่ืองบินท่ีจะทยอยรับรู้เป็นรายปี และจะมีการกลบัรายการ Reverse 
มลูค่าเหล่านีก้ลบัเข้าไปในงบการเงินอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งเคยเกิดขึน้แล้วในกรณีของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) และตนเคยเสนอให้มีการพิจารณาเร่ืองการ Reverse นีว้่ามนัเป็นมาตรฐานสากลของการบญัชีหรือไม ่
และเช่ือถือได้หรือไม่ 
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นางสาวนิธิกญัญ์ณภรณ์ มัง่มีศรี ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าตนรักบริษัทฯ และไม่ต้องการเห็นบริษัทฯ ต้องขาดทุน
ซ า้ซาก จากวีดีทศัน์ของบริษัทฯ ท่ีว่าบริษัทฯ ขาดทนุเพราะมีผู้ โดยสารขาเข้าน้อยลง จึงขอสอบถามสาเหตุท่ีบริษัท 
การทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมีก าไรและราคาหุ้นก็สงูขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะมีมาตรการใดท่ีจะ
น ามาใช้แก้ไขปัญหาการขาดทนุของบริษัทฯ  

นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวชีแ้จงประเด็นในวาระท่ี 3 กล่าวคือ (1) ตนได้รับรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ และได้พิจารณาโครงสร้างองค์กรเป็นอันดับแรก โดยขอตัง้ข้อสังเกตจากการพิจารณา
โครงสร้างองค์กร จากหลายๆ บริษัทท่ีตนเคยได้รับงบการเงินและรายงานประจ าปี ซึ่งภายในองค์กรจะมีกรรมการ
สรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการท่ีดแูลทางด้านธรรมาภิบาล แตอ่งค์กรของบริษัทฯ ไมมี่ ทัง้นี ้
ในการบริหารงาน โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้แยกผู้บริหารออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการบริหาร ในฐานะท่ีทัง้กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ใช้เงินของผู้ ถือหุ้ น และมีกระทรวงการคลังถือหุ้ นอยู่ถึง ร้อยละ 51 สิ่งท่ีผู้ ถือหุ้ นคาดหวังจากกรรมการก็คือ
ความสามารถในการท างาน นอกจากนี ้ขอกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ ถือหุ้นคาดหวังว่าผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์และ
มองเห็นภาพในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึน้ ตนรับไม่ได้กับสิ่งท่ีชีแ้จงผ่านวีดีทัศน์ท่ีระบุว่าช่วงปลายปีมีจ านวน
นกัท่องเท่ียวชาวจีนลดลงต ่ากว่าเกณฑ์ และไม่เช่ือว่าท่านประธานจะไม่ทราบเก่ียวกบันโยบายจ ากัดนกัท่องเท่ียว
ของประเทศจีน เพราะผู้บริหารในระดบักรรมการบริหารมีเส้นสายทางการเมืองอยู่ก็น่าจะได้รับทราบข้อมลูนีแ้ละ
นา่จะน าประเด็นดงักล่าวมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ตนเองไม่มีความรู้ด้านการบินหรือด้านเคร่ืองยนต์ แต่พอได้
รับทราบนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือนโยบายระหว่างประเทศบางประการผ่านทางส่ือต่างๆ ซึ่งตนและผู้ ถือหุ้นก็
คาดหวงัวา่ผู้บริหารน่าจะน าข้อมลูเหล่านีม้ากลั่นกรองและน ามาปรับใช้ในการวางแผน (2) ตนคาดหวงัว่าผู้บริหาร
ท่ีจ้างเข้ามาทัง้กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารควรจะมีความสามารถในการพยากรณ์ธุรกิจ โดยการ
คาดการณ์สิ่งต่างๆ ท่ีน่าจะเกิดขึน้และด าเนินการวางแผนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเปล่ียนวิกฤติให้เป็น
โอกาส (3) ผลขาดทนุจ านวน 12,000 ล้านบาทในปีนี ้มีการชีแ้จงว่า 5,000 ล้านบาท เกิดจากการด้อยคา่ และอีก 
3,000 ล้านบาทเกิดจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน ทัง้นี ้การด้อยคา่ของสินทรัพย์จะเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีการถือ
สินทรัพย์และสินทรัพย์นัน้ได้ถูกขายก่อนจะหมดอายุการใช้งาน โดยเฉพาะการขายก่อนการตดัคา่เส่ือมราคาออก
ทัง้หมด ในท านองเดียวกนักบัท่ีท่านผู้ ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งได้ชีแ้จงไปแล้ว  และส าหรับท่านท่ีไม่ทราบข้อมลู โดยปกติ
เคร่ืองบนิล าหนึง่มีคา่ใช้จา่ยสงู ดงันัน้ การบนัทกึคา่ใช้จา่ยไว้เป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับปีเดียวจะท าให้คา่ใช้จ่ายมีจ านวน
มาก ด้วยเหตนีุ ้ในทางบญัชีจึงได้ก าหนดให้มีการทยอยตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นรายปีตามอายุการใช้งาน ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับข้อก าหนดมาตรฐานการบญัชีหรือมาตรฐานภาษีว่าจะก าหนดก่ีปี ตวัอย่างเช่น ก าหนดการตดัค่าเส่ือม
ราคาของอายเุคร่ืองบินไว้ท่ี 20 ปี และจากวีดีทศัน์ท่ีแสดงว่าอายเุฉล่ียของเคร่ืองบินลดลงมาจากจาก 10 ปี เป็น 9 ปี ท าให้
เข้าใจว่าบริษัทฯ มีเคร่ืองบินใหม่ให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีทางการตลาด แต่ในทางบญัชีและการเงินอาจมีผล
ตรงกนัข้าม กลา่วคือ เม่ือมีการตัง้เกณฑ์การตดัคา่เส่ือมราคาไว้ท่ี 20 ปี แตมี่การขายเคร่ืองบินก่อนก าหนด คา่เส่ือม
ราคาท่ีตดัเกินไปก็จะต้องน ากลบัมาเป็นรายการทางบญัชี ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทนุและก่อให้เกิดการด้อยคา่ของ
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สินทรัพย์ ซึง่จะปรากฏในงบการเงิน ทัง้นี ้ตนไมแ่นใ่จวา่ปัญหาดงักลา่วจะสามารถแก้ไขในทางการเงินได้หรือไม่ แต่
ส าหรับสินทรัพย์ท่ีเป็นชิน้ใหญ่ การใช้วิธีการเช่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ ตวัอย่างท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีก็มี
รายจ่ายประเภท Leasing อยู่แล้ว ตนจึงขอเสนอแนะให้มีการเช่าเคร่ืองบินแทนการซือ้ และในประเด็นเก่ียวกบัคา่
ซ่อมบ ารุงและค่าเส่ือมราคาก็อาจต้องมีการเจรจากับผู้ ให้เช่าอีกครัง้หนึ่งว่าใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว (4) เร่ืองความเสียหายจากความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน จากรายงานประจ าปีสงัเกตได้ว่าบริษัทฯ มี
สกลุเงินตราตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องมากกว่า 50 สกลุเงิน ซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นเพราะบริษัทฯ ได้ขยายกิจการและตัง้
สาขาในกว่า 50 ประเทศ ดงันัน้ หากบริษัทฯ ปรับใช้เฉพาะสกุลเงินตราหลักอาจพอช่วยแก้ไขได้บ้าง ทัง้นี ้หาก
พิจารณาเก่ียวกบัรูปแบบของการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน มีการน าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  (Derivatives) มา
เป็นตวัช่วย แตต่นไม่เข้าใจว่าเพราะเหตใุดจึงต้องใช้  Derivatives โดยการ Swap เฉพาะเงินสกลุเยนเป็นหลกั 
เน่ืองจากมีความเห็นว่าการเลือกเงินสกุลดอลล่าร์เป็นเงินตราต่างประเทศน่าจะช่วยได้มากกว่าจึงขอสอบถาม
ผู้บริหารในประเด็นนี ้โดยละเอียดในวาระท่ี 4 ตอ่ไป และ (5) เก่ียวกบับริษัทไทยสมายล์ ผู้ ถือหุ้นหลายท่านรวมทัง้
ตนเกิดความกงัวลในประเด็นนี ้ซึ่งเดิมตนทราบว่าสายการบินนกแอร์ไม่ได้เป็นบริษัทลกูการบินไทย แตก่ารบินไทย
เป็นเพียงผู้ ถือหุ้นรายย่อยหรือร่วมลงทุนกับบริษัท นกแอร์ และในปัจจุบนับริษัทนกแอร์ก็ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ไปแล้วเช่นกนั สิ่งท่ีตนกงัวลคือหากไทยสมายล์เร่ิมมีก าไรแล้ว บริษัทฯ จะตดัไทยสมายล์ ออกไปหรือไม ่
ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะส่งผลให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลงไป นอกจากนี ้สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ภายหลังก็คือการ
ก าหนดให้เท่ียวบินของไทยสมายล์ มีระยะบินไม่เกิน 4 ชัว่โมง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบริการท่ีไม่เป็นธรรมตอ่บริษัทฯ 
ทัง้นี ้ตนทราบมาวา่บริษัทฯ ยงัคงมีเท่ียวบนิท่ีบนิไปยงัภาคเหนือ แตภ่าคใต้เป็นของไทยสมายล์ทัง้หมด ซึ่งผู้ โดยสาร
หลายท่านก็เร่ิมแสดงความเห็นว่านกัธุรกิจทางภาคใต้ก็ต้องการใช้บริการในชัน้ธุรกิจและการบริการในรูปแบบท่ี
หลากหลายกว่านี ้นอกจากนี ้ปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่มีเท่ียวบินไปหาดใหญ่ทัง้ๆ ท่ีหาดใหญ่เป็นศนูย์กลางการค้าท่ี
ส าคญั และเป็นประตอูอกสู่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และยงัมีมหาวิทยาลยัถึง 4 แห่ง ในกรณีท่ีต้องเชิญวิทยากร
จากต่างประเทศมาบรรยายแต่ต้องมาใช้บริการสายการบินในราคาประหยัด อาจท าให้ผู้ โดยสารได้รับความไม่
สะดวกสบายเท่าท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบการให้บริการระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ซึ่งมีนักธุรกิจจ านวนมากกว่า 
ส าหรับตลาดหุ้นก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนจากภาคใต้มีสดัส่วนการลงทุนท่ีมากเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ดงันัน้ 
เพราะเหตุใดจึงไม่มีการให้บริการในภาคใต้ แต่มีการให้บริการในภาคเหนือได้  และประเด็นสุดท้าย ตนขอตัง้
ข้อสงัเกตว่ากระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 51 แต่ไม่ได้อภิปรายใดๆ ในการประชุมทัง้ท่ีเป็นผู้ ได้รับ
ผลประโยชน์ถึงร้อยละ 51 จงึขอสอบถามวา่กระทรวงการคลงัมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการขาดทนุครัง้นีข้องบริษัทฯ  

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าตนใช้บริการของบริษัทฯ เป็นประจ า และพบว่าบริษัทฯ มี
ปัญหามานานและเป็นเขตของผู้ มีอิทธิพล ดงันัน้ การท่ีท่านประธาน ซึ่งเป็นทหารอากาศเข้ามาแก้ไขปัญหาของ
บริษัทฯ นัน้เหมาะสมท่ีสุด และตนมีความเห็นว่าการบริการของบริษัทฯ ในระยะหลงันัน้มีคุณภาพต ่าลง เม่ือใช้
บริการก็จะประสบปัญหาเคร่ืองบินไม่จอดเข้างวง ท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัย บตัรโดยสารก็มีราคาสูง ดงันัน้ บริษัทฯ 
ควรมีนโยบายห้ามจอดกลางสนามบิน และให้เคร่ืองบินเข้างวงทกุครัง้เพ่ือความปลอดภยั และในระยะหลงั ตนพบว่า
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สายการบินอ่ืนๆ เช่น สายการบินของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้บริการท่ีดีกว่า มีความสะอาดเรียบร้อย มีลูกเรือ
คนไทยท่ีมีความเอาใจใส่ดี นอกจากนี ้ภายในบริษัทฯ เองก็ยังมีผู้ มีอิทธิพลจ านวนมากท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จาก
บริษัทฯ ตนจงึขอฝากประเดน็ทัง้หมดให้ทา่นประธานพิจารณาตอ่ไป 

ประธาน กลา่ววา่จะขอชีแ้จงอยา่งกระชบั และจากนัน้จะมอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
(DD) รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ (DO) รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) และกรรมการ 
คือนายคณิศ แสงสุพรรณ ได้ชีแ้จงต่อไป ทัง้นี ้ในส่วนของประเด็นการตัง้กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
พฒันาบคุลากรนัน้ บริษัทฯ รอให้มีการตัง้กรรมการทัง้ 5 ท่านในวนันี ้หลงัจากนัน้จะมีค าสัง่เก่ียวกบัการตัง้กรรมการ
ชดุต่างๆ ในวนัถัดไป และกรรมการชดุดงักล่าวจะสามารถเร่ิมด าเนินการได้ในสปัดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี ้
สว่นเร่ืองของเคร่ืองบนิท่ีรอจ าหนา่ยเป็นจ านวนมากนัน้ ขณะนีฝ่้ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการประชมุกนัหลายครัง้ 
เพ่ือหาแนวทางพิจารณาว่าจะขายหรือจ าหน่ายโดยวิธีการใด ซึ่งบริษัทฯ ก าลงัติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญเข้ามาด าเนินการ
และจะเร่งรัดเร่ืองนีเ้ป็นวาระเร่งดว่นของบริษัทฯ ตอ่ไป 

นายสรุสิทธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าตนได้อภิปรายในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีแล้วในหน้า 47 ใน 4 ประเด็น
ดงัต่อไปนี ้แต่ยังไม่ได้รับค าตอบจากฝ่ายบริหารได้แก่ (1) นโยบายเร่ืองการปราบยาเสพติด การลักทรัพย์สินของ
ผู้ โดยสารท่ีสนามบินจงัหวดัภูเก็ต ซึ่งตนเป็นหนึ่งในกรรมการสอบสวนและประเมินผลการสอบสวนว่ามีการกระท า
ความผิด แต่ผลการสอบสวนภายหลงัจากท่ีตนออกจากบริษัทฯ มาเป็นเวลา 2 ปีแล้วยงัอยู่ท่ีนางชดุา ธนะภูมิ (DI) 
และยงัไมมี่ข้อสรุปวา่บริษัทฯ เสียหายอย่างไร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีธรรมมาภิบาล จึงขอให้นายนิรุฒ มณี
พนัธ์ เป็นผู้ให้ค าตอบ (2) บริษัทฯ จ้างพนกังานท่ีเกษียณอาย ุ60 ปีแล้วมาขบัรถในสนามบิน ซึ่งหากเกิดอบุตัิเหตตุอ่
เคร่ืองบิน ตนขอสอบถามว่าหากบริษัทประกันภยัไม่ชดใช้ค่าเสียหายและเป็นการขดัตอ่มติคณะรัฐมนตรี บริษัทฯ 
จะด าเนินการอย่างไร บริษัทฯ จะใช้พนกังาน Outsource หรือพนกังานของวิงสแปนแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือไม่ (3) 
เร่ืองการขาดแคลนแรงงานตามท่ีเคยมีการเสนอพนกังาน Outsource หรือพนกังานจากวิงสแปน และเคยมีการ
ตดิตอ่รองอธิบดีฝ่ายจดัหางานของกระทรวงแรงงาน ตนได้รับแจ้งวา่ยงัมีผู้ รอการจ้างเป็นจ านวนมาก แตบ่ริษัทฯ ไม่
ยอมด าเนินการใดๆ จงึท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์เป็นเงินจ านวนประมาณ 1,000 ล้านบาทตอ่ปี ตนจึงขอให้บริษัทฯ 
ให้ค าตอบเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวด้วย และ (4) มีผู้อภิปรายว่าการบริหารงานจะดีหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัทัง้คณะ 
จงึขอให้ทา่นประธานมีความกล้าในการแก้ไขปัญหาด้วย และขอให้มีการชีแ้จงค าตอบตามประเดน็ข้างต้น 

ประธาน มอบหมายให้นายนิรุฒ มณีพนัธ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและก ากับ
กิจกรรมองค์กร และนายปาณฑิต ชนะภยั รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หนว่ยธุรกิจบริการการบิน เตรียมข้อมลูใน
การชีแ้จงตอ่ไป  

นายโชคชยั ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโสสายกลยทุธ์องค์กรและพฒันาอย่างยัง่ยืน 
และรักษาการกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณข้อแนะน าจากผู้ ถือหุ้ นซึ่งบริษัทฯ จะน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ เชน่ 
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ประเดน็ของนายสเุทพ สืบสนัตวิงศ์ ผู้ ถือหุ้น เก่ียวกบัค าถามในระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองเคร่ืองบิน A340-500 ซึ่ง
บริษัทฯ มีเคร่ืองบินรุ่นดงักล่าวจ านวน 4 ล า ซึ่งเป็นเคร่ืองบินท่ีมีท่ีนัง่จ านวน 215 ท่ีนั่ง มีขนาดเคร่ืองยนต์ค่อนข้างใหญ่ 
กลา่วคือ มี 4 เคร่ืองยนต์ และสามารถบนิได้ไกลมาก เช่น จากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส และกรุงเทพฯ - นิวยอร์คโดย
ไมต้่องหยดุเพ่ือเตมิน า้มนั ทัง้นี ้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการซือ้ตัง้แตปี่ 2546 หรือเม่ือประมาณ 11 ปี
ท่ีแล้ว และคณะรัฐมนตรีในปี 2547 อนมุตัิให้มีการซือ้มาจ านวน 4 ล าแบบ Financial Lease กล่าวคือ การซือ้แบบ
จดัหาเงินกู้  โดยในปี 2551 เป็นปีท่ีน า้มนัมีราคาสูงมาก และปรากฏว่าเคร่ืองบินรุ่นดงักล่าวค่อนข้างกินน า้มนัสูง 
เวลาบริษัทฯ ท าการบินตรงในระยะไกลจะต้องเติมน า้มันเต็มพิกัด โดยเคร่ืองบิน 1 ล าบางครัง้ต้องมีการเติมน า้มัน 
200-300 ตันท าให้เคร่ืองบินต้องรับน า้หนักของน า้มันด้วย จึงท าให้สิน้เปลืองน า้มันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี 
เคร่ืองบินดงักล่าวถือเป็นเคร่ืองบินท่ีมีพิสยัไกลท่ีสดุในปัจจบุนั ดงันัน้ ในปี 2551 ราคาน า้มนัท่ีขึน้จาก 120 ดอลล่าร์
สหรัฐฯ เป็น 140 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล สง่ผลให้ผลประกอบการหรือราคาขายของบริษัทฯ ไม่สามารถสู้กบัตลาด
ได้ นอกจากนี ้เคร่ืองบินยงัต้องมีการแวะพักระหว่างทาง ดงันัน้ ในปี 2551 บริษัทฯ จึงยกเลิกเส้นทาง แรกก็คือ 
กรุงเทพฯ - นิวยอร์ค ประกอบกบัการแวะพกัจอดเคร่ืองบินท าให้บริษัทฯ ต้องเสียคา่จอดในราคาสงูมาก ดงันัน้ โดย
ปกตติามแผนแล้วเคร่ืองบินของบริษัทฯ ท่ีจะด าเนินการขายนี ้จะมีอาย ุ20 ปี แตเ่คร่ืองบินล านีใ้ช้อยู่ประมาณ 5-6 ปีก็
ต้องเลิกใช้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัสายการบิน Singapore Airlines เช่นกนั ดงันัน้ สิ่งท่ีวางแผนไว้ในอดีต กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจุบนันัน้ไม่เป็นไปอย่างท่ีคาดคิดไว้ ท าให้เกิดการด้อยค่าขึน้ ดงันัน้ สิ่งท่ีไม่สามารถแข่งขันได้ก็คือ (1) อายุของ
เคร่ืองบิน กล่าวคือ ถ้ามีอายุเกินกว่า 20 ปี ก็หมายความว่าประสิทธิภาพการซ่อมบ ารุงกับการสิน้เปลืองน า้มนัไม่มี
ความคุ้มคา่ (2) แบบของเคร่ืองบิน A340-500 เข้าข่ายเคร่ืองบินท่ีถกูออกแบบในภารกิจท่ีคาดว่าน่าจะด าเนินการ
ได้ในขณะท่ีราคาน า้มนัประมาณ 60-70 ดอลล่าร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ขณะนีร้าคาน า้มนัสูงขึน้ถึง 130 ดอลล่าร์
สหรัฐฯ (3) การปลดระวางหรือเลิกใช้เคร่ืองบิน ก็คือเง่ือนไขสญัญาเช่าหรือสญัญาทางการเงิน Operating Lease ซึ่งจะ
เชา่อยู่ประมาณ 12 ปี ดงันัน้ พอครบ 12 ปีก็ต้องคืนเคร่ืองบินไป หรือหากเป็นการเช่าระยะสัน้อย่าง Jet Airways ซึ่งบริษัทฯ 
เชา่มา 5 ปี พอหมดสญัญา บริษัทฯ ก็คืนเคร่ืองบนิไป แตใ่นกรณีของเคร่ืองบิน A340-500 สงัเกตได้ว่าบริษัทฯ ใช้งานไป
เพียง 6-7 ปี ก็ต้องมีการปลดระวาง เน่ืองจากหากยิ่งใช้ก็จะยิ่งไม่คุ้มค่า ทัง้นี ้อากาศยานโดยเฉล่ียของบริษัทฯ 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั Aircraft เฉล่ียท่ีร้อยละ 13 คา่ใช้จ่าย Variable Cost ก็คือคา่น า้มนั คา่ใช้จ่ายด าเนินการร้อยละ 75 
และค่าใช้จ่ายบุคลาการอีกประมาณร้อยละ 15 ดงันัน้ โดยรวมทัง้หมดจะเห็นว่า Running หรือ Variable Cost หรือท่ี
เรียกวา่คา่ใช้จา่ยผนัแปรนัน้มีอตัราท่ีสงูมากโดยเฉพาะคา่น า้มนั ดงันัน้ ในการด าเนินธุรกิจเร่ืองเส้นทางบินนัน้น า้มนั
จะเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีส าคญัมากๆ  

ส่วนในประเด็นเก่ียวกับระบบการขายท่ีนายสุเทพ สืบสันติวงศ์ ผู้ ถือหุ้น แนะน ามานัน้ ทางฝ่ายสายการ
พาณิชย์จะรับไปพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้ลูกค้าสามารถซือ้บริการได้รวดเร็วขึน้ ส่วนเร่ืองของไทย
สมายล์นัน้ จะน าไปพิจารณา และ Tiger Airways นัน้เป็นเร่ืองในอดีต ซึ่งในขณะท่ีมีการศกึษาเร่ืองดงักล่าวได้มี
การวา่จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศกึษาเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ ตนจึงขอเรียนผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้ใช้ทกุโอกาสในการท า
รายได้ให้บริษัทฯ รวมทัง้ท าให้เครือข่ายของบริษัทฯ พัฒนาขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องหาโอกาสในการขยายธุรกิจ
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ตอ่ไป เน่ืองจากบริษัทฯ มีคูแ่ข่งจ านวนมากทัง้ในส่วนของ Low Cost และ New Comer ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องเข้าถึง
ทกุตลาด ซึ่งในช่วงท่ีบริษัทฯ ท าการศกึษานัน้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญและท่ีปรึกษามาด าเนินการ เม่ือได้ผล
การศกึษาแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ หรือหนว่ยงานท่ีควบคมุดแูลจงึจะสามารถน ามาพิจารณาตดัสินใจตอ่ไปได้ 

ทัง้นี ้ในเร่ืองของการ Utilization ฝงูบนิของบริษัทฯ มีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

1. ตารางบนิ ซึ่งในเร่ืองตารางบินนีไ้ม่ได้ขึน้อยู่กบับริษัทฯ เพียงฝ่ายเดียว แตข่ึน้อยู่กบัเจ้าของสนามบินท่ี
จดุปลายทาง หรือ Destination นัน้ๆ ท่ีตา่งประเทศด้วย 

2. ความต้องการเส้นทางบนิ กลา่วคือ ตลาดใหญ่เพียงพอหรือไม ่
3. Technical Research กล่าวคือ ต้องค านึงถึงเร่ือง Heavy/Light line maintenance ซึ่งจะขึน้อยู่กับ

ช่วงเวลา Ground time ท่ีแต่ละสนามบินมีข้อก าหนดแตกต่างกัน เช่น ในช่วงท่ีมีเท่ียวบินแน่นมาก 
(Congestion) แทนท่ีเคร่ืองบินจะจอดเพียง 1 ชัว่โมง ก็อาจจะต้องจอด 1.30 ถึง 2 ชัว่โมง อีกทัง้ยงัมี
ปัจจัยเร่ืองนักบินซึ่งจะต้องมี Available เพียงพอต่อจ านวนของเคร่ืองบิน และเร่ืองการเสนอให้ 
Matching เช่น บินไปถึงท่ีหนึ่งในเวลา 01.00 น. และให้บินตอ่ไปอีกท่ีหนึ่ง แตไ่ม่มีผู้ โดยสาร กรณีนีก็้
จะก่อให้เกิดความเสียหาย ดงันัน้ จากปัจจยัเหล่านีใ้นอดีต ท าให้บริษัทฯ ท า Utilization อยู่ประมาณ 11-
11.5 ชัว่โมงตอ่วนัตอ่ล า 

4. เร่ือง High season กบั Low season โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่องเท่ียว เช่น ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 4 
จะมีการบนิหนาแนน่ และปัจจบุนัเคร่ืองบนิ A380-800 มีการใช้ Utilization เตม็ท่ีถึงกวา่ 15 ชัว่โมง 

 

กรณีไทยสมายล์ซึ่งเป็นสายการบินระยะใกล้ เส้นทางภายในประเทศ ก็จะไม่มีผู้ โดยสารท่ีบินมาถึง
กรุงเทพฯ ในเวลา 01.00 น. อยา่งมากท่ีสดุจะถึงประมาณ 21.00 น. ดงันัน้ ด้วยเหตผุลเร่ือง Destination ท าให้ไทย
สมายล์ไม่สามารถบินช่วงกลางคืนได้ และโดยสดัส่วนของไทยสมายล์ในขณะนีจ้ะบินในส่วนของภายในประเทศ
คอ่นข้างมาก และจะมีการบินระหว่างประเทศบ้าง แตท่ัง้หมดนีจ้ะให้ Utilization ประมาณ 8 ชัว่โมงกว่า อย่างไรก็
ตาม ตนขอรับความคิดเห็นในเร่ืองนีไ้ว้พิจารณา ซึ่งการ Improve หรือการ Utilization นีจ้ะท าให้ต้นทุนของ
เคร่ืองบนิอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 13 ตามท่ีได้เรียนให้ทราบและจะพฒันาปรับปรุงให้ดีขึน้  

 

การด้อยค่าของอากาศยานนี ้บริษัทฯ จะใช้เคร่ืองบินประมาณ 15-20 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจนีจ้ากทั่วโลก พบว่าการเส่ือมค่าราคาและการตัดราคาสินทรัพย์ทางบัญชีในแต่ละปีอยู่ท่ี
ประมาณ 19.8 ปี ในสว่นของบริษัทฯ อยูท่ี่ 20 ปี 

 

มลูคา่สดุท้ายหลงัจากหมดอายใุช้งานท่ีบริษัทฯ ตัง้ตามระบบบญัชีท่ีร้อยละ 10 ของมลูคา่ท่ีบริษัทฯ ได้มา 
และท่ีเหลืออีกร้อยละ 90 บริษัทฯ จะน ามาเป็นคา่เฉล่ียการเส่ือมคา่ราคา ทัง้นี ้ในส่วนของการเส่ือมคา่ราคาจะเป็น
คา่อตัราเฉล่ียตามระยะเวลาจริง ซึง่ท าให้ต้นทนุของเคร่ืองบนิท่ีบริษัทฯ ท าอยูใ่นปัจจบุนัคอ่นข้างเหมาะสม 
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เร่ืองการจอดเคร่ืองบิน ในปัจจบุนันี ้มีเคร่ืองบินท่ีจอดไว้จ านวน 31 ล า แบ่งเป็นเคร่ืองจอดรอขายจ านวน 
18 ล า เคร่ืองก าลงัเร่ิมเข้าจอดจ านวน 3 ล า และเคร่ืองเข้าซ่อมจ านวน 10 ล า ในจ านวนเคร่ืองเข้าซ่อมจ านวน 10 
ล านัน้มีเคร่ืองบินซึ่งอยู่ใน Heavy Maintenance จ านวน 5 ล า และมี Special Repair อีกจ านวน 3 ล า ส่วนจ านวน
เคร่ืองบนิท่ีเหลือยงัปฏิบตักิารบนิอยูใ่นตารางบนิทัง้หมด 

เร่ืองการจดัหาเคร่ืองบิน บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ 3 ประเภทหลกั กล่าวคือ (1) ซือ้ด้วยตนเอง (2) จดัหา 
Financial Lease และ (3) Operating Lease หรือเช่ามาด าเนินการ ซึ่งขณะนีบ้ริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัหาเคร่ืองบิน
โดยการท า Financial Lease และ  Operating Lease ตามท่ีผู้ ถือหุ้นแนะน า ซึ่งสดัส่วนนีใ้นทกุๆ สายการบินจะอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 30-40 ในขณะท่ีบางรายจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 20 ของจ านวนเคร่ืองบิน  อย่างไรก็ตาม การเช่า
ดงักล่าวจะรวมต้นทุน อตัราดอกเบีย้ ค่าความส่ียง ค่าด าเนินการ และค่าธุรกรรมท่ีค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทฯ จะได้
ประโยชน์เร่ืองสว่นลดของคา่มดัจ า แตบ่ริษัทฯ จะเสียประโยชน์ เน่ืองจากผู้ให้เชา่จะคดิคา่ด าเนินการกบับริหารจดัการ 

เส้นทางบิน จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้น าข้อมูลมาจากการท่องเท่ียวพบว่า ปัจจุบนัการเดิน
ทางเข้าออกประเทศไทยมีจ านวนลดลง ทัง้นี ้มีประเด็นท่ีผู้บริหารต้องตดัสินใจในเร่ืองของโอกาสและเวลาการบิน 
คือเม่ือบริษัทฯ ยกเลิกเวลาบิน เวลาบินนัน้จะถกูยกเลิกจากตารางเวลาท่ีบริษัทฯ เคยย่ืนขอแตล่ะประเทศไว้ ดงันัน้ 
เม่ือบริษัทฯ ถอนเท่ียวบินออก ประเทศนัน้ๆ ก็จะถอนตารางเวลาของบริษัทฯ ไปด้วย และสายการบินอ่ืนท่ีจองไว้ก็
จะได้ตารางเวลานัน้แทน 

เร่ืองการจดัอนัดบัของ Skytrax ในปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ท าสญัญาตอ่ เน่ืองจาก Skytrax ไม่สามารถส่ง
มอบรายงานผลในปีดงักลา่วตามท่ีบริษัทฯ วา่จ้าง อยา่งไรก็ตาม ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้ท าการเจรจาในเร่ืองของขอบเขต
สญัญาและมีการซือ้บริการกลบัมาแล้ว 

ทัง้นี ้ตนขอรับข้อเสนอแนะเร่ืองการบริการและ เร่ืองเคร่ืองบินเข้าจอดชิดประต ู(งวง) ไว้พิจารณา อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ อาจมีข้อจ ากดัของสนามบิน เช่นในกรณีของท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ แตใ่นส่วนของตา่งจงัหวดันัน้ 
บริษัทฯ เป็น Priority ท่ีต้องเข้างวงทัง้หมด 

ร้อยโท อธิศกัดิ์ พดัช่ืนใจ รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ กล่าวชีแ้จงเร่ืองการปฏิบตัิงาน
ลกูเรือในกรณีการก่อการร้ายวา่ทางบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมลกูเรืออยู่แล้ว แตใ่นส่วนของการปฏิบตัินัน้ ขัน้แรกจะ
มีการตกัเตือนผู้ โดยสารด้วยวาจา ขัน้ท่ีสองจะตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหากยงัไม่มีการแก้ไข จะมีการกกั
ตวัผู้ โดยสารไว้ และเม่ือถึงท่ีหมายปลายทาง นกับินท่ีรับผิดชอบในเท่ียวบิน จะแจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเพ่ือให้มารับตวัผู้ โดยสารดงักล่าวไปด าเนินคดีต่อไป ในส่วนของนกับินนัน้ ทางบริษัทฯ ได้มี
การป้องกนัอยูแ่ล้ว แตไ่ม่สามารถชีแ้จงขัน้ตอนในท่ีประชมุได้ เน่ืองจากเหตผุลด้านความปลอดภยั 

 

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ ถือหุ้น กล่าวขอบคณุฝ่ายบริหารบริษัทฯ ท่ีท าการชีแ้จง และเสนอว่ายงัไม่ควรมี
การอภิปรายในรายละเอียด เน่ืองจากประธานได้แจ้งแล้วว่าต้องใช้เวลาด าเนินการประมาณ 4-6 เดือน และได้
สอบถามถึงเวลาการปิดประชมุ 
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นายโยธิน ภมรมนตรี ผู้ ถือหุ้ น  ขอให้ประธานตรวจสอบผลการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดจากเคร่ืองบิน     

A340-500  นอกจากนี ้ยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยในกรณีท่ีมีการจ้างท่ีปรึกษามาดูแลเร่ือง Tiger Airways 
เน่ืองจากเห็นว่า Tiger Airways ถกูระงบัการบินตัง้แตปี่ 2554 เน่ืองจากเหตผุลด้านความปลอดภยั ซึ่งท าให้ขาดทุน
ประมาณ 7,100,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย และสายการบิน Singapore Airlines ได้ถือหุ้นอยู่ถึงร้อยละ 49 จึงเห็นว่าการ
น า Tiger Airways เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนัน้ไม่สมควร อีกทัง้ยงัมีปัญหาเร่ืองการจดัตารางการบินเน่ืองจากกงัวล
ว่าเส้นทางบินของ Tiger Airways อาจตรงกับ Singapore Airlines ทัง้หมด ซึ่งกรณีนีไ้ด้มีการทักท้วงไปยัง
คณะกรรมการบริษัทฯ และสดุท้ายจึงได้มีการยกเลิกโครงการนีไ้ป และตอ่มาก็ได้มีการตัง้สายการบินไทยสมายล์ขึน้ 
อย่างไรก็ตาม ตนรู้สึกเป็นกังวลเร่ืองการใช้เคร่ืองบิน A330 เพ่ือท าการฝึกนกับิน เน่ืองจากเห็นว่าอาจใช้เวลานาน
และมีคา่บ ารุงรักษาจ านวนมาก และเร่ืองการคืนสิทธิการบินในเส้นทางการบินท่ีดีของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ไม่
เหลือเส้นทางการบินท่ีดี เพราะการคืนสิทธิดงักล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้สายการบินอ่ืน เช่น บางกอกแอร์เวย์ส 
แอร์เอเชีย และ Thai Lion Air ท่ีรอสิทธิอยู่ใช้สิทธิในเส้นทางการบินเหล่านัน้แทน  อีกทัง้ได้สอบถามถึงสาเหตท่ีุ
บริษัทฯ และไทยสมายล์ไม่มีการประสานงานให้มีการฝึกนักบินร่วมกันตัง้แต่แรก  นอกจากนี ้ตนได้สอบถามถึง
เหตผุลในการอนมุตัใิห้ไทยสมายล์ซือ้เคร่ืองบิน 320 ซึ่งแตกตา่งจากการอนมุตัิซือ้เคร่ืองบิน 737 ของนกแอร์ และ มี
ความเห็นวา่ควรมีการซือ้เคร่ืองบินรุ่นเดียวกนัเพราะใช้อะไหล่เหมือนกนัและท าการฝึกนกับินได้ง่ายขึน้  นอกจากนี ้
ตนรู้สึกเป็นกังวลเก่ียวกับนกับินว่าหลงัจากฝึกบินเคร่ืองบิน 320 และ 737 แล้ว นกับินดงักล่าวอาจย้ายไปอยู่กับ
แอร์เอเชียหรือ Thai Lion Air เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วใช้เคร่ืองบนิรุ่นดงักล่าวเชน่เดียวกนั  

 

เรืออากาศเอก มนตรี จ าเรียง รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง กล่าวสร้างความมัน่ใจให้ผู้ ถือหุ้นใน
ด้านความปลอดภยั โดยชีแ้จงว่าในขัน้ตอนของการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินนัน้จะต้องขึน้อยู่กบับริษัทผู้ผลิตท่ีจะเป็นผู้
ก าหนดและตรวจสอบวา่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัอิยา่งไร ทัง้นี ้ขัน้ตอนจะถกูต้องหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัระบบการตรวจสอบ 
โดยปัจจุบนับริษัทฯ ถูกตรวจสอบโดยองค์กรหลักๆ 5 องค์กร คือ (1) กรมการบินพลเรือนภายใต้ข้อก าหนดของ 
International Civil Aviation Organization (ICAO) (2) Federal Aviation Administration (FAA) จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา (3) European Aviation Safety Agency (EASA) จากยโุรป (4) Civil Aviation Administration of 
China (CAAC) จากประเทศจีน และ (5) Civil Aviation Safety Authority (CASA) จากประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ 
ทัง้ 5 องค์กรหลกัจะต้องออกเอกสารให้ฝ่ายช่างทกุๆ 2 ปี โดยมีการตรวจสอบทกุ 1 ปี และแก้ไขข้อบกพร่องทกุ 6 
เดือน ดังนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้ นมีความมั่นใจได้ว่าเคร่ืองบินมีระบบความปลอดภัยสมบูรณ์ แต่ท่ีผ่านมาอาจจะมี
เหตุการณ์ท่ีท าให้รู้สึกไม่มั่นใจกับความปลอดภัย ทัง้นี ้หากได้ท าการศึกษาในรายละเอียดแล้ว จะพบว่าบาง
เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศยานชนนก การตกหลุมอากาศ การลงสนามสัน้ท่ี
จะต้องมีการใช้ระบบเบรกอยา่งรุนแรงและระบบความปลอดภยัท่ีจะต้อง Release ตวัเองให้ยางแบนโดยท่ีไม่ระเบิด 
แต่มีเพียงเหตุการณ์เดียวท่ีเคร่ืองบิน A330 ออกนอกรันเวย์ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเกิดจากตัวฐานล้อ
ด้านขวาช ารุด และปัจจุบนัผลการสอบสวนอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วว่าไม่ได้มีสาเหตุจากการซ่อมบ ารุง      
ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการสรุปขององค์กรความปลอดภัยของประเทศฝร่ังเศส บริษัทผู้ผลิตฐานล้อจากประเทศ
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องักฤษ และกรมการบนิพลเรือนก าลงัจดัท าข้อสรุปเร่ืองการลดอายกุารใช้งานของฐานล้อ และเปล่ียนวสัดอุปุกรณ์
บางสว่น  ดงันัน้ ในเบือ้งต้น ตนจงึขอให้ความมัน่ใจว่าระบบการซ่อมบ ารุงของบริษัทฯ นัน้มีความสมบรูณ์ถกูต้องทกุประการ 

 
ร้อยโท อธิศักดิ์ พัดช่ืนใจ รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ กล่าวขอบคุณกัปตนัโยธิน ภมรมนตรี       

ผู้ ถือหุ้น ส าหรับข้อคิดเห็น และได้ชีแ้จงว่าการเลือกนกับินของบริษัทฯ นัน้มีขัน้ตอนซึ่งด าเนินการโดย Professor 
จากสแกนดเินเวียมาโดยตลอด ดงันัน้ จงึไมมี่การใช้เส้นสายอยา่งแนน่อน ในสว่นของการฝึกอบรมได้มีการหารือกบั
กัปตันวรเนติ หล้าพระบาง ผู้ อ านวยการใหญ่สังกัดส านักงานกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ รักษาการกรรมการ
ผู้จดัการ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากดั ท่ีจะมีการฝึกร่วมกนัเพ่ือให้นกับินของบริษัทฯ ได้มีโอกาสขึน้เป็นกปัตนั
เร็วขึน้  ส่วนในเร่ืองของการขาดก าลงัพลนกับิน (นกับินท่ีสอง) บริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขโดยการว่าจ้างนกับินท่ี
เกษียณอายุ 60 ปี มาท าการบินให้กับบริษัทฯ โดยมีอายุสญัญา 1 ปี เพราะตามกฎการบิน นกับินสามารถท าการ
บินได้จนถึงอายุ 65 ปี แต่จะต้องถูกตรวจร่างกายทุกๆ 6 เดือน ดังนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้ นมั่นใจเร่ืองคุณภาพนักบิน 
ส าหรับเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นมีความกงัวลเก่ียวกบัการย้ายสายการบินของนกับิน ตนขอท าความเข้าใจว่าเน่ืองจากปัจจบุนั
มีสายการบนิใหมเ่กิดขึน้จ านวนมาก และมีความต้องการนกับนิสงูมาก ดงันัน้ จึงเกิดการดงึตวันกับินด้วยข้อเสนอท่ี
ดี เชน่ ข้อเสนอเร่ืองของรายได้ และข้อเสนอวา่ให้เป็นกปัตนัโดยทนัที แตใ่นสว่นของบริษัทฯ ไม่สามารถท าเช่นนัน้ได้ 
เน่ืองจากจะต้องด าเนินการตามระบบอาวโุส โดยนบัจากอายงุานในบริษัทฯ  

นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร ตอบ
ข้อสอบถามของนายสรุสทิธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น ในประเดน็เร่ือง Outsource ท่ีจงัหวดัภูเก็ตซึ่งถกูกล่าวหาว่ามีการค้า
ยาเสพติด โดยชีแ้จงว่าได้มีการตัง้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เข้าไปตรวจสอบแล้ว  และมีข้อสรุปว่ายังไม่พบ
ข้อเท็จจริงดงักลา่ว ดงันัน้ จงึยงัไมไ่ด้มีการด าเนินการตรวจสอบตอ่ไป ตนจงึขอไปตรวจสอบความคืบหน้าอีกครัง้ 

นายอุทิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าขอให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องตอบข้อซกัถามของตน และแจ้งว่าได้
ประสบปัญหาเร่ืองการตดิตอ่ฝ่ายจ าหน่ายบตัรโดยสารท่ีประเทศจีน เน่ืองจากพนกังานไมส่ามารถพดูภาษาไทยได้ 

พนัจ่าอากาศเอก ด ารงค์ ไวยคณี ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคณุผู้บริหารท่ีชีแ้จง แตข่อแสดงความเห็นว่า
ผู้บริหารยงัไม่ได้ตอบค าถามตน เน่ืองจากผู้บริหารเพียงแต่อธิบายขัน้ตอนของการท างานเท่านัน้ และขอให้ตอบ
ค าถามเร่ืองสิทธิการบินท่ีนายโยธิน ภมรมนตรี ผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม  ส่วนประเด็นท่ีนายนิรุฒ มณีพนัธ์ ได้ชีแ้จงนัน้ 
ตนได้แจ้งวา่ในประเดน็ดงักลา่วได้มีมตเิป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แตปั่จจบุนัฝ่ายบริหารไมไ่ด้การด าเนินการใดๆ 

ประธาน มอบหมายให้นายธีรพล โชติชนาภิบาล รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์ ชีแ้จง
ข้อสอบถามของนายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น ส าหรับปัญหาเร่ืองอาหารของเท่ียวบินกวางเจา และมอบหมายให้
นายปานฑิต ชนะภยั รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน ชีแ้จงปัญหาเร่ืองพนกังานบริการไม่
สภุาพท่ีกวางเจา 

นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น กลา่วแสดงความยินดีกบับริษัทฯ ท่ีเป็นบริษัทมหาชนอย่างแท้จริง โดยมีผู้ ถือหุ้น
มากท่ีสุดในบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทย และขอสอบถามใน 2 ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ค าถามจาก IOD หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เก่ียวกับเร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้มีการลงนาม   
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตนขอเรียนถามว่าบริษัทฯ จะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ (2) 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงคณะผู้บริหารตลอดจนกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อยู่เป็นประจ า จึงขอเรียนถามว่าใน
ส่วนของการด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้จะมีความตอ่เน่ืองหรือไม่ อย่างไร และขอเรียนเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็น
เพียงบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลกัทรัพย์เท่านัน้ แตย่งัเป็นเกียรติและภาพลกัษณ์ของประเทศไทย ดงันัน้ หาก
บริษัทฯ ประสบปัญหาย่อมส่งผลเสียถึงเกียรติและศกัดิ์ศรีของประเทศไทยด้วย จึงขอเป็นก าลงัใจให้กับคณะผู้บริหาร 
ตลอดจนพนกังานทกุทา่นของบริษัทฯ ให้ร่วมมือกนัพฒันาอนาคตของบริษัทฯ ให้เจริญรุ่งเรืองตอ่ไป 

ประธาน  ขอให้นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงและตอบค าถามตอ่ท่ีประชมุ  

นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความเห็น 
และขอชีแ้จงดงัตอ่ไปนี ้

ประเดน็แรก ตามท่ีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ นัน้ ขอเรียนอธิบายประกอบ
รายงานประจ าปี 2556 ซึ่งความปรากฏในหน้า 60 ว่ากรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้รวมกรรมการชดุย่อยด้วย และในหน้า 80 เป็นต้นไป จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ
คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ ซึง่เป็นคณะกรรมการท่ีประธานแตง่ตัง้ขึน้ภายหลงัเพ่ือท าการปรับโครงสร้างของ
บริษัทฯ โดยขอชีแ้จงเรียงล าดบั กล่าวคือ ล าดบัแรก ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่แล้ว ล าดบั
ต่อมา ได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีพลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการ ล าดบัต่อมา 
ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธาน
คณะกรรมการ ซึ่งโดยปกติแล้ว ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร จะต้องเป็น
ผู้แทนจากกระทรวงการคลงั หรือปลดักระทรวงการคลงั ล าดบัต่อมา ได้แก่ คณะกรรมการอิสระ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว 
ล าดบัตอ่มา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งถกูแตง่ตัง้ขึน้ใหม่เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีบริษัทฯ มีแนวโน้มจะประสบในอนาคตและวิธีการแก้ปัญหาดงักล่าว โดยมีนายธีรศกัดิ์ สุวรรณยศ เป็นประธาน
กรรมการ  ล าดบัตอ่มา ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพ่ือสงัคม โดยมีนายสมชยั ศิริวฒันโชค ปลดักระทรวง
คมนาคมเป็นประธานกรรมการ และล าดบัสดุท้ายได้แก่ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งตนด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการอยู่  นอกจากนี ้คณะกรรมการท่ีเหลือเป็นคณะกรรมการด้านกฎหมาย ดังนัน้ ในเร่ือง
คณะกรรมการจงึเป็นเร่ืองท่ีบริษัทฯ มีโครงสร้างบคุลากรอยูห่ลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ ซึ่ง
เป็นการปฏิบตัติามหรือปฏิบตัสิงูกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้ก าหนดไว้  

ประเด็นท่ีสอง ตามท่ีผู้ ถือหุ้นถามถึง IOD (สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย) ขอเรียนตามความ
เข้าใจว่า บริษัทฯ ได้ลงนามต่อต้านการทุจริตกับองค์กรต่อต้านการทุจริตแล้ว แต่ในขณะนีอ้าจยังไม่มีการ
ด าเนินการเทา่ท่ีควร ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึง่เพ่ือตดิตามการด าเนินการว่าจะมีฝ่ายใดเข้าด าเนินการหรือไม่ เพ่ือให้
เห็นการท างานร่วมกนัหลายๆ ด้าน จึงมีความเห็นว่าเร่ืองนีค้วรอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นรอผลการด าเนินงานอีกระยะหนึง่ 
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ประเด็นท่ีสาม ขอเรียนชีแ้จงเก่ียวกบัไทยสมายล์โดยจะร่วมชีแ้จงกบัรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
โดยขอเรียนว่าหากพิจารณาสภาพแวดล้อมแล้ว จะพบว่าการแข่งขนัไม่ได้มีเพียงกรณีของบริษัทฯ กบัไทยสมายล์
เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงสายการบินอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเป็นสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Airline) และสายการบิน 
Network อ่ืนๆ ด้วย ซึ่งตนขอเรียนชีแ้จงประเด็นท่ีน าไทยสมายล์เข้ามาเสริมบริษัทฯ คือ (1) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดร้อยละ 100 ของไทยสมายล์ (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายน าหุ้นของไทยสมายล์ไปจ าหน่ายจ่ายโอนโดย
เด็ดขาด เน่ืองจากบริษัทฯ มีไทยสมายล์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการแข่งขนักับสายการบินอ่ืนๆ ซึ่งต้องการ
เคร่ืองมือหลายรูปแบบในการด าเนินการ ยกตวัอยา่งเชน่ เท่ียวบนิของบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่นัน้ เท่ียวบินเช้ากบั
เท่ียวบินเย็นนัน้มีผู้ โดยสารเต็มตลอด ซึ่งบริษัทฯ สามารถท าการบินได้ แต่ส าหรับเท่ียวกลางวนัผู้ โดยสารกลับว่าง    
ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ท าการบินในเท่ียวกลางวนั สายการบินอ่ืน ก็จะท าการบินแทน และอาจส่งผลตอ่การแย่งลกูค้า
ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องมีเคร่ืองมือดงักล่าวเข้ามาเสริมและการใช้เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้ท าให้บริษัทฯ ขาดทนุ
แตอ่ยา่งใด และตนเห็นด้วยกบัข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นหลายๆ ทา่นวา่ไทยสมายล์ไม่ควรถกูเรียกว่าสายการบินภูมิภาค 
(Regional Airline) หรือช่ือใดๆ ก็ตาม เน่ืองจากไทยสมายล์เป็นเคร่ืองมือของบริษัทฯ ท่ีจะน าไปใช้ในหลายรูปแบบ 
ทัง้ท าการบินภายในประเทศหรือท าการบินในภูมิภาค ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถแย่งตลาดลกูค้ามาได้แล้วบริษัทฯ    
ก็จะถอนไทยสมายล์ ออกไปเพ่ือกลบัเข้าไปบินแทน กรณีเช่นนีจ้ะเกิด Synergy (การประสานความร่วมมือ) ขึน้   
ซึ่งกลยุทธ์ดงักล่าวนีจ้ะส่งผลในอนาคตให้บริษัทฯ กับไทยสมายล์ รวมถึงสายการบินราคาประหยดั (Low Cost 
Airline) ท่ีบริษัทฯ มีอยูแ่ล้วคือนกแอร์ มีแนวทางท่ีชดัเจน และในท้ายท่ีสดุ บริษัทฯ ก็จะท าการบนิในระดบั Premium  

นอกจากนี ้ขอเรียนวา่ ท่ีผ่านมาเคร่ืองบิน  A380-800 ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองบินท่ีดีมาก เป็นท่ียอมรับและ
ประสบความส าเร็จ สามารถให้บริการได้ดี ท าก าไรสงู ถือเป็นเพียงไม่ก่ีบริษัทท่ีใช้เคร่ืองบิน A380-800 สร้างก าไร
ได้เป็นจ านวนมาก ทัง้นี ้เป้าหมายของบริษัทฯ ในท้ายท่ีสดุคือการเป็นสายการบินระดบั Premium และหากมีจดุใด
ท่ีขาดตกบกพร่องหรือในส่วนท่ีเป็นเท่ียวบินในประเทศ ก็จะมีไทยสมายล์เข้ามาช่วยเสริม ในขณะท่ีสายการบิน
ราคาประหยดั (Low Cost Airline) หรือนกแอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทัง้หมดร้อยละ 39 ก็จะเป็นอีกกลยทุธ์ท่ีบริษัทฯ มี
ไว้แข่งขนักบั Low Cost Airline อ่ืนๆ ดงันัน้ ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นเครือข่ายของบริษัทฯ ทัง้นี ้การท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นไทย
สมายล์จ านวนร้อยละ 100 นัน้ สง่ผลให้ก าไรทัง้หมดของไทยสมายล์ ถือเป็นก าไรเข้าบริษัทฯ ทัง้หมด  

นายปานฑิต ชนะภยั รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน กล่าวว่าตามข้อเสนอของ
นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น เก่ียวกับการบริการของพนกังานบริษัทฯ ท่ี เมืองกวางเจานัน้ ขอเรียนชีแ้จงว่าตนจะ
ก าชบัให้พนกังานของบริษัทฯ ท่ีสนามบนิกวางเจารวมถึงสนามบนิอ่ืนๆ ให้รักษามาตรฐานของการบริการด้วยความ
เป็นไทยให้ได้ และในความเป็นจริงนัน้ บริษัทฯ มีแผนงานในเร่ืองการอบรมพนกังานต่างชาติของบริษัทฯ ให้เข้าใจ
และให้บริการด้วยมารยาทแบบคนไทยอยูแ่ล้ว เชน่ เร่ืองการไหว้ เป็นต้น 

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่า คณะกรรมการยังไม่ได้ตอบค าถามเร่ืองผู้ จัดการท่ีสนามบิน
ดงักลา่ว รวมถึงเร่ืองการซือ้บตัรโดยสารของผู้ โดยสารจีนท่ีจะเดนิทางมาประเทศไทย 
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ประธาน รับทราบข้อซกัถามดงักลา่วและขอให้เรืออากาศโท สรุพล อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการผู้จดัการ
ฝ่ายครัวการบนิ เป็นผู้ ชีแ้จง 

เรืออากาศโท สรุพล อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการผู้จดัการฝ่ายครัวการบิน ชีแ้จงในเร่ืองของอาหารโดยขอ
แบง่ดงันี ้คือ ส่วนท่ีออกจากกรุงเทพฯ ซึ่งทัง้หมดมาจากครัวการบินของบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ ส่วนท่ีกลบัมาจาก
ต่างประเทศ อาจมีบางเส้นทางท่ีบริษัทฯ ด าเนินการบรรจุไปจากกรุงเทพฯ และให้บริการในขากลับด้วย แต่ใช้
เฉพาะกบัเท่ียวบนิระยะบนิสัน้ๆ เทา่นัน้ และอีกสว่นหนึง่คือ ครัวการบนิท่ีบริษัทฯ จ้างครัวท่ีตา่งประเทศให้ท าอาหาร
ให้ ส าหรับสว่นของกวางเจา ขอรับวา่จะกลบัไปพิจารณาตรวจดแูละยินดีท่ีจะปรับปรุงให้ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ขอให้นายอทุิศ 
เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น แจ้งความชดัเจนในรายละเอียดเร่ืองเท่ียวบินเพ่ือจะได้ไปด าเนินการให้ตอ่ไป 

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าปัญหาดงักล่าวเกิดขึน้ในเท่ียวบินขากลบัจากกวางเจาในกลางคืน 
และเคยเกิดเหตกุารณ์เชน่นีม้าแล้ว และขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณากลอ่งอาหาร พร้อมฝากไว้ว่าไม่ว่าครัวตา่งชาติท่ี
บริษัทฯ จ้างหรือครัวไทยของบริษัทฯ เอง ต้องมีการควบคมุโดยคนไทย และผู้ควบคมุจะต้องรับผิดชอบในกรณีท่ีมี
ปัญหาเพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาซ า้ซ้อน  

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายสมควร เธียระสรานนท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าเน่ืองจากผู้บริหารตอบค าถามไม่ชดัเจนในเร่ืองของการ
ด้อยคา่ เน่ืองจากโดยข้อเท็จจริงแล้วเร่ืองดงักล่าวเกิดจากการตดัสินใจผิดพลาดของบริษัทฯ โดยไม่ได้แก้ปัญหาจน
เกิดความเสียหายในระดบัเกินกว่า 10,000 ล้านบาท จึงขอเรียนถามว่า (1) เคร่ืองบินทัง้หมดท่ีบริษัทฯ จะขายนัน้ 
ได้ด้อยคา่จนใกล้เคียงราคาตลาดแล้วหรือไม่ หรือจะด้อยคา่อีกจ านวนเท่าใดจึงจะใกล้เคียงกบัราคาตลาด (2) ขอให้
ประธานให้ค ามัน่ว่ากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ คนใหม่จะต้องมีความรู้ความสามารถ และเป็นท่ียอมรับ
โดยจะต้องท างานเป็นหมูค่ณะด้วย และ (3) ตามท่ีนายคณิศ แสงสพุรรณ ชีแ้จงว่า ต าแหน่งของไทยสมายล์จะเสริม
ระหว่างบริษัทฯ กบั Low Cost Airline โดยได้อธิบายว่าจะเป็นการเสริมบางช่วงเวลาในระยะสัน้ จึงขอเรียนว่าใน
ระยะสัน้หรือระยะยาวนัน้ เม่ือพิจารณาหนีข้องบริษัทฯ จ านวน 250,000 ล้านบาท ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจงั บริษัทฯ ก็เส่ียงตอ่การประสบปัญหาหนกั และตนมีข้อสงสยัวา่จะมีการถ่ายเทหนีไ้ปท่ีไทยสมายล์หรือไม่ โดย
ขอยกตวัอย่างกรณีของบริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากดั (มหาชน) (TT&T) ซึ่งก าลงัจะเข้าแผนฟืน้ฟูกิจการ โดยกิจการท่ีดี
ท่ีสดุและมีอนาคตท่ีสดุของ TT&T ก็คือ BBB Broadband ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นอนัดบั 2 อาศยัจงัหวะท่ี TT&T มีปัญหา 
โดยใช้วิธีการเข้าเพิ่มทุนก้อนใหญ่ในกิจการของ BBB Broadband ซึ่งเป็นกิจการท่ีท าก าไรตลอดมา ตนจึงมี
ความเห็นว่าในระยะสัน้และระยะยาว หากมีการเพิ่มทุน เส้นทางการบิน เคร่ืองบิน และการบริหารจดัการต้นทุน 
โดยการโยกย้ายไปท่ีไทยสมายล์ โดยบริษัทฯ ยงัคงแก้ปัญหาไม่ได้ ก็มีแนวโน้มสงูท่ีจะต้องเข้าแผนฟืน้ฟูกิจการแล้ว
มีการโยกย้ายทรัพย์สิน หรือกิจการท่ีดีไว้กบัไทยสมายล์  

นายสขุสนัติ์ โพพนังาม ผู้ รับมอบฉนัทะ ขอให้ประธานเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุถดัไป 
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นางนิลบุล บวัน้อย ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า (1) การบริหารท่ีผิดพลาดมีสาเหตมุาจากนโยบายท่ีบริษัทฯ ไม่ได้วาง
ไว้อย่างรัดกมุพอ ซึ่งจะมีประเด็นท่ีน่าเป็นกงัวลคือการเลือกคณะกรรมการ ซึ่งตนขอให้คณะกรรมการตระหนกัว่า 
ควรจะต้องมีเวลาเพียงพอท่ีจะท างานบริหาร และก าหนดนโยบายอย่างจริงจงั ตวัอย่างเช่น นายอ าพน กิตติอ าพน 
อดีตประธานกรรมการบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งเป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี และด ารงต าแหน่งอีกหลายต าแหน่ง ตน
จึงขอฝากประธานและกรรมการท่ีเข้าประชมุทุกท่านให้พิจารณาว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการนัน้ แตล่ะทา่นมีเวลาเพียงพอท่ีจะท างานให้บริษัทฯ หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้ประธานและคณะกรรมการตอ่สู้
เพ่ือผู้ ถือหุ้น โดยขอให้เสนอกับกระทรวงการคลังว่าให้มอบหมายบุคคลท่ีมีเวลาท างานและทุ่มเทให้กับบริษัทฯ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในภาวะท่ีเศรษฐกิจตกต ่า บริษัทฯ ขาดทนุ ปัญหาคา่เงินบาท และอีกหลายๆ ปัญหา ทัง้นี  ้ขอให้
นายอ าพน กิตติอ าพน พิจารณาตนเองว่ามีเวลาท างานให้กับบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าไม่มีเวลาพอ ก็ขอให้ลาออกเพ่ือ
ฟืน้ฟบูริษัทฯ และเรียกความเช่ือมัน่กลบัมาและ (2) ในสว่นของสกลุเงินนัน้ ตนไม่ขอสอบถามว่าบริษัทฯ ควรจะตรึง
คา่เงินไว้กบัเงินสกลุใด แตข่อฝากคณะกรรมการทัง้ 15 ท่านให้มีความเห็นใจตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ซึ่งแม้จะไม่ได้
รับเงินปันผลเลยก็ตาม แตต่นก็ยงัมีความยินดี เน่ืองจากตนขอเพียงได้เห็นว่าคณะกรรมการท าเพ่ือบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

นายสุรสิทธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าในประเด็นท่ีได้เรียนถามฝ่ายบริหารและนายนิรุฒ มณีพันธ์       
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร ซึ่งได้รับค าตอบกลบัมาว่ายงัไม่มีการ
ตัง้กรรมการสอบนัน้ ตนเองเป็นหนึ่งในกรรมการท่ีลงไปตรวจสอบท่ีจงัหวดัภูเก็ต และได้ชีแ้จงไปแล้วว่าบุคคลท่ีเป็น
พยานประกอบด้วยนายสถานีและรองนายสถานี รวมเกือบ 10 คนท่ีให้ปากค าเก่ียวกับข้อเท็จจริง ทัง้เร่ืองการส่ง
กระเป๋าของผู้ โดยสารผิดเส้นทาง ซึง่ถกูเรียกคา่เสียหายปีละหลายร้อยล้านบาท และคดียาเสพติด โดยท่ีต ารวจก็จบั
การกระท าความผิดได้ จึงขอทราบสาเหตท่ีุบริษัทฯ ไม่จดัการปัญหาดงักล่าว และขอเรียนว่าข้อมลูท่ีผู้บริหารได้รับ
มานัน้เป็นรายงานเท็จ  นอกจากนี ้อีกประเด็นหนึ่งท่ีได้สอบถามและยังไม่ได้รับค าตอบก็คือ กรณีท่ีพนักงาน
เกษียณอายุท่ีมาขบัรถ Heavy High Loader เข้าเคร่ืองบิน ถ้าเกิดอุบตัิเหตขุับชนเคร่ืองบินแล้วบริษัทท่ีรับ
ประกนัภัยของบริษัทฯ จะไม่ชดใช้คา่เสียหาย กรณีนีข้ดัตอ่มติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และผู้ ใดจะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
เหตดุงักลา่ว 

นายธนพล หาญนรเศรษฐ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ขอให้ประธานเร่ิมเข้าสูว่าระท่ี 4  

ประธาน กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และขอด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป  

ท่ีประชมุฯ   รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2556 ซึ่งได้จดัส่งไป
ยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมค าบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจ าปี 2556  

ประธาน มอบหมายให้ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
สายการเงินและการบญัชี เป็นผู้รายงานในระเบียบวาระนี ้
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นายธงชยั สิงห์กลุ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สาย
การเงินและการบญัชี ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2556 ไม่รวมบริษัท สายการบินนกแอร์ 
จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้แปรสภาพจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปี 2555       
ไปเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปี 2556  

ในส่วนของงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 นัน้มีผลขาดทุนก่อนอัตราแลกเปล่ียน
ภาษีเงินได้ และขาดทนุจากการด้อยคา่ รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,608 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2555 บริษัทฯ มีก าไร 
4,662 ล้านบาท ทัง้นี ้เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากปัจจยัลบภายนอกตา่งๆ เชน่ การแข็งคา่ของเงินบาท และการใช้
กฎหมายด้านการท่องเท่ียวของประเทศจีนในไตรมาสท่ี 4 ประกอบกบัปัญหาการเมืองภายในประเทศท่ียงัไม่มีข้อ
ยตุ ิตามท่ีทา่นรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบแล้ว  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีคา่ใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงาน ได้แก่ ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเคร่ืองบิน
และสินทรัพย์เป็นเงินจ านวน 5,426 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงิน
จ านวน 3,895 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2555 บริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงินจ านวน 3,223 ล้านบาท ซึ่งท า
ให้ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมียอดขาดทนุสทุธิ 12,000 ล้านบาท ขณะท่ีปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไร
สทุธิ 6,510 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ 12,047 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน
ต่อหุ้น 5.52 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งก าไรต่อหุ้น 2.85 บาท และมีก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี      
คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย หรือ EBITDA จ านวน 22,474 ล้านบาท ซึง่ต ่ากวา่ปีก่อน 8,548 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ระบุว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นเงินจ านวน 
307,085 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,989 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 สาเหตุหลกัเน่ืองจากการรับมอบเคร่ืองบินใหม่ ท าให้
บริษัทฯ มีเคร่ืองบินและเคร่ืองบินภายใต้สญัญาเช่าเพิ่มขึน้รวมเป็นเงินจ านวน 13,814 ล้านบาท เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง 8,290 ล้านบาท ในส่วนหนีส้ิน บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 250,166 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15,888 
ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 โดยมีหนีส้ินระยะยาวเพิ่มขึน้ 16,808 ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากการกู้ เงินเพ่ือรับมอบ
เคร่ืองบินใหม่ ในส่วนของผู้ ถือหุ้นนัน้มีจ านวน 56,919 ล้านบาท ลดลง 12,899 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.5 เน่ืองจาก
การด าเนินงานท่ีขาดทนุ 

รายละเอียดของงบการเงินท่ีกล่าวข้างต้นปรากฏในรายงานประจ าปี 2556  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าแล้ว  และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดงักล่าวแล้วมีความเห็นว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควร
ท่ีจะอนุมตัิงบดลุ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี หรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิแล้ว 

พนัต ารวจเอก เสริมเกียรติ บ ารุงพฤกษ์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวตอ่ท่ีประชมุว่า Fixed Cost ถือเป็นเร่ืองใหญ่มาก 
เน่ืองจากเป็นต้นทนุจากการซือ้เคร่ืองบนิและการเชา่เคร่ืองบนิ รวมทัง้มลูคา่ของเคร่ืองบนิท่ีใช้ได้ไม่คุ้มคา่ในเส้นทาง
การบินท่ีไม่เหมาะสม อีกเร่ืองหนึ่งคือเร่ือง Variable Cost ซึ่งผนัแปรมากโดยเฉพาะเร่ืองต้นทุนน า้มัน ทัง้นี ้
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เน่ืองจากการบริหารความเส่ียงทัง้สองด้านนีจ้ะต้องอาศยัมืออาชีพ จึงขอเสนอให้ปรับเปล่ียนผู้บริหารทัง้คณะ หรือ
จดัหาคณะท่ีปรึกษาในแต่ละด้านเข้ามาช่วยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และขอเสนอให้ผู้บริหารท่านท่ีเป็นข้าราชการ
ประจ าและมีต าแหน่งสูงได้แสดงน า้ใจโดยการงดรับค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมเพ่ือเป็นตวัอย่างแก่ท่านอ่ืน 
โดยเฉพาะท่านประธานกรรมการ ซึ่งด ารงต าแหน่งสูงสุดในกองทัพอากาศ และขอเน้นย า้ให้มีการสร้างความ
สามคัคีในองค์กรท่ีก าลงัแตกแยกอยูนี่ ้โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานทัว่ไปท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนี ้ขอให้บริษัทฯ ตอบค าถามเก่ียวกบัคา่เส่ือมราคาของเคร่ืองบินท่ีจอดทิง้ไว้ด้วยว่า
บริษัทฯ จะตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าวอย่างไร บริษัทฯ จะตดัขาดทุนหรือไม่ และอตัราส่วนรายได้ต่อพนกังานของ
บริษัทฯ เป็นจ านวนเท่าใด เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่เคยระบุเร่ืองดงักล่าวไว้ในผลการด าเนินการของบริษัทฯ ตนเห็นว่า
แผนของบริษัทฯ ท่ีจะลดจ านวนพนกังานตามความสมคัรใจก่อนก าหนด หรือ Early retire นัน้ส่งผลกระทบถึงขวญั
และก าลงัใจของพนกังานบริษัทฯ เห็นได้จากจ านวนพนกังานของบริษัทฯ ตามท่ีแสดงในหน้า 70 ของงบการเงินซึ่งมี
จ านวนทัง้หมด 25,223 คน มีจ านวนลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว และไม่ทราบว่าจ านวนพนกังานท่ีแสดงอยู่ในงบดลุ
ดงักล่าวได้รวมพนักงานของบริษัทฯ ในต่างประเทศด้วยหรือไม่ นอกจากนี ้ข้อน่ากังวลอีกประการหนึ่งคือเร่ือง
จ านวนนกับินของบริษัทฯ ท่ีมีประเด็นเร่ืองการปฏิบตัิผิดกฎหมายระหว่างประเทศ และจ านวนพนกังานอ่ืนๆ ได้แก่ 
พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินจ านวน 6,187 คน พนกังานส่วนบริการภาคพืน้ดินจ านวน 2,644 คน พนกังานฝ่ายบริการ
ลานจอดและอปุกรณ์ภาคพืน้จ านวน 2,132 คนและฝ่ายอ่ืนๆ ซึ่งไม่ทราบว่าคือฝ่ายใดบ้างอีกจ านวน 3,268 คน ซึ่ง
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2555 แล้วมีจ านวนเพิ่มขึน้ ตวัเลขจ านวนพนกังานนีถื้อเป็นข้อมลูตวัเลขท่ีมีนยัส าคญัและมี
ผลกระทบตอ่รายจ่ายของบริษัทฯ นอกเหนือจาก Fixed Cost และ Variable Cost แล้วยงัต้องค านึงถึงการบริหารความ
เส่ียงหรือ Risk Management ด้วย เช่น การท า Natural Hedge นอกจากนี ้ ยงัมีประเด็นเร่ืองต้นทนุน า้มนัท่ีเป็นเร่ือง 
Economies of scale สุดท้ายตนขอฝากให้ทุกฝ่ายตระหนกัในหน้าท่ีของตน ส่วนตนเองนัน้ก็ยินดีท่ีจะช่วยเหลือ
บริษัทฯ ทกุโอกาส 

ประธาน กลา่วขอบคณุและรับเร่ืองของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณา จากนัน้กลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

พนัจ่าอากาศเอก ด ารงค์  ไวยคณี  ผู้ รับมอบฉันทะ ขอให้ผู้แทนกระทรวงการคลงัในฐานะข้าราชการช่วย
ปกป้องสมบตัขิองชาต ิและขอให้ใช้ดลุยพินิจในการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประเดน็ตอ่มาคือเร่ืองธรรมาภิบาลของ
บริษัทฯ ซึ่งเม่ือพิจารณาจากหวัข้อย่อยท่ี 5.17 ของงบบญัชีบริษัทฯ คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับคดีแล้วตนเห็นว่าในปี 
2556 นี ้บริษัทฯ ตัง้งบส าหรับคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัคดีแรงงานไว้ท่ีประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่
มีธรรมาภิบาล เน่ืองจากให้ฝ่ายบคุคล ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจดัซือ้ อยูใ่นอ านาจของบคุคลเดียว นอกจากนี ้จะเห็นได้
วา่ท่ีผา่นมาแม้แตเ่ร่ืองทางวินยัหรือการสอบทางวินยั บริษัทฯ ก็สง่เร่ืองไปยงัฝ่ายธรรมาภิบาล ทัง้ๆ ท่ีไม่ได้มีระเบียบ
ก าหนดไว้ ท าให้เกิดข้อสงสยัว่าสุดท้ายแล้วธรรมาภิบาลของบริษัทฯ กบักรรมการวินยันัน้เป็นเร่ืองเดียวกันหรือไม ่
ส่วนประเด็นตอ่มาคือเร่ืองคา่ใช้จ่ายท่ีปรึกษา โดยในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายคา่ท่ีปรึกษาไปเป็นเงินจ านวนรวมทัง้สิน้
ประมาณ 681 ล้านบาท จึงก่อให้เกิดค าถามว่าบริษัทฯ ได้ประโยชน์เพียงใดกับการว่าจ้างท่ีปรึกษาเหล่านัน้ 
เน่ืองจากในปีนีบ้ริษัทฯ ขาดทนุถึง 12,000 ล้านบาท ทัง้ท่ีบริษัทฯ เองก็มีบคุคลากรท่ีมีความสามารถอยู่แล้ว เพราะ
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เหตใุดบริษัทฯ ถึงมีความจ าเป็นต้องว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย ส่วนในประเด็นเร่ืองเงินจ านวน 
632 ล้านบาทนัน้ ตนทราบมาจากผู้แทนของบริษัทฯ ในระหว่างการพิจารณาคดีระหว่างบริษัทฯ กับนายปิยสวัสดิ์ 
อมัระนนัทน์ ว่าเงินจ านวน 632 ล้านบาท เป็นเงินคา่ Landing  และ Navigation Fee ของสายการบิน Southern Air 
ท่ีบริษัทฯ เช่ามา และบริษัทฯ ได้ทดรองจ่ายไปก่อน นายปิยสวัสดิ์ อมัระนนัทน์ จึงตัง้รายการดงักล่าวไว้ในบญัชี
รายได้ แตส่ านกังานตรวจเงินแผ่นดินกลบัมีความเห็นว่าให้น ารายการดงักล่าวออกจากบญัชีเน่ืองจากเป็นรายได้ท่ี
ยงัไม่เกิดขึน้ สุดท้ายนายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ จึงยอมให้ตดัรายการเงินจ านวนดงักล่าวออกจากบญัชีรายได้ ซึ่ง
เร่ืองนีน้างวสุกานต์ วิศาลสวสัดิ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชีในขณะนัน้  (DE) และ 
นายธงชยั สิงห์กลุ ก็ร่วมฟังอยู่ด้วยในระหว่างการพิจารณาคดี แต่กลบัไม่พบรายการเงินจ านวนดงักล่าวในงบดลุ
ประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ ตนจึงขอให้ผู้ แทนฝ่ายการเงินของบริษัทฯ อธิบายต่อท่ีประชุมด้วยว่าเงินรายการ
ดงักลา่วอยูใ่นสว่นใด 

ประธาน  กล่าวขอบคณุและขอให้ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 4 ระหว่างนัน้ได้เรียนเชิญให้
รักษาการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชีชีแ้จงในประเดน็ท่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

นายสมควร  เธียระสรานนท์  ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงว่าการด้อยค่าจ านวน 5,400 ล้านบาทนีค้รบแล้ว
หรือไม ่และราคาเคร่ืองบินท่ีจะขายนัน้มีราคาใกล้เคียงกบัราคาตลาดแล้วหรือไม่ หากไม่ ยงัมีส่วนตา่งกบัราคาตลาด
ซึง่เป็นการด้อยคา่อยูอี่กเทา่ใด 

ประธาน  กลา่วเชิญให้รักษาการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชีชีแ้จงในประเดน็ท่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

นายธงชยั  สิงห์กลุ  ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงิน และรักษาการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและ
การบญัชี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเงินจ านวน 632 ล้านบาท นัน้เป็นประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ในปี 
2555 เน่ืองจากสัญญาระหว่างบริษัทฯ และ สายการบิน Southern Air นัน้ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ ใดจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบเงินจ านวน 632 ล้านบาทดงักล่าว ทัง้นี ้เม่ือข้อเท็จจริงท่ีว่าสายการบิน Southern Air จะช าระเงิน
จ านวนดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ยงัไม่เป็นท่ียตุิ บริษัทฯ จึงได้ปรึกษาส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน และส านกังาน
ตรวจเงินแผน่ดนิมีความเห็นวา่ควรตดัรายการเงินจ านวน 632 ล้านบาทนีอ้อกก่อนจนกว่าจะมีความชดัเจนว่า สายการ
บิน Southern Air จะยอมรับสภาพหนีด้งักล่าวหรือไม่ สดุท้ายสายการบิน Southern  Air ไม่ยอมรับสภาพหนีด้งักล่าว บริษัทฯ 
จงึยงัไมรั่บรู้รายการเงินจ านวน 632 ล้านบาทนีว้า่เป็นรายได้ของบริษัทฯ  

นายอุทิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ จะสามารถฟ้องร้องด าเนินคดีสายการบิน 
Southern Air จากการท่ีไมย่อมรับสภาพหนีร้ายการนีไ้ด้หรือไม ่ 

นายนิรุฒ มณีพนัธ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร ชีแ้จงตอ่
ท่ีประชมุวา่บริษัทฯ ก าลงัด าเนินการฟ้องร้องสายการบนิ Southern Air อยู ่ณ ปัจจบุนั 

ประธาน กลา่วเชิญรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเตมิแก่ผู้ ถือหุ้น 
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นายโชคชยั ปัญญายงค์  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวโุสสายกลยทุธ์องค์กรและพฒันาอย่างยัง่ยืน 
และรักษาการกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ชี แ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นในประเด็นการด้อยค่าของเคร่ืองบิน (Aircraft 
Impairment) วา่ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิจะด าเนินการตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัทฯ และการด้อยคา่ของ
ทรัพย์สินทกุปี ซึ่งมิใช่การตรวจสอบเฉพาะแต่มูลค่าของเคร่ืองบินเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทุก
รายการท่ีมีการใช้งานและมีการด้อยค่าของทรัพย์สิน และในทุกๆ ปีบริษัทฯ จะปรับมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งส าหรับปีนี ้
บริษัทฯ ก าลงัรวบรวมตวัเลขเพ่ือแจ้งให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป ส าหรับการก าหนดการด้อยค่าของ
เคร่ืองบินนัน้จะเป็นไปตามรายการอ้างอิงของ Avitas กล่าวคือ มีดชันี (Index) ของตลาดโลก ซึ่งประกอบไปด้วย รุ่น 
(Model) ของเคร่ืองบินแตล่ะรุ่น และอายขุองเคร่ืองบิน ทัง้นี ้ส่วนมากมลูคา่ท่ีแจ้งจะอยู่ในสภาพ Half Time Half 
Life ส าหรับในระหวา่งการปลดระวางเคร่ืองบนินัน้ บริษัทฯ จะกลบัมาประเมินมลูคา่เคร่ืองบินอีกครัง้หนึ่งโดยอาศยั
การอ้างอิงจาก Index ของ Avitas ตามสภาพจริงของเคร่ืองบิน แล้วจึงแจ้งให้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
หลงัจากนัน้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิจงึตรวจสอบวา่เป็นราคาท่ีเช่ือถือได้หรือไม ่ส าหรับกรณีของเคร่ืองบิน A340-
500 ในปีท่ีแล้วนัน้ เน่ืองจาก Index ของเคร่ืองบินรุ่นดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัราคาท่ีคอ่นข้างสงู แตร่าคาจริงในตลาด
กลับไม่สามารถซือ้ขายกันได้ เพราะเป็นเคร่ืองบินประเภท Pacific Aircraft ซึ่งในเวลานัน้มีการย่ืนเสนอราคา และ
ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินก็อนโุลมให้การย่ืนเสนอราคาเป็นการบ่งบอกมูลค่าจริงของเคร่ืองบินได้ จึงท าให้ปรากฏ
ตวัเลขการด้อยคา่ของเคร่ืองบนิ A340-500 จ านวน 4 ล าจ านวนกวา่ 5,000 ล้านบาท  

ส่วนในประเด็นเร่ืองคา่ใช้จ่ายบคุลากรตอ่รายได้จากการขายหรือการให้บริการของบริษัทฯ นัน้ โดยปกติแล้ว
จะมีสดัสว่นอยูท่ี่ระหวา่งประมาณร้อยละ 15-16 เชน่ 

ปี 2552 ร้อยละ  16.2   
ปี 2553  ร้อยละ 19  
ปี 2554  ร้อยละ  16  
ปี 2555 ร้อยละ  15.7 
ปี 2556 ร้อยละ  16.1   

ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณนกับินและลูกเรือนัน้ บริษัทฯ จะมีการจดัท าตวัชีว้ดั หรือ Benchmark 
เร่ืองของคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ เพ่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งอยูเ่สมอ  

นายธนาวธุ แสงกาศนีย์ ผู้ รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทฯ และส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบญัชี
ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี ้ (1) เร่ืองผลขาดทุนจากการด้อยค่าเคร่ืองบิน เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 5,000 ล้านบาท 
ตามท่ีปรากฏในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรายการท่ี 5.26 โดยขอทราบรายละเอียดการด้อยคา่ของเคร่ืองบินใน
แต่ละล า เน่ืองจากในปี 2555 มีการด้อยคา่ของเคร่ืองบินเป็นจ านวนเงินรวมเพียง 181 ล้านบาท (2) เร่ืองค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการขายและการโฆษณาซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้จากปี 2555 ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยขอรายละเอียดของ
คา่ใช้จ่ายดงักล่าว พร้อมตัง้ข้อสงัเกตว่า รายละเอียดของหมายเหตปุระกอบงบการเงินรายการท่ี 5.23 ท่ีระบุในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จว่าเป็นหมายเหตเุร่ืองคา่ใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและการโฆษณานัน้ ไม่มีความเก่ียวข้องกับ
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เร่ืองค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและการโฆษณาแต่อย่างใด และ (3) ขอรายละเอียดเร่ืองภาระผูกพนัทางการเงิน 
ท่ีอาจจะเกิดขึน้และ Contingent claim ต่างๆ นอกจากเร่ือง Swap นอกจากนี ้ขอให้กรรมการชีแ้จงในประเด็น
ดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเตมิ กลา่วคือ (1) สาเหตกุารท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงทางการเงินกบัสกลุเงินเยน และสาเหตท่ีุบริษัทฯ 
ไม่เลือกสกุลเงินอ่ืนท่ีมีนยัส าคญัมากกว่า พร้อมทัง้ขอตัง้ข้อสังเกตว่า อาจเป็นเพราะธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 
เป็นเงินเยน (2) เร่ืองสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมนัน้จะมีค่าต ่าขนาด 0.71 หรือ 0.7 
ถูกต้องหรือไม่ และ (3) สาเหตุเก่ียวกับค่าระวางขนส่งท่ีลดลง ซึ่งส่งผลถึงการลดลงของรายได้จากปี 2555 
ประมาณ 3,000 ล้านบาท พร้อมทัง้ขอสอบถามความหมายของค าว่า “ค่าระวางขนส่ง” ทัง้นี ้ตนขอกล่าวถึงงบ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ วา่แม้บริษัทฯ จะประสบผลขาดทนุ 12,000 ล้านบาท แตก็่ยงัปรากฏกระแสเงินสดท่ีได้รับ
จากการด าเนินงานถึง 25,000 ล้านบาท  และบริษัทฯ จะต้องจดัหาเงินเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งจะเก่ียวข้อง
กับแผนการจ าหน่ายหุ้ นกู้ จ านวน 40,000 ล้านบาทในวาระต่อไป ทัง้นี  ้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนของหนีส้ิน
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมถึงร้อยละ 81 อยู่แล้ว ดงันัน้ ตนจึงมีความเห็นว่าหากมีการจ าหน่ายหุ้นกู้ อีกจ านวน 
40,000 ล้านบาท อาจท าให้บริษัทฯ เข้าสู่ภาวะท่ีมีความเส่ียงเร่ืองการเงิน พร้อมกบัตัง้ข้อสงัเกตเร่ืองการใช้สินทรัพย์ให้
เกิดประโยชน์ว่าในส่วนของ Fixed  Asset Turnover นัน้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์เป็นจ านวนมากแตก่่อให้เกิดรายได้น้อย 
คือเพียง 0.82 เทา่ 

ประธาน แจ้งปิดการลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 4 และแจ้งว่าบริษัทฯ จะพยายามตอบค าถามให้ได้มาก
ท่ีสดุ และบริษัทฯ จะจดัสง่ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องโดยเร็ว 

นายสมศกัดิ์ มาณพ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงผลการสอบสวนเก่ียวกบัเงินจ านวน 632 ล้านบาท ท่ีมีการลงบญัชี
แล้ว และทางส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิ สัง่ให้ถอนออก พร้อมทัง้สอบถามถึงช่ือของส านกังานทนายความท่ีบริษัทฯ 
วา่จ้างในการฟ้องร้องคดีเรียกเงินจ านวนดงักลา่วคืน 

ประธาน กลา่วขอบคณุและมอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ชีแ้จงในภายหลงั 

ท่ีประชมุฯ มีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิงบ
ดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว  

โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,627,374,707 เสียง ร้อยละ 99.9617 
ไมเ่ห็นด้วย 317,550 เสียง ร้อยละ 0.0195 
งดออกเสียง 305,407 เสียง ร้อยละ 0.0188 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 

ประธาน มอบหมายให้รักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชีเสนอเร่ืองต่อท่ี
ประชมุในระเบียบวาระนี ้
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นายธงชยั สิงห์กลุ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สาย
การเงินและการบญัชี  ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่านโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ  25 ของ
ก าไรสุทธิก่อนผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
แผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  โดยส าหรับงวดปีบญัชี 2556 ซึ่งสิน้สดุในวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 12,047 ล้านบาท และเม่ือหักผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ท าให้มีผลขาดทุนสุทธิก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
จ านวน 8,153 ล้านบาท  ดงันัน้ จงึไมอ่าจจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2556 ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ 

 ท่ีประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิ
การงดจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ  

โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,627,345,573 เสียง ร้อยละ 99.9599 
ไมเ่ห็นด้วย 343,017 เสียง ร้อยละ 0.0211 
งดออกเสียง 309,074 เสียง ร้อยละ 0.0190 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธาน แจ้งวา่ในระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการนัน้ สืบเน่ืองจาก นายอารีพงศ์ 
ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุในครัง้นีไ้ด้ จึงได้มอบหมายให้นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ ชีแ้จง
ระเบียบวาระนีต้อ่ท่ีประชมุแทน 

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ  ผู้ ถือหุ้ น สอบถามประธานเก่ียวกับเงินรางวัลประจ าปีของกรรมการ 
วา่ควรได้รับหรือไม่ 

ประธาน  ชีแ้จงข้อสงสยัของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัเงินรางวลัประจ าปีของกรรมการ โดยให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบตาม
ปีท่ีปรากฏในตารางเงินรางวลัประจ าปีของกรรมการ 

นายอุทิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามประธานอีกครัง้หนึ่งในข้อสงสยัดงักล่าวและขอให้ประธานชีแ้จง   
ผู้ ถือหุ้นให้ชดัเจน 

ประธาน ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นและแจ้งว่าจะขอเตรียมข้อมูลในการตรวจสอบโดยมอบหมายให้นายคณิศ แสงสุพรรณ 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ รายงานหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบ
วาระนี ้แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ซึ่งติด
ภารกิจไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุครัง้นีไ้ด้ 
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นายคณิศ  แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบีย้ประชุม และสิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสาร ส าหรับช่วงวนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ตามมติท่ีประชมุกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 และให้
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัหิลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ซึง่ประกอบด้วย 

    -  คา่ตอบแทน และเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ  
    -  สิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารส าหรับกรรมการ 
    -  เงินรางวลัประจ าปี (Bonus) 

โดยทัง้ 3 เร่ืองดงักล่าวมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับท่ีได้เสนอไว้ต่อท่ีประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2556 ท่ีผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัแิล้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ : 

• ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับคา่ตอบแทนคนละ  50,000 บาทตอ่เดือนเป็นประจ าทุกเดือน และได้รับ 
เบีย้ประชมุคนละ 30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชมุเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการ
บริษัทฯ ได้รับเบีย้ประชุมคนละ 30,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบีย้ประชมุสูง
กว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้รับเบีย้ประชมุสงูกว่ากรรมการ ร้อยละ 12.5 โดย
ให้กรรมการเสียภาษีเงินได้ด้วยตนเอง  

• ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ 
ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้ดงักลา่ว ได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มเป็นเบีย้ประชมุอีกคนละ 10,000 บาท ตอ่ครัง้ หากในเดือน
ใดกรรมการ อนกุรรมการ และคณะท างานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชุม 
คนละ 10,000 บาทเทา่นัน้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบีย้ประชุม
กรรมการบริษัทฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนสงูกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 
25 ในเดือนใดท่ีไม่มีการประชุม ก็คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วย ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2555  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  8 กันยายน 2555 โดย
อตัราคา่ตอบแทนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในปี 2556 อนุมตัิไว้คือ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากบัเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ โดยหากใน
เดือนใดไมมี่การประชมุก็คงให้ได้รับคา่ตอบแทนด้วย 

ส าหรับรายละเอียดของคณะกรรมการชดุย่อยและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีนัน้ได้ระบุไว้ในรายงานประจ าปี 
2556 ของบริษัทฯ หน้า 81-89 
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สิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารส าหรับกรรมการ:  

ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารไป-กลบัในชัน้ธุรกิจแบบให้เปล่าในเส้นทางระหว่าง
ประเทศ 10 ใบตอ่ปี และในเส้นทางภายในประเทศ 10 ใบตอ่ปี และหากมีท่ีนัง่ว่างก็สามารถเดินทางในชัน้สงู
สดุได้ สิทธินีใ้ห้ขณะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เท่านัน้ และกรรมการบริษัทฯ สามารถน าบตัรโดยสาร
ดงักล่าวไปใช้ได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้สิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารมีจ านวนเท่ากับจ านวนท่ีท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัใินปี 2556  

เงินรางวลัประจ าปี (Bonus):  

ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวณจากอตัราร้อยละ 0.2 ของก าไรสทุธิก่อนผล
ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากงบการเงินรวม ในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท 
ทัง้นี ้อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีท่ีผ่านมา และให้ใช้อัตราดังกล่าวส าหรับการค านวณเงินรางวัล
ประจ าปีในปีตอ่ๆ ไป 

นายประเสริฐ เลิศยะโส  ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าวาระท่ี 4, 5 และ 6 นัน้มีความเก่ียวโยงกนั กล่าวคือ วาระท่ี 4 คือ
เร่ืองผลขาดทุนของบริษัทฯ วาระท่ี 5 คือเร่ืองการงดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากบริษัทฯ ขาดทุน  และวาระท่ี 6 คือเร่ือง
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เบีย้ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็น
คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการ หรืออนกุรรมการ ซึง่จะเห็นได้วา่มีต าแหนง่ท่ีซ า้ซ้อนกนั ตอ่มาคือเร่ืองคา่ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ สิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารส าหรับกรรมการบริษัทฯ และรางวลัประจ าปี (Bonus) ซึ่งจาก
รายงานประจ าปีหน้า 125 จะเห็นว่ามีกรรมการบริษัทฯ ท่ีได้รับรางวลัประจ าปีเป็นจ านวนตัง้แต่หลกัล้านบาทลงมา 
อย่างเช่นกรณีของพลต ารวจเอกพงศพศั พงษ์เจริญ ซึ่งถึงแม้จะด ารงต าแหน่งเป็นครัง้คราว แต่ก็ยงัได้รับเงินรางวลั
ประจ าปีเป็นแสนบาท จงึขอเสนอให้ทา่นประธานงดรับรางวลัประจ าปีเพ่ือเป็นตวัอย่างให้แก่การกวาดล้างการทจุริต
ในรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ตอ่ไป  

ประธาน  กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายธนาวุธ  แสงกาศนีย์  ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่าตนไม่ติดใจประเด็นเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ 
เน่ืองจากยงัเป็นอตัราท่ีคงไว้เทา่กบัจ านวนท่ีได้รับอนมุตัใินปีงบประมาณ 2556 แตข่อคดัค้านการให้รางวลัประจ าปี
แก่กรรมบริษัทฯ ประจ าปี 2556 เน่ืองจากเห็นว่าบริษัทฯ ขาดทุนเป็นจ านวนมากถึง 12,000 ล้านบาท และตัง้
ข้อสังเกตเก่ียวกับข้อความในหนังสือเชิญประชุมท่ีว่า “ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปีโดย
ค านวณจากอตัราร้อยละ 0.2 ของก าไรสุทธิก่อนผลก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาก  
งบการเงินรวม” ว่าเม่ือการประกอบกิจการของบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเช่นนี ้กรรมการบริษัทฯ จะยงัมีสิทธิได้รับ
รางวลัประจ าปีอีกหรือไม ่ 

ประธาน  กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 
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นายอุทิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ท่ีประชุมยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารและเงิน
รางวลัประจ าปีแก่กรรมการและให้คงไว้เพียงคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ เทา่นัน้  

ประธาน  กล่าวเชิญให้นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงในประเด็นท่ี  
ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

นายคณิศ แสงสพุรรณ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่ารางวลัประจ าปีท่ีจ่าย
ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ นัน้ไม่ใช่รายการส าหรับปี 2556 แต่เป็นการ
จ่ายเงินรางวลัจากผลประกอบการประจ าปี 2555 ซึ่งเป็นปีท่ีบริษัทฯ มีผลก าไรจากการประกอบกิจการส่วน สาเหตท่ีุ
รายการการจ่ายเงินรางวลัจากผลประกอบการประจ าปี 2555 มาปรากฏอยู่ในงบการเงินปี 2556 นัน้ เน่ืองจากบริษัทฯ 
ใช้งบประมาณปี 2556 ในการจ่ายเงินรางวลัจากผลประกอบการประจ าปี 2555 แก่กรรมการบริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องลง
รายการดงักลา่วในงบการเงินปี 2556 ดงันัน้ เม่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์เดียวกนันี ้บริษัทฯ ซึ่งไม่มีก าไรในปี 2556 
นี ้ก็จะไม่สามารถจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2556 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ได้ การพิจารณาอนุมตัิระเบียบวาระท่ี 6 นี ้
เป็นเพียงการก าหนดอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปีหน้า คือ ปี 2557 โดยก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ 
ได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราเดมิท่ีเคยได้รับ  

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณายกเลิกการจ่ายเงินรางวลัประจ าปีแก่กรรมการบริษัทฯ 

นายธีรศักดิ์ สวุรรณยศ  กรรมการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลัประจ าปีแก่กรรมการ
บริษัทฯ เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการค านวณการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น กล่าวคือ เป็นการจ่ายเงินเฉพาะ
กรณีท่ีบริษัทฯ มีก าไรจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งหลกัเกณฑ์ท่ีทางบริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัตินีเ้ป็นลักษณะของการขอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติหลักการไว้ล่วงหน้าในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลก าไร ซึ่งหากบริษัทฯ 
จา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ  ก็จะจา่ยเงินรางวลัประจ าปีแก่กรรมการบริษัทฯ เช่นกนั และในกรณีท่ีบริษัทฯ 
ไมมี่ผลก าไร บริษัทฯ ก็จะไมจ่า่ยเงินรางวลัประจ าปีแก่กรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัไิว้ 

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นในปีหน้า กรรมการบริษัทฯ ก็จะมีข้อแก้ตวัเชน่นี ้ 

นายธีรศกัดิ์ สุวรรณยศ  กรรมการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมโดยยืนยันว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินรางวลัประจ าปีแก่
กรรมการบริษัทฯ เฉพาะในปีท่ีบริษัทฯ มีก าไรจากการประกอบกิจการเท่านัน้ และในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่มีผลก าไร 
บริษัทฯ ก็จะไมจ่า่ยเงินรางวลัประจ าปีแก่กรรมการบริษัทฯ 

นายอุทิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ท่ีประชุมยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ด้านบตัรโดยสารและเงิน
รางวลัประจ าปีแก่กรรมการและให้คงไว้แตค่า่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ เทา่นัน้  

ประธาน  กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และอนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 
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นายธนาวุธ แสงกาศนีย์  ผู้ รับมอบฉันทะ แสดงข้อคิดเห็นว่าข้อความในหนังสือเชิญประชุมท่ีว่า             
“ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวลัประจ าปีโดยค านวณจากอตัราร้อยละ 0.2 ของก าไรสุทธิก่อนผลก าไร/
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศจากงบการเงินรวม” อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจผิดว่าถึงแม้บริษัทฯ 
จะขาดทุน กรรมการบริษัทฯ ก็ยังจะได้รับเงินรางวัลประจ าปีอยู่ จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อความดังกล่าวเป็น “...
ค านวณจากอตัราร้อยละ 0.2 ของก าไรสทุธิก่อนผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศจากงบการเงิน
รวม” โดยตดัค าวา่ “ขาดทนุ” ออกไป  

ประธาน  กล่าวรับข้อเสนอของผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป และขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 6  

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น กลา่วโต้แย้งคดัค้านวิธีการลงคะแนนในวาระท่ี 6 เน่ืองจากบตัรลงคะแนนท่ี
ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในวาระท่ี 6 ไม่เป็นไปตามข้อเสนอของตนท่ีให้มีการยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ด้านบตัร
โดยสารและเงินรางวลัประจ าปีแก่กรรมการ 

ประธาน  กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายสมศกัดิ์ มาณพ ผู้ ถือหุ้น กล่าวท้วงติงการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการด้านกฎหมายของบริษัทฯ 
เน่ืองจากปรากฏกรณีท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายของบริษัทฯ ให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้คณะกรรมการ
กิจการสัมพนัธ์ ทัง้ท่ีมีข้อปฏิบตัิทางกฎหมายอยู่แล้ว หรือแม้กระทัง่เร่ืองท่ีมีระเบียบปฏิบตัิก าหนดไว้อยู่แล้ว ก็ยัง
ปรากฏว่ามีการน าเร่ืองดงักล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ท าให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเบีย้
ประชมุอีกครัง้ละ 10,000 บาท และกลายเป็นช่องทางให้ผู้บริหารพยายามท่ีจะป้องกนัการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเอง
โดยการน าเร่ืองเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ซึ่งท าให้บริษัทฯ ต้องเสียเวลาไปอีก 2-3 
เดือน กว่าบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการในเร่ืองนัน้ๆ ได้ โดยเฉพาะในกรณีการแต่งตัง้คณะกรรมการกิจการ
สมัพนัธ์ ซึ่งท่ีผ่านมาตัง้แต่มีการบงัคบัใช้พระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 ก็ให้เป็นอ านาจของกรรมการ
ผู้ อ านวยการใหญ่ในการแต่งตัง้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ แต่คณะกรรมการด้านกฎหมายของบริษัทฯ กลับให้
ความเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ก็ได้ ซึ่งขดักับ
หลกัความจริงเพราะผู้ ท่ีเป็นประธานกรรมการกิจการสัมพนัธ์นัน้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ผู้ ท่ีแต่งตัง้
กลบัไม่ใช่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ จึงขอเสนอให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการด้านกฎหมายของบริษัทฯ 
นัน้ป็นไปตามความเหมาะสมตามท่ีได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีไว้เทา่นัน้ 

ประธาน  กล่าวตอ่ท่ีประชมุว่าในเร็วๆนี ้บริษัทฯ จะจดัให้มีการสมัมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด้าน
กฎหมาย คณะกรรมการกิจการสมัพันธ์ คณะกรรมการธรรมภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือร่วมหารือ
เก่ียวกับการขจัดอุปสรรคและสร้างความคล่องตวัในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัทฯ  
โดยการสมัมนาครัง้นีบ้ริษัทฯ จะไมจ่า่ยคา่เบีย้ประชมุแก่ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
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ท่ีประชมุฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
อนุมตัิหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีนายคณิศ แสงสุพรรณ ผู้แทนประธานกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และพฒันาบคุลากรชีแ้จง  

 
โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,616,494,679 เสียง ร้อยละ 99.2931 
ไมเ่ห็นด้วย 10,893,511 เสียง ร้อยละ 0.6694 
งดออกเสียง 609,474 เสียง ร้อยละ 0.0375 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธาน  มอบหมายให้นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้รายงานในระเบียบวาระนี ้

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานข้อมลูของบริษัทฯ ตอ่ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นว่า บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ สอบบัญชีมาโดยตลอดตาม
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
บคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว ทัง้นี ้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส 
เซาท์อีสต์เอเชีย จ ากัด และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นรัฐวิสาหกิจ
เช่นกนั อย่างไรก็ดี ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยรายอ่ืนๆ และบริษัทร่วมของบริษัทฯ 
แตอ่ยา่งใด เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วไมมี่ฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ  

ในปี 2556 ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยได้รับคา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี
ประจ าปีเป็นเงิน 2,500,000 บาท และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 350,000 บาท 
ซึ่งบดันี ้ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการมาครบตามวาระแล้ว จึงจ าเป็นต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2557 โดยส านกังานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจ าปี 
2557 ซึ่งประกอบด้วยคา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีประจ าปี จ านวน 2,500,000 บาท และคา่สอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสรวม 3 ไตรมาส ไตรมาส ละ 350,000 บาท เทา่กบัปีท่ีผา่นมา  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณา
ข้อเสนอของส านกังานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิเพ่ือน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัแิตง่ตัง้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557  
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2. อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัทฯ ประจ าปี 2557 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส คือค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบบญัชีประจ าปีเป็นเงิน  2,500,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   รวม 3 ไตรมาส          
ไตรมาสละ 350,000 บาท 

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น แจ้งตอ่ประธานเก่ียวกับการลงมติในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการ เน่ืองจากตนเห็นด้วยกับคณะกรรมการเฉพาะข้อ 1. แต่ไม่เห็นด้วย ในข้อ 2. และข้อ 3. ดงันัน้  จึงเสนอ
รูปแบบการลงมติต่อประธานว่าให้มีการลงมติ 2 รูปแบบ กล่าวคือ (1) เห็นด้วยกับคณะกรรมการทัง้หมด หรือ (2) 
เห็นด้วยเฉพาะข้อ 1 

ประธาน กลา่วขอบคณุในข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น และขออนญุาตให้มีการด าเนินการตอ่ไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมไว้ 

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น กล่าวชีแ้จงต่อประธานอีกครัง้หนึ่ง และขอให้ประธานยอมรับและรับรู้ใน
ข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น 

ประธาน กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และให้ผู้ ถือหุ้นทา่นอ่ืนได้ซกัถาม 

พนัจา่อากาศเอก ด ารงค์ ไวยคณี ผู้ รับมอบฉนัทะ กล่าวเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตรวจบญัชีของส านกังาน
ตรวจเงินแผ่นดินว่านอกจากส านกังานตรวจเงินแผ่นดินจะด าเนินการตรวจสอบบญัชีแล้ว ขอให้ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
การใช้จา่ยเงินของบริษัทฯ อีกทางหนึง่ด้วย 

 ประธาน กลา่วขอบคณุส าหรับข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น 

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าส านกังานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าท่ีโดยตรงในการตรวจสอบเงิน
แผ่นดินและการทุจริตในองค์กรของรัฐ แต่ในขณะเดียวกันส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กลับมารับรองบญัชีของ
บริษัทฯ ดงันัน้ หากมีกรณีการทุจริตในบริษัทฯ ผู้ ใดจะเป็นผู้ตรวจสอบการทุจริตดงักล่าว  เช่น กรณีเงินจ านวน 600 
กวา่ล้านบาท และยงักลา่วอีกตอ่ไปวา่กรณีการรับรองบญัชีดงักล่าวอาจเก่ียวโยงกบัเร่ืองการท าบญัชีเท็จ ซึ่งได้ส่งเร่ือง
ดงักล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้ว และผู้ตรวจบัญชีท่ีรับรองบัญชีของบริษัทฯ ก็อาจมีความผิดร่วมกับ
กรรมการบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ตนมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้บริษัทฯ จดัหาบริษัทตรวจสอบบญัชีจากท่ีอ่ืนท่ีราชการ
รับรองเข้ามาตรวจสอบบญัชีแทน ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิ 

ประธาน มอบหมายให้นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จง 

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าตามกฎหมาย
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการตรวจเงินแผน่ดนิ พ.ศ.2542 ในกรณีของรัฐวิสาหกิจ ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้ มีหน้าท่ีสอบบญัชี ซึ่งบริษัทฯ มี 2 สถานะด้วยกัน กล่าวคือ (1) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และ (2) มีสถานะเป็นบริษัท
มหาชน ดงันัน้ เม่ือบริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบญัชีจึงต้องเป็นส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนในกรณีเป็นบริษัทมหาชน 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจะก าหนดผู้สอบบญัชีท่ีไม่ใช่ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินได้ อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้วรัฐวิสาหกิจจะ
ให้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิเป็นผู้สอบบญัชี หากด าเนินการจ้างบริษัทอ่ืนมาสอบบญัชี ย่อมท าให้บริษัทฯ ต้องเสียคา่ใช้จ่าย
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เพิ่มขึน้อีก อีกทัง้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก็มีอ านาจตรวจสอบทุกขัน้ตอน หากปรากฏข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการทุจริต
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิก็สามารถด าเนินคดีได้เชน่กนั  

ประธาน กลา่วขอบคณุการชีแ้จงของนายอรรถพล ใหญ่สวา่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น กลา่วชีแ้จงตอ่ประธานโดยขอให้บนัทึกวา่มีผู้ ไมเ่ห็นด้วยตอ่การลงมตจิ านวน 1 ทา่น 

ประธาน กล่าวอนุญาตให้ลงบันทึกไว้ และกล่าวชีแ้จงต่อไปว่าได้มีการตัง้คณะกรรมการชุดหนึ่งขึน้มา       
ซึ่งเป็นคณะกรรมการพฒันาบุคลากร โดยจะพิจารณาผู้บริหารระดบั 3 และระดบั 4 ท่ีไม่ใช่ผู้บริหารต าแหน่งรอง
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (EVP) เข้ามาด าเนินการ เพ่ือให้บคุลากรรุ่นใหม่ของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเสนอแนวคิด 
ความคิดเห็น และสร้างองค์กรของบริษัทฯ ขึน้ใหม่ด้วยตนเอง โดยจะเชิญผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศหรือผู้ ท่ีมีประสบการณ์สูงมาให้ข้อแนะน าเก่ียวกับประสบการณ์เชิงวิชาการ อีกทัง้ในการด าเนินการ
ดงักล่าว ตนจะเปิดกองทุนด้วยทุนทรัพย์ส่วนตวัจ านวน 200,000 บาท เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการปรับ
โครงสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ภายใน 6 เดือน  

ท่ีประชมุฯ มีมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัคิา่สอบบญัชีประจ าปี 2557 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,627,399,419 เสียง ร้อยละ 99.9633 
ไมเ่ห็นด้วย 236,839 เสียง ร้อยละ 0.0145 
งดออกเสียง 361,406 เสียง ร้อยละ 0.0222 

ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม และอนุมัติ
ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี 

ประธาน กล่าวเร่ิมระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ เดิมและ
อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี โดยมอบหมายให้
ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชี เป็น
ผู้รายงานในระเบียบวาระนี ้ 

นายธงชยั สิงห์กลุ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงิน
และการบญัชี กล่าวรายงานเร่ืองการออกหุ้นกู้ตามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในปี 2553 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2553 ซึ่งท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2553 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการออกตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้ ของ
บริษัทฯ ในวงเงินรวมไมเ่กิน 40,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี คือปี 2553 ถึง 2558 โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 8 ครัง้ ตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
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ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554  ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท  
ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554 ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท  
ครัง้ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2555  ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท  
ครัง้ท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2555  ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท 
ครัง้ท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 11 ตลุาคม 2555  ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท  
ครัง้ท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556  ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท  
ครัง้ท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2556  ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท  
ครัง้ท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557  ในวงเงิน 3,200 ล้านบาท  

โดยระยะเวลาหุ้นกู้ทัง้ 8 รายการ อยูใ่นระหวา่ง 5 ปี ถึง 10 ปี ยกเว้นรายการท่ี 4 ระยะเวลา 12 ปี รวมหุ้นกู้
ท่ีบริษัทฯ ได้ออกไปแล้วเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 33,700 ล้านบาท วงเงินคงเหลือปัจจุบนัท่ีบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ ได้ถึง
วนัท่ี 27 เมษายน 2558 คือ 6,300 ล้านบาท  

ในระยะเวลาอีก 5 ปี บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทนุอีกจ านวนหนึ่งเพ่ือใช้ในการช าระคืนหุ้นกู้ ท่ีจะครบ
ก าหนดช าระ และ/หรือน าไปใช้ในการช าระคืนเงินกู้ ของบริษัทฯ และ/หรือลงทนุในสินทรัพย์อ่ืนๆ และ/หรือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีความจ าเป็นต้องขออนมุตัิวงเงินเพิ่มเติมส าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ ท่ี
มีลกัษณะคล้ายทนุ (ตราสารหนีฯ้) ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาทเพ่ือเป็นวงเงินส ารองส าหรับวตัถปุระสงค์
ดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้ให้ยกเลิกวงเงินคงเหลือ 6,300 ล้านบาทท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2553 และให้วงเงินใหมมี่ผลตัง้แตว่นัท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 มีมตอินมุตัใินครัง้นี ้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรด าเนินการดงันี ้ 

1. อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุ้นกู้  และ/หรือหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุเพ่ือช าระ
คืนหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดช าระ และ/หรืออาจน าไปช าระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ท่ีมีต้นทนุทางการเงินสงูกว่า และ/
หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท 
ภายในก าหนดระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ถึง
ปี 2562 โดยสามารถออกและเสนอขายหู้นกู้ทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศ อาจออกเป็นเงินบาทและ /
หรือเงินสกุลอ่ืนเทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว
เพ่ือให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สงูสดุและเกิดความคลอ่งตวัในการจดัหาเงินทนุตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ในกรณีท่ีตลาดทนุเอือ้อ านวย ทัง้นี ้ให้ยกเลิกวงเงินคงเหลือซึ่งท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิไว้เม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2553 โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนมุตัิวงเงินใหม่
ในครัง้นี ้ 
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2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ร่วมกับ   รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่สาย
การเงินและการบญัชี หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ร่วมกบัรองกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินและการบญัชีมอบหมายมีอ านาจด าเนินการดงันี ้ 

2.1   พิจารณาก าหนดประเภท ช่ือ จ านวนท่ีจะเสนอขายในแตล่ะคราว มูลคา่ท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบีย้ อายุและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหรือการไถ่ถอนตราสารหนีด้งักลา่ว 

2.2    แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินและ/หรือท่ีปรึกษา และ/หรือผู้จดัจ าหน่าย  หลกัทรัพย์เพ่ือการออกและ
เสนอขายตราสารหนีแ้ละ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศ
และ/หรือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือสถาบนัการเงินและ/หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือการออกและเสนอ
ขายตราสารหนีด้งักลา่ว 

2.3   ติดต่อเจรจาเข้าท า ลงนามแก้ไขสญัญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อขออนุญาตให้ข้อมูล 
ย่ืนเอกสารหลักฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ /หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องหรือจ าเป็นในการออกและเสนอขายตราสารหนีด้งักลา่ว 

ประธาน แจ้งการเปิดลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 8 จากนัน้ได้มอบหมายให้นายนิรุฒ มณีพนัธ์ รองกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร ชีแ้จงข้อมูลช่ือของส านกังานทนายความ และ
มอบหมายให้นายปานฑิต ชนะภยั รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน ชีแ้จงกฎเกณฑ์ของผู้ ท่ี
ปฏิบตังิานกบัยานพาหนะภาคพืน้ ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามไว้ในระเบียบวาระก่อนหน้านี ้

นายนิรุฒ  มณีพนัธ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร กล่าวชีแ้จงกรณี
ข้อพิพาทเร่ืองของการตีความสญัญาคา่ Navigation Fee ของสายการบิน Southern Air จ านวน 636 ล้านบาท ว่าบคุคลใดจะ
เป็นผู้ ท่ีต้องช าระเงินในส่วนนี ้ซึ่งกรณีพิพาทดงักล่าวเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยส านกังานทนายความท่ีรับผิดชอบ
คดีนีคื้อ ส านกักฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประธาน กล่าวเชิญนายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน ชีแ้จง
กฎเกณฑ์ของผู้ ท่ีปฏิบตังิานกบัยานพาหนะภาคพืน้  

นายปานฑิต  ชนะภยั รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน  กล่าวชีแ้จงข้อซกัถามของ
นายสุรสิทธ์ิศรีประภา ผู้ ถือหุ้น โดยชีแ้จงว่าฝ่าย D2 มีพนกังานเกษียณอายุท างานอยู่จริง แต่เหตท่ีุต้องน าพนกังาน
ดงักล่าวมาท างาน ก็เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนพนกังาน และเห็นว่าบุคคลเหล่านีย้งัมีศกัยภาพในการท างานอยู ่
ขณะนีมี้พนกังานดงักลา่วจ านวนประมาณ 18 คน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ จ้างโดยตรง การจ้างพนกังานดงักล่าวยงัมีข้อดี
ในแง่ของการประหยดัคา่ใช้จ่าย นอกจากนี ้พนกังานดงักล่าวได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ได้รับการประเมินผลท่ีดีใน
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ระหว่างท่ีเป็นพนกังาน ไม่มีประวตัิการเกิดอุบตัิเหตอุย่างร้ายแรง มีคณุสมบตัิท่ีดี และจะต้องมีสุขภาพท่ีดีเช่นกัน 
เน่ืองจากต้องตรวจสขุภาพเพ่ือท าบตัรผา่นของการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย  

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ ถือหุ้น ขอให้นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจ
บริการการบนิ ตอบข้อสงสยัของผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจน  

นายสรุสิทธ์ิ ศรีประภา  ผู้ ถือหุ้น ขอชีแ้จงเพิ่มเตมิในกรณีการปฏิบตังิานสว่นภาคพืน้ว่ามีความเส่ียงและอนัตราย
อยา่งมาก ซึง่หากเกิดอบุตัิเหตยุ่อมท าให้พนกังานเสียชีวิตได้ และกล่าวเพิ่มเติมว่าพนกังานเกษียณอายท่ีุบริษัทฯ จ้างเข้า
มาท างานนัน้ อดีตเคยเป็นผู้บงัคบับญัชาของหวัหน้างานในปัจจบุนั ซึ่งท าให้พนกังานมีความเกรงใจในการใช้งานพนกังาน
ท่ีเกษียณอาย ุนอกจากนีไ้ด้เสนอแนะเร่ืองการลดคา่ใช้จา่ยในกรณีการจ้างพนกังาน โดยเสนอแนะวา่ควรจะจ้างพนกังานท่ีมี
อายุน้อยท่ีมีศกัยภาพ จบด้านเทคนิค จบด้านอุปกรณ์ ด้านไฟฟ้า หรือ ด้านเคร่ืองกลมาโดยเฉพาะ และควรจะส่งเสริม
พนกังานของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นพนกังานท่ีมีอายุน้อยกว่า มี
ศกัยภาพในการท างาน และอตัราคา่จ้างถกูกวา่พนกังานเกษียณอายท่ีุบริษัทฯ จ้างมาท างาน  

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่วขอให้ประธานกระชบัเวลาในการประชมุ เน่ืองจากเวลา
ได้ลว่งเลยมานานแล้ว แตย่งัพิจารณาวาระตามหนงัสือเชิญประชมุไมค่รบถ้วน 

ประธาน กลา่วเปิดการลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 8  

นายสมศักดิ์ มาณพ  ผู้ ถือหุ้ น กล่าวชีแ้จงข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าแนวคิดการจ้าง
พนกังานเกษียณอายเุข้ามาท างานเป็นเร่ืองท่ีดีต่อบริษัทฯ แต่แท้จริงแล้วบริษัทฯ จ้างพนกังานเกษียณวนัละ 1,500 บาท 
ต่อคน แต่ท างานเพียงวนัละ 3 ไฟลท์ ในขณะท่ีพนกังานของวิงสแปนจ้างวนัละไม่เกินวนัละ 500 บาทต่อคน แต่
สามารถท างานได้ทัง้วนั โดยสหภาพแรงงานได้บอกกล่าวไปยงับริษัทฯ หลายครัง้แล้วในเร่ืองการจ้างแรงงานพิเศษ 
ท่ีอ้างว่าเกิดจากปัญหาการหาแรงงานไม่ได้ บริษัทฯ จึงใช้ข้อ 13 เป็นข้อยกเว้น และพอมีการจ้างพิเศษในกรณี
แรงงานภายนอก บริษัทท่ีเข้ามารับจ้าง ก็ส่งแรงงานเข้ามาไม่ครบตามท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้บริษัทฯ ได้ทราบว่าบริษัท
แรงงานภายนอกจะหมดสญัญา แตผู่้บริหารของฝ่าย D2 กลบัไมต่อ่สญัญา ดงันัน้ เม่ือสญัญาครบก าหนดก็ย่อมจะ
เกิดปัญหาแรงงานไมพ่อหรือจ้างแรงงานไม่ได้ แล้วบริษัทฯ ก็จะกลบัมาใช้วิธีจ้างแรงงานพิเศษอีก อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นได้
เคยชีแ้จงถึงปัญหาแรงงานในฝ่ายลานจอดในขณะนีว้่ามีการเอาพลทหารของทหารอากาศมาเป็นแรงงานในลาน
จอด เอาทหารเกณฑ์ไปท างานในลานจอดในฝ่าย D2 ตนจึงขอตัง้ข้อสงัเกตว่าเหตใุดจึงไม่น าแรงงาน Outsource ท่ี
เป็นพนกังานของวิงสแปนเข้ามาใช้งานเพ่ือให้เกิดความช านาญในการท างาน และเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือซึ่งจะท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่บริษัทฯ 

ประธาน กล่าวรับข้อเสนอท่ีผู้ ถือหุ้นชีแ้จงมา โดยมอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  เป็นผู้
ชีแ้จงกรณีนีต้อ่ไป และตนจะขอกลา่วเสริมในบางประเดน็ 
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นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในของ บริษัทฯ ว่ามีปัญหา
หรือไม่ โดยเสนอแนะว่าควรจะน าระบบ Whistleblower มาใช้ในบริษัทฯ และกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามคณะกรรมการ
บริษัทฯ ว่าการท่ีบริษัทฯ ก าลงัจะขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นในการท่ีจะเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 40,000 ล้านบาท 
ภายใน 5 ปีนัน้ เหตใุดบริษัทฯ จึงยงัต้องการเงินจ านวน 40,000 ล้านบาท จากการกู้ เงิน เน่ืองจากปัจจบุนัอตัราส่วนหนีส้ิน
ตอ่สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีอตัราร้อยละ 80 โดยท่ีจ านวนเงิน 6,300 ล้านบาท ยงัไม่ได้ช าระ อีกทัง้จากวงเงินกู้ ท่ีอนมุตัิเดิม
ในปี 2553 ถ้าหากบริษัทฯ ยงักู้ตามวงเงินนีอ้ยูต่ามท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุวา่เพ่ือช าระหุ้นกู้ ท่ีจะครบก าหนดช าระ และ/
หรืออาจน าไปช าระหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ท่ีมีต้นทุนทางการเงินท่ีสูงกว่า ประเด็นคือหุ้นกู้บริษัทฯ ปัจจุบนัมีระยะเวลาเท่าใด   
การประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือปี 2553 ได้อนมุตัวิงเงินกู้  40,000 ล้านบาท เพ่ือออกหุ้นกู้ภายใน 5 ปี โดยได้ชีแ้จงว่าอายหุุ้นกู้ ท่ีอายุ
น้อยท่ีสดุคือ 12 ปี ดงันัน้ จ านวนเงิน 40,000 ล้านบาท ท่ีบริษัทฯ ก าลงัจะขออนมุตัิใหม่ดงักล่าวยงัไม่ถึงเวลาจะช าระหุ้นกู้       
จงึเกิดข้อสงสยัวา่บริษัทฯ จะกู้ เงินอีก 40,000 ล้านบาท ไปเพ่ือเหตใุด  

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าในขณะนีบ้ริษัทฯ มีหนีค้อ่นข้างมาก ดงันัน้ การออกหุ้นกู้ตอนนี ้
อตัราเครดิต ระดบัเรตติง้ของบริษัทฯ ต้องอยู่ในระดบัเท่าใด เน่ืองจากบริษัทฯ มีหนีส้ินในอตัราประมาณ 5 ต่อ 1 
ดงันัน้ หากภาระหนีส้ินตา่งๆ มีเพิ่มมากขึน้ ก็อาจท าให้บคุคลภายนอกไม่มีความสนใจในหุ้นของบริษัทฯ อีกทัง้จาก
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่านท่ีแล้วได้สอบถามฝ่ายการเงินเพิ่มเติมเก่ียวกับกรณีท่ีมีการออกหุ้นกู้ ใหม่ แต่หุ้นกู้ เดิมยงัไม่ครบ
ก าหนดช าระ บริษัทฯ จงึยงัไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ ดงันี ้บริษัทฯ จะมีวิธีการจดัการกบัหุ้นกู้ เดิมและการออกหุ้นกู้ ใหมอ่ยา่งไร 

นายสามารถ ปัน้แตง   ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าผลก าไรของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากส่วน 
Catering กับ Ground handling ซึ่งตนก็เป็นพนักงานของวิงสแปน โดยส่วนตวัแล้ว ตนเห็นว่าพนกังานวิงสแปน 
สว่นมากยงัเป็นพนกังานซึง่ไมมี่ความมัน่คงในการท างาน ตนมีความเห็นว่าบคุคลเหล่านีเ้ป็นก าลงัส าคญัในการท า
ผลก าไรและสร้างคณุภาพให้กบับริษัทฯ ดงันัน้ จงึขอให้บริษัทฯ ดแูลคณุภาพความเป็นอยูข่องพนกังานเหลา่นีด้้วย 

นายธงชยั  สิงห์กลุ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายการเงิน
และการบญัชี กลา่วชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่าหุ้นกู้ มีอายเุฉล่ีย ประมาณ 5-10 ปี ยกเว้นรายการเดียว คือ รายการท่ี 
4 ซึง่เป็นจ านวนเพียง 1,500 ล้านบาท โดยจะมีอาย ุ12 ปี ดงันัน้ ถ้าน ามาเฉล่ียแล้วจะอยูป่ระมาณ 5 ปี นอกจากนี ้  

ในปี 2557 จะมีหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดช าระ 3,720 ล้านบาท  
ในปี 2558 จะมีหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดช าระ 3,000 ล้านบาท 
ในปี 2559 จะมีหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดช าระ 4,300 ล้านบาท 
ในปี 2560 จะมีหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดช าระ 4,000 ล้านบาท 
ในปี 2561 จะมีหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดช าระ 9,250 ล้านบาท 
ในปี 2562 จะมีหุ้นกู้ ท่ีครบก าหนดช าระ 4,600 ล้านบาท 
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ดังนัน้ รวมยอดหนีหุ้้ นกู้ ท่ีจะครบก าหนดช าระตัง้แต่ปี 2557 ถึงเมษายน 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
28,870 ล้านบาท และบริษัทฯ จะมีเงินกู้สกุลเงินบาทท่ีคาดว่าจะถึงก าหนดท่ีจะ Refinance อีกจ านวนประมาณ 
10,000 ล้านบาท รวมเป็น 38,870 ล้านบาท 

ประธาน กลา่วมอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ อธิบายข้อมลูเก่ียวกบัแรงงานในส่วนของภาคพืน้ 

นายธนาวธุ แสงกาศนีย์ ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกับการกู้ เงิน 40,000 ล้านบาท ท่ีสามารถกู้
เงินได้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีอตัราดอกเบีย้เชิงนโยบาย
ไม่ได้รับการปรับขึน้มา 2-3 ครัง้ โดยเช่ือว่าแนวโน้มของประเทศไทยนัน้ อตัราดอกเบีย้ก็ยงัคงทรงตวัอยู่จนถึงบดันี ้
อย่างไรก็ดี ในขณะท่ีสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีก าลงัขยายตวั ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเร่ือง Hamburger Crisis ก็ค่อนข้างจะ
คล่ีคลายลง  การเงินของยุโรปก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายลง โอกาสท่ีอัตราดอกเบีย้ในต่างประเทศจะสูงกว่า
ภายในประเทศก็เป็นไปได้เชน่กนั ดงันัน้ จงึขอแจ้งข้อเท็จจริงเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอ่ไป 

ประธาน กล่าวว่าจะเร่ิมเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 และประกาศผลการลงคะแนนของระเบียบวาระท่ี 8 เร่ือง 
พิจารณายกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ เดิม และอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน
วงเงินรวมไมเ่กิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี 

ท่ีประชุมฯ   มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิยกเลิกวงเงินคงเหลือส าหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ เดิม และอนุมตัิให้บริษัทฯ 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไมเ่กิน 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี 

โดยผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 1,623,421,929 เสียง ร้อยละ 99.7188 
ไมเ่ห็นด้วย 3,938,610 เสียง ร้อยละ 0.2420 
งดออกเสียง 637,125 เสียง ร้อยละ 0.0392 

ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพจิารณาเลือกตัง้กรรมการ 

ประธาน ขอให้นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร  เสนอเร่ืองตอ่ท่ีประชุม
ในระเบียบวาระท่ี 9 จากนัน้จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และพฒันาบุคลากร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตนจึงป็นผู้ เสนอ
ระเบียบวาระนีแ้ทน หลงัจากนัน้ได้กล่าวถึงข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งระบวุ่า ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกลงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ท่ีสดุจากสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้
วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง  โดย
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กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ทัง้นี ้ในปีนีมี้กรรมการท่ีออก
ตามวาระ ดงันี ้

1.  นายอ าพน กิตตอิ าพน 
2.  นายจตุนินัท์ ภิรมย์ภกัดี  (ลาออกก่อนครบวาระ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2557) 
3.  นายธีรศกัดิ ์สวุรรณยศ 
4.  นายสธุรรม ศริิทิพย์สาคร 
5.  นายสรจกัร เกษมสวุรรณ (ลาออกก่อนครบวาระ เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2557) 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 27  กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือเข้ามายังบริษัทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และพฒันาบคุลากร  จึงได้พิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
จากคณุสมบตัแิละความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา  โดยได้คดัเลือกบคุคลท่ีเห็นว่าเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความ
เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาเป็นอย่างดี และมี
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสม โดยในคราวประชมุเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีไม่รวมกรรมการ 
ผู้ มีส่วนได้เสีย จึงได้มีมติให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 แต่งตัง้
กรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี ้

1.  นายอ าพน กิตตอิ าพน เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
2.  นายธีรศกัดิ ์สวุรรณยศ เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
3.  นายสธุรรม ศริิทิพย์สาคร เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 
4.  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  เป็นกรรมการแทน นายจตุนินัท์ ภิรมย์ภกัดี 
5.  พลอากาศเอก ศวิเกียรติ ์ชเยมะ เป็นกรรมการแทน นายสรจกัร เกษมสวุรรณ 

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงคณุสมบตัิของกรรมการสรรหาฯ และได้กล่าวแสดงความเห็น
ว่า ควรให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเป็นกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเพ่ือป้องกันการทุจริต ปัญหาการขาดทุน รวมทัง้ปัญหาเส้น
สายในองค์กร รวมทัง้ได้แสดงความกังวลเร่ืองการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของกระทรวงการคลงัซึ่งท าให้สามารถผ่าน
มติตา่งๆ ในท่ีประชมุได้ง่าย  จากนัน้นายประเสริฐ เลิศยะโส ได้ขอเสนอช่ือนาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต เพ่ือเข้ารับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี ้นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต เป็นผู้ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 7.3 ของ
ข้อบงัคบับริษัทฯ  ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับด้านการบิน อีกทัง้ 
นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ยังไม่มีผลประโยชน์ขดัแย้งใดๆ เน่ืองจากมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
องค์กรอ่ืนๆ นอกจากนีน้ายประเสริฐ เลิศยะโส ได้ขอให้บนัทกึช่ือตวัแทนของกระทรวงการคลงัท่ีเข้าร่วมประชมุด้วย 
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นางแจ่มศรี สกุโชติรัตน์ ผู้ ถือหุ้น เสนอความเห็นให้กระทรวงการคลงัพิจารณาเร่ืองการแตง่ตัง้นายอ าพน 
กิตติอ าพน เข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งอีกครัง้ เน่ืองจากเห็นว่า (1) มีการคดัค้านเร่ืองนายอ าพน กิตติอ าพน 
อย่างรุนแรงจากสังคม รวมทัง้มีการวิพากษ์วิจารณ์ของส่ือมวลชนและพนักงาน และ (2) ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
ซ่ือสตัย์สุจริต แตน่ายอ าพน กิตติอ าพน อดีตประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยไม่ระมดัระวงั และขาด
ความรับผิดชอบในเร่ืองของการปลดนายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ซึง่ศาลแรงงานกลางได้มีค าพิพากษาแล้วว่าเป็นการ
เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และได้ตัง้ข้อสังเกตว่าบนัทึกการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์       
อมัระนนัทน์ ไม่ปรากฏความคิดเห็นของกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมและการท่ีมีการชีแ้จงต่อศาลว่าเทป
บนัทึกการประชุมดงักล่าวนัน้หาย หรือถูกท าลายไปนัน้ แสดงถึงความไม่โปร่งใส ความไม่มีธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 
และเจตนาทุจริตในการเลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  นอกจากนี ้การเลิกจ้างดงักล่าวยงัท าให้ช่ือเสียงของ
บริษัทฯ เสียหาย ซึ่งปรากฏในกรณีท่ี Skytrax ปฏิเสธการจดัอนัดบัให้แก่บริษัทฯ เน่ืองจากปัญหาเร่ืองธรรมาภิบาล
จากการเลิกจ้างนายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  ดงันัน้ จึงเห็นว่านายอ าพน กิตติอ าพน ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ 
รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ในระหวา่งนัน้จงึควรต้องรับผิดชอบ  ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้บน
ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ผู้ ถือหุ้นและสาธารณชนซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทฯ นอกจากนี ้ตนยงัได้สอบถามไปถึงนายนิรุฒ 
มณีพนัธ์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร ถึงสาเหตขุองการท่ีไม่มีการ
บนัทกึเร่ืองความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ในการเลิกจ้างนายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ และได้แสดงความเห็นว่าบริษัทฯ 
ควรต้องด าเนินการอทุธรณ์ตอ่ศาลในทกุๆ คดี เพ่ือป้องกนัความเสียหายของบริษัทฯ และปัญหาเร่ืองการสมยอมกนั
ระหวา่งคูค่วามด้วย 

 
นอกจากนี ้ ขอเสนอความเห็นเร่ืองไทยสมายล์ ว่าควรให้ไทยสมายล์เป็นบริษัทลกูของบริษัทฯ  ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ไม่ควรเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และขอให้บริษัทฯ พิจารณาเร่ืองการใช้สนามบินดอนเมืองเพ่ือเข้าไปมี
สว่นแบง่ทางการตลาดกบัคูแ่ขง่ซึง่เป็นสายการบนิต้นทนุต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสายการบนิไทยแอร์เอเชีย 

 
สว่นในการฟ้องร้องตา่งๆ ของบริษัทฯ นัน้ เสนอว่าควรใช้ทนายความจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ โดยไม่

จ าเป็นต้องจ้างบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอก  และได้ตัง้ค าถามถึงการฟ้องร้องพนกังานท่ีมาร่วมชมุนมุเร่ือง
การเรียกร้องค่าจ้างว่า เหตุใดจึงต้องฟ้องร้องพนักงานกลุ่มดังกล่าว ทัง้ท่ีมีการตัง้คณะกรรมกา รตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากการกระท าดังกล่าว และกล่าวว่าบริษัทฯ สามารถ
ด าเนินการฟ้องร้องตนเพียงผู้ เดียวได้ อีกทัง้ยังได้ให้ความเห็นเร่ืองการใช้หลัก Whistleblower เพ่ือให้พนักงาน
ร้องเรียนการกระท าอนัไมช่อบธรรมภายในบริษัทฯ วา่ฝ่ายบริหารน าหลกั Whistleblower มาใช้ไมถ่กูต้อง 

ประธาน กลา่วขอบคณุ และเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

พันจ่าอากาศเอก ด ารงค์ ไวยคณี ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยและขอให้ผู้แทนของ
กระทรวงการคลงัใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาเลือกนายอ าพน กิตติอ าพน เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก
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สาเหตเุร่ืองการใช้อ านาจปลดนายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ โดยมิชอบ และได้สอบถามถึงการแสดงความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นประธานกรรมการ เน่ืองจากเพิ่งเข้าด ารงต าแหน่ง ในกรณีการปลดนายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์  
ซึ่งตนมีความเห็นว่าอย่างน้อยท่ีสุดคณะกรรมการบริษัทฯ ควรต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าทนาย 
จ านวน 1,800,000 บาทและค่าเสียหายอีกจ านวน 1 ล้านบาท และได้เปรียบเทียบกับกรณีท่ีพนกังานโดนไล่ออก
เน่ืองจากน าหนงัสือพิมพ์เก่าลงมาจากเคร่ืองบิน ว่าการกระท าของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง เป็นผลให้บริษัทฯ ต้อง
จา่ยเงินคา่เสียหายจ านวนดงักล่าวก็เป็นการท าให้บริษัทฯ เสียหายเช่นเดียวกนั จึงเสนอให้นายนิรุฒ มณีพนัธ์ รอง
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและก ากบักิจกรรมองค์กร ด าเนินคดีกับคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ี
ด ารงต าแหน่งในขณะนัน้ ซึ่งการเรียกร้องนีเ้ป็นการเรียกร้องจากผู้ ถือหุ้น ตามท่ีนายนิรุฒ มณีพนัธ์ ได้เคยอ้างว่าได้
ด าเนินคดีกับตน เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นร้องเรียน ทัง้นี ้เพ่ือคงไว้ซึ่งมาตรฐานเดียวกัน จากนัน้พนัจ่าอากาศเอก ด ารง 
ไวยคณี ได้แสดงความเห็นเพิ่มเตมิวา่บริษัทฯ และผู้บริหารบริษัทฯ ไมมี่ธรรมาภิบาล 

นายนิคม ภคบณัฑุ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทฯ จะแต่งตัง้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ภายในปีนี ้
หรือไม่ และหากมีการแต่งตัง้กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ภายหลังจากท่ีได้แต่งตัง้กรรมการครบ 15 ท่านแล้ว 
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในขณะนัน้ต้องจบัฉลากออกหรือใช้วิธีการใด  พร้อมทัง้เสนอให้แตง่ตัง้กรรมการเพียง 4 
ทา่นก่อนเพ่ือรอการแตง่ตัง้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ในภายหลงั 

ประธาน กลา่วขอบคณุ และอนญุาตให้นางแจม่ศรี สกุโชตรัิตน์ ผู้ ถือหุ้น อภิปรายเพิ่มเตมิ 

นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวสนบัสนุนการอภิปรายของนายนิคม ภคบณัฑ ุท่ีให้พิจารณาเลือก
กรรมการเพียง 4 ท่านเพ่ือรอการแตง่ตัง้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ซึ่งจะต้องเข้ามาเป็นกรรมการในภายหลงั  พร้อม
ขอให้กระทรวงการคลงั ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ใช้ดลุยพินิจพิจารณาไม่แต่งตัง้นายอ าพน กิตติอ าพน ให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการ และขอให้ผู้บริหารท่ีไมพ่อใจตนสามารถฟ้องตนโดยใช้เงินของผู้บริหารเองในการฟ้องร้องได้และ
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2557 ผู้บริหารก็ได้ใช้มติการประชมุในการแจ้งความด าเนินคดีตอ่ตนท่ีสถานีต ารวจนครบาล
สทุธิสาร ในเร่ืองการน าเคร่ืองเสียงเข้ามาท่ีบริษัทฯ เพ่ือขบัไล่นายอ าพน กิตติอ าพน ทัง้นี ้ขอเปรียบเทียบกรณีท่ีตนน า
เคร่ืองเสียงเข้ามาท่ีบริษัทฯ กับกรณีท่ีคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) น าเคร่ืองเสียงเข้ามาใช้เช่นเดียวกัน โดย
ขอให้บริษัทฯ ด าเนินคดีกบั กปปส. เชน่เดียวกบัท่ีด าเนินคดีกบัตน และหากบริษัทฯ ไม่แจ้งความด าเนินคดีกบั กปปส. 
ก็ขอให้ถอนแจ้งความตนด้วย  ทัง้นี ้เพ่ือแสดงถึงการไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

ประธาน กลา่วขอบคณุ และเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายธนาวธุ แสงกาศนีย์ ผู้ รับมอบฉันทะ  กล่าวตัง้ข้อสงัเกตเร่ืองความโปร่งใสของกระบวนการสรรหา และ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยได้ให้ความเห็น ดังนี ้(1) นายอ าพน กิตติอ าพน ไม่มีความสามารถ
เพียงพอ ปรากฏจากผลการด าเนินการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา (2) นายธีรศ ักดิ ์ ส วุรรณยศ  มีความรู้
ความสามารถด้านการเงิน เน่ืองจากเป็นผู้จดัการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แต่ทัง้นี ้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม   



 - 63 - 
 

ก็มีความรู้ความสามารถด้านการเงินเช่นเดียวกนัเน่ืองจากจบปริญญาเอกด้านการเงินจาก University of Mississippi 
และเป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลัง (3) นายสุธรรม ศิริทรัพย์สาคร ซึ่งเป็นกรรมการการเคหะแห่งชาติ อาจไม่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ (4) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ซึ่งปัจจุบนัด ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวงการคลงั ซึ่งเป็นตวัแทน
ของผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ นัน้ อาจเกิดเร่ืองการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน อีกทัง้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ก็เคยเป็นอดีตปลดั
กระทรวงการคลังอาจเกิดความไม่โปร่งใส (5) พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ซึ่งมีประสบการณ์การท างานใน
กองทพัอากาศ ซึ่งน่าใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการบิน และอากาศยานตา่งๆ เอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัทฯ ได้ 
ดงันัน้ จงึเห็นวา่กรรมการจ านวน 4 ทา่นไมน่า่จะเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ  นอกจากนี ้ขอสอบถามด้วยว่าผู้ ถือหุ้นมี
ความจ าเป็นต้องเลือกกรรมการให้ครบ 5 ท่านภายในวาระเดียวหรือไม่ และขอให้ชีแ้จงถึงเหตผุลของกรรมการท่ีไม่
มาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันีด้้วย 

นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น ขอให้ประธานตรวจสอบองค์ประชมุ หากวา่มีองค์ประชมุไมค่รบก็ให้ยตุิการประชมุ 

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายณัฐพงศ์  ทวีบูล ย์ท รัพย์  ผู้ ถือหุ้ น  เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ เ สียสละโดยการ 
งดออกเสียงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นปีต่อๆ ไป เพ่ือความโปร่งใสขององค์กรและเพ่ือเสริมสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แกน่กัลงทนุ 

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นายสมศกัดิ ์มาณพ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าผู้แทนของกระทรวงการคลงัน่าจะทราบถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายใน
บริษัทฯ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับนายอ าพน กิตติอ าพน และคงทราบว่าสหภาพการบินไทยและพนักงานได้ย่ืนหนังสือต่อ
กระทรวงการคลังเพ่ือคัดค้านไม่ให้นายอ าพน กิตติอ าพน กลับมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง 
นอกจากนี ้พนกังานบริษัทฯ ยงัเคยขบัไล่นายอ าพน กิตติอ าพน หลายครัง้ ทัง้นี ้ตนขอแนะน าให้นายอ าพน กิตติอ าพน 
ยดึถือการลาออกของนายกรัฐมนตรีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่กรณีโศกนาฏกรรมเรือ
ลม่เป็นแบบอยา่ง และกลา่วเพิ่มเตมิวา่ เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม ท่ีผา่นมาพนกังานบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างมากท่ี
นายอ าพน กิตตอิ าพน ประกาศลาออกจากต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัทฯ แตก็่ต้องผิดหวงัเม่ือ นายอ าพน กิตติ
อ าพน ได้ประกาศว่าตนได้ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในช่วงเช้าท่ีผ่านมา ผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืนก็ได้กล่าวถึงประเด็นนีเ้ช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่าการลาออก
จากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ของนายอ าพน กิตติอ าพน เป็นเพียงการลาออกเพ่ือหลีกเล่ียงเสียง
วิพากษ์วิจารณ์เร่ืองการบริหารงานท่ีท าให้บริษัทฯ ประสบภาวะขาดทนุ และในการประชุมครัง้นี ้ท่านประธานซึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ คนใหม่ไม่ควรต้องเป็นผู้ท าหน้าท่ีชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ เพราะการชีแ้จงควรเป็น
หน้าท่ีของนายอ าพน กิตติอ าพน นอกจากนี ้ยังตัง้ข้อสังเกตอีกว่าเพราะเหตุใดนายอ าพน กิตติอ าพน  จึงมีความ
จ าเป็นต้องลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ก่อนจะถึงการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และ
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นอกจากนายอ าพน กิตตอิ าพน จะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริษัทฯแล้ว ยงัด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
ไทยสมายล์อีกด้วย ซึ่งตนเห็นว่าการท่ีประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ จดัตัง้บริษัท ไทยสมายล์ไปด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทไทยสมายล์ เป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม นอกจากนี ้ขออภิปรายเพิ่มเติมว่าในปี 2551 
ขณะท่ีตนมีต าแหน่งเป็นกรรมการสหภาพ นายอ าพน กิตติอ าพน ได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการบ ริษัทฯ และรอง
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบคุคลและก ากบักิจกรรมองค์กร (DB) เพิ่งเข้ามาเป็นพนกังานของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ตนได้เร่ิมท างานท่ีบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2533 โดยลาออกจากกองทพัอากาศเพ่ือมาท างานท่ีบริษัทฯ และปีนีเ้ป็นปีท่ี 
23 ท่ีตนเป็นพนกังาน ทัง้นี ้ขอกล่าวถึงค าพดูของผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวในช่วงเช้าว่า ไม่มีใครรักการบินไทย
เท่ากับพนกังานท่ีท างานการบินไทยมา 20 หรือ 30 ปี และกล่าวว่าคนท่ีเข้ามาอยู่การบินไทยเพียง 5 หรือ 6 ปี เช่น     
นายอ าพน กิตติอ าพน ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เม่ือปี 2552 ยงัไม่ได้มีเลือดการบินไทย ดงันัน้ สิ่งท่ี
ตามมาคือความวุน่วายซึง่เกิดจากการแตกความสามคัคีของพนกังาน และการท่ีผู้บริหารแบง่แยกกนัเป็นฝักเป็นฝ่าย ใน
การประชมุครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหวงัวา่ทา่นประธานซึง่มาด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการคนใหม่จะพฒันาบริษัทฯ ให้
ดีขึน้ได้ ทัง้นี ้ส าหรับการจดัสมันาในหวัข้อ “ฝ่าวิกฤตการบินไทย ทางรอดอย่างไรใครก าหนด” ก็ได้ตัง้ความหวงัว่า
การจะฝ่าวิกฤตการณ์และท าให้บริษัทฯ อยู่รอดได้ซึ่งต้องอาศยัความรักและความสามคัคีของพนกังานการบินไทย 
และกล่าวอีกว่าการท่ีพนกังานการบินไทยลุกขึน้มาขบัไล่นายอ าพน กิตติอ าพน เพราะพนักงานเห็นว่าการด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ของนายอ าพน กิตติอ าพน เป็นเหตุให้บริษัทฯ ขาดทุนกว่า 12,000 ล้านบาท   
ซึ่งหากเป็นบริษัทอ่ืนคงมีการแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี ้ตนจึงเห็นว่านายอ าพน กิตติอ าพน ควรแสดงความ
รับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ดงักล่าวด้วยตนเอง และกล่าวว่านายอ าพน กิตติอ าพน เคยให้สมัภาษณ์ด้วยว่าตนเคยถูก
พนักงานขับไล่หลายครัง้แล้ว แต่ยังคงยืนยันว่าจะไม่ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในประเด็นนีต้นเข้าใจว่าสาเหตุท่ีไม่
สามารถขบัไล่นายอ าพน กิตติอ าพน ออกจากต าแหน่งได้เน่ืองจากนายอ าพน กิตติอ าพน ด ารงต าแหน่งเป็นเป็นท่ี
ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัด้วย ดงันัน้ จึงขอฝากข้อความถึงกระทรวงการคลงัด้วยว่า หากในวาระท่ี 9 มีการ
แตง่ตัง้นายอ าพน กิตตอิ าพน กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกครัง้พนกังานบริษัทฯ ก็จะลกุขึน้มาขบัไล่นายอ าพน กิตติอ าพน 
อีก ดงันัน้ จึงขอเชิญให้ผู้ แทนจากกระทรวงการคลงัออกจากท่ีประชุมโดยไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี ้และให้ผู้ ถือหุ้น    
รายยอ่ยเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกกรรมการทัง้ 5 ทา่นเอง 

ประธาน กล่าวสรุปว่าจะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอีกระยะหนึ่งก่อนท่ีจะกลบัเข้าสู่การประชุมระเบียบ
วาระท่ี 9 และระเบียบวาระท่ี 10 ตอ่ไป 

นายสุวิทย์  โบพานิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่าตัง้แต่มีการก่อตัง้บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2502 ซึ่งบริษัทฯ ก าลงัจะครบรอบ 55 ปีในเดือนพฤษภาคมท่ีจะถึงนี ้คงไม่มีการ
ประชมุครัง้ใดท่ีเกิดภาวะอึมครึมภายในบริษัทฯ เช่นเดียวกบัครัง้นี ้และกล่าวว่าในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
บริษัทฯ ในวาระที่ 9 นี ้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยคงไม่อาจสู้คะแนนเสียงจากผู้แทนเพียงคนเดียวท่ีมาจาก
กระทรวงการคลงัได้ เน่ืองจากกระทรวงการคลงัถือหุ้นจ านวนกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ตน
จงึขอกลา่วถึงความรู้สกึท่ีได้รับจากการประชมุครัง้นีว้่า ตนพบว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีไม่มีธรรมาธิบาล จึงส่งผลให้ผล
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การด าเนินการของบริษัทฯ ตกต ่าลง จนท าให้ไม่แน่ใจว่านอกจากการฉลอง 55 ปีแห่งความล้มเหลวของบริษัทฯ ใน
อีก 4 เดือนข้างหน้าแล้ว จะมีปีท่ี 56 หรือปีท่ี 57 ของบริษัทฯ อีกหรือไม่ และจากการสงัเกตการณ์ตลอด 7 ชัว่โมงเศษ
ในวนันี ้ตนได้รับรู้ความเป็นไปของบริษัทฯ และพบว่าในการลงมติในวาระต่างๆ ไม่เคยมีมติเป็นไปตามเสียงของ    
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมอย่างแท้จริง สิ่งท่ีสงัเกตเห็นได้คือการท่ีผู้ ถือหุ้นพยายามเสนอว่าไม่ควรเห็นชอบเร่ืองการให้
โบนสักรรมการ แต่ประธานได้ชีแ้จงว่าได้ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวไปแล้ว นอกจากนี ้หากตนต้องเข้าร่วมประชมุใน
ฐานะผู้ รับมอบฉนัทะในปีตอ่ๆ ไป ในการแสดงความคิดเห็น ตนคงต้องศกึษารายงานการประชมุให้มากกว่านีเ้พ่ือท่ีจะ
ได้เห็นข้อเด่นและข้อด้อยของบริษัทฯ ท่ีได้ถูกน าเสนอต่อสาธารณชนว่าเป็นอย่างไร และตลอดการอภิปรายกว่า 7 
ชัว่โมงท่ีผ่านมา ไม่มีการกล่าวถึงแม้กระทัง่สาเหตขุองการขาดทุนของบริษัทฯ ว่าเกิดจากพนกังาน ผู้ ใช้บริการซึ่งคือ
ประชาชนทัว่ไป ผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัทฯ และไม่มีการชีแ้จงให้ชดัเจนว่า เงินจ านวน 12,000 ล้านบาท ท่ีหายไป
นัน้ เกิดจากการด าเนินนโยบายท่ีผิดพลาดหรือไม่ นอกจากนี ้ขอเสนอแนะให้มีการบนัทึกความเห็นของผู้ ถือหุ้นราย
ย่อยให้ชดัเจนในรายงานการประชุมเพ่ือท่ีในปีต่อๆ ไป ผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบความคิดเห็นท่ีผู้ ถือหุ้นได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการทัง้ 15 ท่านว่าเป็นอย่างไร และในประการส าคญั ตนเช่ือว่าความเห็นในวนันีจ้ะต้องถูกหยิบยกขึน้
พิจารณาในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ตอ่ไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และในฐานะท่ีท่านประธานได้มา
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ คนใหม่ แม้ว่าอาจจะได้กรรมการคนเดิม ตนก็หวังว่าบริษัทฯ จะด าเนินการท่ีเป็น
ประโยชน์กบัประเทศชาตติอ่ไป และหวงัวา่บริษัทฯ จะไมด่ าเนินการเพ่ือประโยชน์ตอ่คนตระกลูใด หรือคณะใดเทา่นัน้ 

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปราย 

นางสาวภาสิตา นานานุกลู ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามท่านประธานถึงเร่ืองท่ีมีการร้องขอให้ตรวจสอบองค์
ประชมุวา่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม ่และหากได้ด าเนินการแล้วตนเสนอให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 9 
ทัง้นี ้ในสว่นของประเดน็อ่ืนๆ ควรหารือในวาระตอ่ไป 

นายนรนิติ ศิลาเกษ ผู้ รับมอบฉันทะ เห็นด้วยกบัความเห็นของนางสาวภาสิตา นานานกุูล และเสนอให้มี
การก าหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงให้ชดัเจน 

ประธาน ประกาศว่าจะเร่ิมให้มีการการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 9 ภายหลงัจากการอภิปรายของ   
ผู้ ถือหุ้นอีก 2 ทา่น  

นายอุทิศ เหมวตัถกิจ  ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงจะเป็นการกระท าท่ีเสียเปล่าหากมีจ านวนผู้ ถือหุ้ นอยู ่  
ไมค่รบองค์ประชมุ 

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นอีก 2 ทา่นอภิปราย 

นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าปัจจบุนัตนถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 1,550 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นท่ี
บริษัทฯ มอบให้ในสมยัท่ีตนเป็นพนกังานบริษัทฯ และตนได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด ในการประชมุ
ครัง้นี ้ตนขอยืนยนัวา่บริษัทการบนิไทยเป็นบริษัทท่ีไมมี่ธรรมาภิบาลและเป็นบริษัทท่ีหลอกลวงตลาดหลกัทรัพย์ร้อย
เปอร์เซ็นต์ สาเหตท่ีุไม่มีธรรมาภิบาลเน่ืองจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนกังานระดบัสงู รังแกผู้ ใต้บงัคบับญัชา
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ตลอดเวลา และได้ยกตวัอย่างว่าแม้ตนเป็นกัปตนัก็ยงัโดนพนักงานในต าแหน่งผู้ อ านวยการใหญ่ (VP) และรอง
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (EVP) เลน่งานอยา่งไมเ่หมาะสม หากหวัหน้ารังแกลกูน้องเช่นนีบ้ริษัทฯ จะปลอดภยัได้
อยา่งไร และในปัจจบุนัก็ยงัพบวา่มีกรณีท่ีหวัหน้านกับนิท่ีอยูใ่นต าแหนง่ท่ีสงูกว่าไม่ให้ความเป็นธรรมตอ่กปัตนั เห็น
ได้จากคดีความมากมายระหว่างบริษัทฯ กับนกับิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ตนจึงขอเน้นย า้ว่าหากยงัคงมีการ
กลัน่แกล้งเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่านรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบตัิการ (DO) หรือกรณีท่านกัปตนัมนตรี 
จ าเรียง ซึ่งทุกท่านทราบเร่ืองและทราบว่าจะเกิดอะไรขึน้ ดงันัน้ ณ ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นนกับินแล้ว
ยอ่มมีจิตวิญญาณของการเป็นนกับนิ และทราบดีวา่นกับินมีความรับผิดชอบเพียงใด ตนจึงขอเสนอว่าบริษัทฯ ควร
มีหนว่ยงานท่ีสามารถร้องเรียนพนกังานระดบัผู้อ านวยการใหญ่ (VP) หรือรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (EVP) ได้ 
เน่ืองจากไมพ่บวา่มีหน่วยงานท่ีจะมารับเร่ืองร้องเรียนเช่นนีใ้นบริษัทฯ ซึ่งตนได้ตอ่สู้มาโดยตลอด และกล่าวอีกครัง้
ว่าบริษัทฯ ไม่มีธรรมภิบาล เพราะเคยมีพนกังานมาขอให้ตนช่วยเหลือเน่ืองจากถกูกลัน่แกล้งหลายครัง้ ซึ่งตนเห็น
ว่าการกระท าเช่นนีไ้ม่ถกูต้อง เปรียบเทียบได้กบัพนกังานบริษัทฯ ท่ีท าคณุงามความดีให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด
กับผู้บริหารท่ีมาอยู่เพียงไม่ก่ีวนัแต่กลบัใช้อ านาจหน้าท่ีกลั่นแกล้งพนกังาน และขอให้ทราบว่าพนกังานทุกคนมี
ความรู้และตอ่สู้ ในประเด็นดงักล่าวได้ แต่บริษัทฯ จะเสียหาย และหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่มีมลูคา่สงูขึน้ หากเพียงตนน า
เร่ืองขึน้ร้องเรียนกบั International Civil Aviation Organization (ICAO) เทา่นัน้ บริษัทฯ ก็จะต้องเสียหายในเร็ววนั 

นายนรนิติ ศิลาเกษ ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวแย้งว่าประเด็นดงักล่าวเป็นประเด็นท่ีควรหารือกนัในวาระท่ี 10 
และเสนอให้มีการพิจารณาประเดน็ในวาระท่ี 9 ก่อน เพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสียเวลา 

นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต  ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่าประเด็นท่ีตนอภิปรายอยู่ในวาระท่ี 9 และชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการ
เลือกกรรมการบริษัทฯ ควรเลือกคนดีท่ีไม่มีปัญหา ไม่ใช่จะเลือกใครก็ได้ นอกจากนี ้ในประเด็นท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้น
แตก่ระทรวงคมนาคมท าหน้าท่ีปกครองพนกังานบริษัทฯ ตนจงึไม่เข้าใจว่าหน่วยงานใดเป็นผู้บริหารจดัการบริษัทฯอย่างแท้จริง
ไม่ว่าจะเป็นกองทพัอากาศ กระทรวงการคลงั หรือกระทรวงคมนาคม พร้อมกบัให้ความเห็นในตอนท้ายว่าหน่วยงานท่ีมาจาก
ภาคการเมืองก็โกงกินอยูต่ลอดเวลา และหากในอนาคตเกิดปัญหาลกัษณะเช่นนีก้บัพนกังานบริษัทฯ ตนจะเข้าร่วมกบัพนกังาน
บริษัทฯ  เพ่ือตอ่สู้กบัความชัว่ร้ายของคณะกรรมการบริษัทฯ เอง 

ประธาน กล่าวว่าภายหลงัจากท่ีท่านผู้ ถือหุ้นในล าดบัถดัไปอภิปรายแล้ว เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นได้เสนอผู้ ถือหุ้น
ทา่นหนึง่ขึน้เป็นกรรมการ ประธานจะขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงในประเดน็ดงักลา่ว  

นายแสงตะวนั โรจน์วงศ์ไพศาล ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่าตนไม่ต้องการให้มีการน าเสนอข่าวถึงบริษัทฯ ใน
แง่ลบไปกว่านี ้ไม่ว่าจะเป็นกรณีการขาดทุน หรือข่าวด้านลบอ่ืนๆ เน่ืองจากการน าเสนอข่าวดงักล่าวกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ขององค์กร ดงันัน้ ตนจึงเสนอให้เล่ือนการพิจารณาในวาระท่ี 9 ออกไปก่อน แล้วจึงคอ่ยเลือกกรรมการ
ท่านใหม่ เน่ืองจากเห็นว่าหากกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือในวนันีไ้ด้รับเลือกให้ปฏิบตัิหน้าท่ี  จะต้องเกิดปัญหา
อยา่งแนน่อน  
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ประธาน กลา่วเชิญท่ีปรึกษากฎหมายชีแ้จงข้อมลูกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งเข้ารับเลือกตัง้
เป็นกรรมการ 

นางกลุกนิษฐ ค าศริิวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั ชีแ้จงว่าผู้ ท่ี
ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพ่ือท่ี
บริษัทฯ จะได้ตรวจสอบคณุสมบตัิและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากใน
วันนีมี้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือบุคคลท่ีประสงค์จะให้เลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่โดยยังไม่ได้ส่งเอกสารท่ีจะใช้ในการ
ตรวจสอบคณุสมบตั ิการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วจงึยงัอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีว่าบริษัทฯ จะต้องท าการตรวจสอบคณุสมบตัิ
ต่างๆ ในภายหลงั และหากบริษัทฯ ตรวจพบว่าท่านท่ีได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการขาดคณุสมบตัิ บุคคล
ดงักล่าวจะไม่มีสิทธิเป็นกรรมการของบริษัทฯ และตามข้อบงัคบัข้อ 16 ของบริษัทฯ ก าหนดให้การแต่งตัง้กรรมการใช้
คะแนนเสียงข้างมากโดยบุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ตามจ านวนกรรมการท่ีจะต้องเลือกตัง้ในครัง้นี ้คือ 5 ท่าน กล่าวโดยสรุปคือจะมีการเลือกกรรมการทัง้หมด 
6 ทา่น แตมี่เพียง 5 ทา่นท่ีจะได้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ ถือหุ้น ขอให้ประธานชีแ้จงเร่ืองท่ีตนเสนอให้มีการนับองค์ประชุมว่าขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้ น      
อยูค่รบองค์ประชมุหรือไม ่ 

ประธาน ชีแ้จงว่าเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้นบัองค์ประชมุแล้ว มีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจงึครบองค์ประชมุซึง่เป็นไปตามบงัคบัของบริษัทฯ จากนัน้ จึงกล่าวเชิญผู้ ถือหุ้นราย
ตอ่ไปอภิปราย 

นายอุทิศ เหมวัตถกิจ ผู้ ถือหุ้ น ขอให้ท่านประธานชีแ้จงเพิ่มเติมว่าจ านวนหุ้ นเกิน 1 ใน 3 คิดเป็นผู้ ถือหุ้ น
จ านวนก่ีคน และกลา่ววา่ตนจะเป็นผู้ เดนินบัจ านวนผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง 

ประธาน กลา่วเชิญให้นายอทุิศ เหมวตัถกิจ ผู้ ถือหุ้น เดนินบัจ านวนผู้ ถือหุ้นตามท่ีร้องขอและกล่าวเชิญผู้ ถือ
หุ้นรายตอ่ไปให้ซกัถาม 

นายสมศกัดิ ์มาณพ ผู้ ถือหุ้น กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่องค์คณะของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการสรรหา
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ดงันัน้ หากท่ีประชมุในวนันีมี้การเลือกกรรมการอีก 5 คน เม่ือรวมกบักรรมการท่ีมีอยู่เดิม
อีก 10 คน รวมเป็น 15 คน ก็แสดงว่ากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงของพนกังานจะไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง ปัญหานีป้รากฏตัง้แต่สมยันายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ท่ีได้รับ
อิทธิพลจากการเมืองท าให้ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่เพ่ือท่ีรัฐบาลจะได้มอบหมายบคุคลท่ีมา
จากฝ่ายรัฐบาลมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยท่ีไม่มีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการบริษัทฯ และกล่าวเพิ่มเติมว่าการท่ีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้บงัคบับญัชาระดับสงูโดยตรง
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แต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการส่ือสารระหว่างพนกังานกับผู้บงัคบับญัชา 
ทัง้นี ้เน่ืองจากปัญหาทุกปัญหาจะต้องถูกน าไปหารือเพ่ือแก้ไขโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือไม่มีกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ท่ีเป็นนายจ้างและผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของพนกังานอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ปัญหาจะ
ได้รับการแก้ไขได้อย่างไร ตนจึงขอให้ท่านประธานได้พิจารณาในประเด็นนี ้และเน่ืองจากขณะนีมี้จ านวนผู้ ถือหุ้นอยู่
ครบองค์ประชมุ หากทา่นผู้ ถือหุ้นอยากเห็นบริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีเจริญรุ่งเรือง ตนขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยออกจาก
ท่ีประชมุทัง้หมดให้เหลือเฉพาะกระทรวงการคลงั และหากจะด าเนินการใดๆ ก็ให้ด าเนินการได้ ถ้าไม่ประสงค์จะรับ
ฟังความคดิเห็นเก่ียวกบัสิ่งท่ีก าลงัจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ 

นายธนพล หาญนรเศรษฐ์  ผู้ รับมอบฉนัทะ ขอให้ทา่นประธานเข้าสูข่ัน้ตอนการลงมติในวาระท่ี 9 เน่ืองจาก
ได้เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว  

ประธาน กลา่วเชิญผู้ ถือหุ้นรายตอ่ไปอภิปรายอย่างกระชบั 

นางแจม่ศรี สกุโชตรัิตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ผู้ใดเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลงั  

ประธาน ชีแ้จงวา่นายพิทย อทุยัสาง เป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลงั ซึ่งนายพิทย อทุยัสาง มีสิทธิท่ีจะแสดงตวั
หรือไมแ่สดงตวัตอ่ท่ีประชมุก็ได้  

นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามไปยังนายพิทย อุทยัสาง ถึงเหตผุลในการเลือกนายอ าพน กิตติอ าพน 
เป็นกรรมการบริษัทฯ และกล่าวว่าเม่ือสกัครู่นี ้ท่านผู้ ถือหุ้นท่านอ่ืนได้อภิปรายแล้วว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านท่ีได้รับเสนอ
ช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งกับบริษัทฯ แต่ผู้ ถือหุ้ นได้คัดค้านไม่ให้        
นายอ าพน กิตติอ าพน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ดงันัน้ ในฐานะท่ีกระทรวงการคลังเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีได้เสนอ  
นายอ าพน กิตตอิ าพน ต้องสามารถชีแ้จงเหตผุลได้เพ่ือความโปร่งใส ตนจะขอท่ีเพียง 1 ท่ีไว้ส าหรับ DD ของบริษัทฯ 
ในอนาคตได้หรือไม่ และขอเน้นย า้ถามท่ีฝากไปถึงผู้แทนของกระทรวงการคลงัอีกครัง้ว่าเพราะเหตใุกระทรวงการ
คลงัในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่จงึไมส่ามารถชีแ้จงเหตผุลให้ท่ีประชมุทราบได้ แล้วเช่นนีจ้ะมีการบนัทึกเหตผุลลงในรายงาน
การประชมุได้อย่างไร ตนเห็นว่าทกุการตดัสินใจต้องมีเหตผุลเพราะในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทกุเสียงของผู้ ถือหุ้นควร
เป็นเสียงท่ีมีความหมาย มิฉะนัน้ผู้ ถือหุ้นจะมาลงทนุเพ่ือเหตผุลใด  

ประธาน กล่าวขออภัยผู้ ถือหุ้นและชีแ้จงว่าประธานไม่สามารถบงัคบัให้ผู้แทนจากกระทรวงการคลงัชีแ้จง
เหตผุลได้ เน่ืองจากไมไ่ด้ถกูก าหนดอยูใ่นอ านาจหน้าท่ี จากนัน้จงึขอให้มีการลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 9 ตอ่ไป  

นางแจม่ศรี สกุโชติรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามท่านประธานอีกครัง้วา่จะมีการบนัทกึประเดน็นีไ้ว้ในรายงานการ
ประชมุอยา่งไร หรือจะบนัทึกวา่ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามแล้วแตก่ระทรวงการคลงัไมไ่ด้ให้ค าตอบ  

ประธาน  ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่จะมีการบนัทกึรายงานการประชมุตามข้อเท็จจริง 

นางแจม่ศรี  สกุโชตรัิตน์  ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บนัทกึในรายงานการประชมุว่ากระทรวงการคลงัไม่ได้ให้ค าตอบ
ในประเดน็ดงักลา่ว 
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ประธาน  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ขณะนีไ้ด้เปิดให้มีการการสง่บตัรลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 9 แล้ว และ
ระหวา่งนีจ้ะเปิดโอกาสให้ทา่นผู้ ถือหุ้นในล าดบัถดัไปอภิปรายเพิ่มเตมิตามสมควร 

 นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้ ถือหุ้น คดัค้านวา่ยงัไมค่วรเปิดให้มีการลงคะแนนโดยอ้างเหตผุลเก่ียวกบัจ านวน
ผู้ เข้าประชมุ และการกระท าท่ีไม่โปร่งใสของกระทรวงการคลงั ซึ่งหากท่านประธานไม่เห็นด้วยกบัความเห็นของตน
และไมเ่ปิดเผยข้อเท็จจริง ตนจะถือวา่ทา่นประธานมีส่วนในการปิดบงัข้อเท็จจริงด้วย และกล่าวเตือนว่าการกระท า
ดงักลา่วถือเป็นความผิดตามมาตรา 157 เพราะท่านประธานยงัรับราชการอยู่ด้วย ดงันัน้ ตนจึงขอเสนอว่าให้เล่ือน
วาระท่ี 9 ออกไปพิจารณาในอีก 1 ถึง 3 เดือนก็ได้ ทัง้นี ้ตนเห็นด้วยกบัความเห็นของสหภาพท่ีว่านายอ าพน  กิตติอ าพน 
เป็นบุคคลท่ีมีปัญหา สังเกตได้จากสมัยท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นประธานธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แล้วในวนันีเ้ม่ือมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ท าให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย เพราะฉะนัน้ ตนจึง
ขอให้เล่ือนการพิจารณาในวาระท่ี 9 ออกไปก่อน และให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 10 ตอ่ไปก่อนจะเลิกประชมุ  

ประธาน   ชีแ้จงวา่ได้มีการเปิดให้มีการลงคะแนนในระเบียบวาระท่ี 9 ไปแล้ว พร้อมกบักล่าวตอ่ท่ีประชมุว่า
ข้อมลูล่าสดุจากการตรวจสอบแสดงว่า ขณะนีส้ามารถด าเนินการประชุมตอ่ไปได้ เน่ืองจากมีจ านวนหุ้นเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดและมีผู้ ถือหุ้นมากกวา่ 25 ทา่น จงึขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นด าเนินการลงคะแนนตอ่ไป  

นายสมศกัดิ ์มาณพ ผู้ ถือหุ้น กลา่วเปรียบเทียบการประชมุในครัง้นีก้บัการประชมุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีเสียงข้างน้อยไม่มีความหมายแม้จะมีเหตผุลเพียงใดก็ตาม ปัจจบุนักระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
ก็สามารถด าเนินการใดๆ ได้โดยไม่จ าเป็นต้องรับฟังเสียงคดัค้าน แตเ่ม่ือเกิดปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เอง 
และตนไม่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นเช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีบุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้สร้างความเสียหายให้กับ
ประเทศ และกล่าวว่าตนเป็นพนกังานการบินไทยมากว่า 20 ปี และรักการบินไทยมากกว่านายอ าพน กิตติอ าพน    
ท่ีเพิ่งเข้ามาบริษัทฯ เพียง 4 ถึง 5 ปีอย่างแน่นอน  และพร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
สมบัติของชาติ ทัง้นี ้ตนได้ลาออกจากกองทัพเพ่ือมาท างานอยู่ท่ีบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีสร้างบริษัทฯ ให้
เจริญรุ่งเรืองและสงัเกตเห็นความเสียหายท่ีเกิดขึน้ และกล่าวสรุปว่าการท่ีนายอ าพน กิตติอ าพน มาด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ขาดทุน ดงันัน้ ตนจึงได้ลุกขึน้มาคดัค้านอย่างจริงจังเพราะไม่
ต้องการให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เพราะบริษัทฯ เป็นสมบตัิของชาติ เป็นสายการบินแห่งชาติและเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนไทย แต่ในเม่ือพนกังานของบริษัทฯได้ร้องขอแล้วไม่มีการรับฟัง ก็คงต้องให้บริษัทฯ และพนกังาน
ได้รับความเสียหายต่อไป และขอช่ืนชมนายอ าพน กิตติอ าพน ท่ีบริหารบริษัทฯ จนประสบภาวะขาดทุนแล้วยงัจะ
กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก และกล่าวช่ืนชมในความมีน า้ใจของผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีได้แสดงความรู้สึกต่อผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรท่ีต้องแสดงความรู้สกึตอ่เสียงข้างมาก  

ประธาน  กลา่วยืนยนัตอ่ท่ีประชมุวา่จะบนัทกึข้อมลูในทกุประเดน็และด าเนินการทกุประการเพ่ือให้บริษัทฯ 
ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือของพนกังานและผู้บริหารสามารถเดินหน้าต่อไป และเป็นสายการบินแห่งชาติ ท่ียืนยง
ตอ่ไปให้ได้ จากนัน้จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นในล าดบัถดัไปอภิปราย 
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นายธนาวุธ แสงกาศนีย์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการว่า ในวาระนีก้รรมการสรรหาได้
เสนอบคุคลท่ีจะเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการจ านวน 5 ท่านตามรายช่ือท่ีก าหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่ง
ได้เสนอช่ือผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่เป็นกรรมการในระหว่างการประชมุ และท่ีปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงว่าบริษัทฯ จะต้องท า
การตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้ นรายนัน้ก่อน และหากปรากฏในภายหลงัว่าขาดคณุสมบตัิ บคุคลดงักล่าวก็จะ
หมดสิทธิในการเป็นกรรมการ ดงันัน้ จึงขอสอบถามว่าผู้ ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงให้กบัท่านท่ีถกูเสนอช่ือให้เป็น
กรรมการด้วยหรือไม่ หากต้องลงคะแนนเสียงจะใช้วิธีการใด และจะต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนส าหรับ
ส ารองกรรมการ 1 กรรมการ 2 และกรรมการ 3 ด้วยหรือไม ่ 

ประธาน ชีแ้จงว่าท่ีปรึกษากฎหมายได้อธิบายประเด็นดงักล่าวให้ท่ีประชุมทราบแล้ว จึงได้มอบหมายให้
เลขานกุารการประชมุชีแ้จงในล าดบัถดัไปในรายละเอียด จากนัน้จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทา่นถดัไปได้ซกัถาม  

นายสิขรินทร์ อนิลบล  ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและพัฒนา
บคุลากรเก่ียวกบักระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจากมีผู้ทกัท้วงเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของนาย
อ าพน กิตตอิ าพน เป็นจ านวนมาก ทัง้นี ้ตนเช่ือวา่กรรมการบริษัทฯ ทกุทา่นรวมถึงทา่นประธานน่าจะอยู่ในท่ีประชมุ
ท่ีมีมติรับรองและอนุมัติการเสนอช่ือนายอ าพน กิตติอ าพน เป็นกรรมการบริษัทฯ  ในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2557 ท่ีผา่นมาด้วย  

ประธาน  ชีแ้จงว่าภายหลงัจากท่ีเลขานกุารการประชมุได้อธิบายเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแล้ว ขอให้
นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นท่ีผู้ ถือหุ้นได้ตัง้ค าถาม
เก่ียวกบัการสรรหากรรมการ 

นางสวุิมล บวัเลิศ ผู้อ านวยการใหญ่ ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ และเลขานกุารการประชมุ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ
ว่าการลงคะแนนในกรณีของกรรมการทัง้ 5 ท่านให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีปรากฏรายช่ือของแตล่ะท่าน ส่วน
การลงคะแนนให้กบับคุคลท่ีท่านผู้ ถือหุ้นได้เสนอรายช่ือในล าดบัท่ี 6 คือนาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ขอให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้ให้ โดยให้ระบช่ืุอ นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ลงใน
บตัรส ารองกรรมการ 1 ซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้รับเม่ือลงทะเบียน 

ประธาน กล่าวเชิญให้นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงข้อมูล
เพิ่มเตมิตอ่ท่ีประชมุ 

นายคณิศ แสงสุพรรณ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ในประเด็นเก่ียวกับการสรรหา
กรรมการบริษัทฯ นัน้ โดยหลกัเม่ือมีต าแหน่งกรรมการว่างลงบริษัทฯ จะคดัเลือกรายช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการมี
องค์ประกอบท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์คือ ประการแรก คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 
1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ประการท่ีสอง จะมีการตรวจสอบว่าบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดต้องปรากฏรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่ง
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กระทรวงการคลงัเป็นผู้จดัท าบญัชีรายช่ือดงักลา่ว นอกจากนี ้คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 
คนท่ีมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงินอีกด้วย ทัง้นี ้ตามระเบียบของกระทรวงการคลงั 
จากนัน้เม่ือบริษัทฯ เสนอช่ือมาแล้ว คณะกรรมการก็จะพิจารณาต่อไป ท่ีกล่าวไปข้างต้นคือองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ  

ในประเด็นเก่ียวกับคุณสมบตัิของกรรมการแต่ละท่านนัน้ ขอยกตวัอย่างว่า นายธีรศกัดิ์ สุวรรณยศ เป็น
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการเงิน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกับการจัดท างบประมาณ จัดท าแผน 
โดยเฉพาะโครงสร้างองค์กรเป็นอย่างดีและปัจจุบนัยงัด ารงต าแหน่งอยู่ในส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) อีกด้วย ส่วนนายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร เป็นสถาปนิกและได้มาช่วยเหลือก ากับดแูลในเร่ืองการ
ออกแบบและมีประสบการณ์ในการออกแบบสถานท่ีเก่ียวกบัสายการบินอีกด้วย ส าหรับนายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งปลดักระทรวงการคลงั ส่วนนายอ าพน กิตติอ าพน ก็เคยด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 
และทา่นสดุท้าย พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ เป็นทหารอากาศท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านอากาศยานและการซ่อม
บ ารุงเป็นอยา่งดี และในระยะนี ้ทา่นได้ให้ความชว่ยเหลือและเข้ามาก ากบัดแูลประสิทธิภาพของฝ่ายชา่ง (DT) อีกด้วย  

นายสุรสิทธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้ น ขอให้ท่านประธานชีแ้จงรายช่ือของคณะกรรมการสรรหาก าหนด
คา่ตอบแทน และพฒันาบคุลากร 

ประธาน   ทยอยกล่าวปิดการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 9 และจากนัน้ขอให้ท่ีประชุมเข้าสู่การ
พิจารณาระเบียบวาระท่ี 10 ตอ่ไป  

ท่ีประชมุฯ   มีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิ
ให้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทฯ จ านวน 5 ทา่น แทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีออกตามวาระและลาออก ดงันี ้

1.  นายอ าพน กิตตอิ าพน 

เห็นด้วย 1,593,360,988 เสียง ร้อยละ 97.8724 
ไมเ่ห็นด้วย 13,365,270 เสียง ร้อยละ 0.8210 
งดออกเสียง 5,579,901 เสียง ร้อยละ 0.3427 
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน 15,691,505 เสียง ร้อยละ 0.9639 

2.  นายธีรศกัดิ์ สวุรรณยศ  
 เห็นด้วย 1,599,373,602 เสียง ร้อยละ 98.2418 
ไมเ่ห็นด้วย 11,304,673 เสียง ร้อยละ 0.6944 
งดออกเสียง 1,167,134 เสียง ร้อยละ 0.0717 
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน 16,152,255 เสียง ร้อยละ 0.9922 
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3.  นายสธุรรม ศริิทิพย์สาคร 
เห็นด้วย 1,589,301,054 เสียง ร้อยละ 97.6231 
ไมเ่ห็นด้วย 16,345,856 เสียง ร้อยละ 1.0040 
งดออกเสียง 6,181,266 เสียง ร้อยละ 0.3797 
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน 16,169,488 เสียง ร้อยละ 0.9932 

4.  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
เห็นด้วย 1,600,629,480 เสียง ร้อยละ 98.3189 
ไมเ่ห็นด้วย 503,505 เสียง ร้อยละ 0.0309 
งดออกเสียง 6,185,033 เสียง ร้อยละ 0.3799 
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน 20,679,646 เสียง ร้อยละ 1.2703 

5.  พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ 

เห็นด้วย 1,600,667,621 เสียง ร้อยละ 98.3212 
ไมเ่ห็นด้วย 453,105 เสียง ร้อยละ 0.0278 
งดออกเสียง 6,171,434 เสียง ร้อยละ 0.3791 
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน 20,705,504 เสียง ร้อยละ 1.2718 

6.  นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต 
เห็นด้วย 1,290,661 เสียง ร้อยละ 0.0793 
ไมเ่ห็นด้วย 1,114,200,704 เสียง ร้อยละ 68.4399 
งดออกเสียง 46,630,559 เสียง ร้อยละ 2.8643 
ไมส่ง่บตัรลงคะแนน 465,875,740 เสียง ร้อยละ 28.6165 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 15 ทา่น จงึประกอบด้วย 

1. พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง   ประธานกรรมการ 
2. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุม่    รองประธานกรรมการ 
3. นายคณิศ แสงสพุรรณ    กรรมการ 
4. นายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์   กรรมการ 
5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ   กรรมการ 
6. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล   กรรมการ 
7. นายสมชยั ศริิวฒันโชค    กรรมการ 
8. พลอากาศเอก หมอ่มหลวง สปุรีชา กมลาศน์ กรรมการ 
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9. พลต ารวจเอก อดลุย์ แสงสิงแก้ว   กรรมการ 
10. นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง    กรรมการ 
11. นายอ าพน กิตตอิ าพน กรรมการ 
12. นายธีรศกัดิ์ สวุรรณยศ กรรมการ 
13. นายสธุรรม ศริิทิพย์สาคร กรรมการ 
14. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ 
15. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ  กรรมการ  

ระเบียบวาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืนๆ  

ประธาน กลา่วอนญุาตให้ผู้ ถือหุ้นเร่ิมชีแ้จงหรือซกัถามในระเบียบวาระท่ี 10 ได้ 

นายสุรสิทธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่ายังไม่ได้รับค าตอบจากผู้บริหารบริษัทฯ หรือฝ่ายกฎหมายใน
ประเด็นท่ีว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดอุบตัิเหตุอนัเน่ืองมาจากการท างานของพนกังานเกษียณอายุท่ี
บริษัทฯ จ้าง รวมทัง้ทหารซึง่ไมใ่ชพ่นกังานของบริษัทฯ  

นายนิคม ภคบณัฑุ ผู้ ถือหุ้น แจ้งว่าในวาระ 9 ตนได้สอบถามและยงัไม่ได้รับค าตอบเก่ียวกับประเด็นว่า
หากในวนันีที้ ่ประช ุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการได้ครบ 5 ท่านแล้วต ่อมาอีก 2 เดือน บริษัทฯ  ได้กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่คนใหม่เข้ามา กรรมการจะจบัฉลากลาออกหรือจะมีการด าเนินการตอ่ไปอย่างไร หรือกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่จะไมต้่องด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ ซึง่ขอน าประเด็นดงักล่าวมาสอบถามในวาระท่ี 10 นี ้พร้อม
ทัง้ขอสอบถามเพิ่มเตมิวา่ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2556 ในงบการเงินหน้า 131 ข้อ 5.12 เก่ียวกบัสินทรัพย์
ไม่หมนุเวียนถือไว้เพ่ือขาย โดยในปี 2555 มีมลูคา่ 7,430 ล้านบาทเป็นเคร่ืองบิน 18 ล า ตอ่มาปี 2556 มูลค่าลดลง
เหลือ 7,196 ล้านบาท ซึ่งตนมีความเข้าใจว่าสิน้ปี 2557 มูลค่าจะลดลงอีก ประเด็นท่ีต้องการสอบถามคือ ราคา 
7,196 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินทรัพย์เคร่ืองบินทัง้ 18 ล าท่ีรอการขายนี ้ในตอนต้นของการอภิปรายมีการแถลงว่าผล
ขาดทนุจากการด้อยมลูค่าของเคร่ืองบิน 11 ล า มีมลูคา่ 5,912 ล้านบาท แตเ่คร่ืองบิน 18 ล านี ้เม่ือตีราคาสินทรัพย์
กลับมีมูลค่า 7,196 ล้านบาทจึงขอสอบถามว่าหากในปีนีมี้ผู้ ซือ้เคร่ืองบิน บริษัทฯ จะขายได้มูลค่าเท่าใด และ
ประเด็นต่อมาคือ ในหมายเหตท่ีุ 2 หน้า 140 ซึ่งอธิบายว่า บริษัทฯ ยงัไม่ได้น ามาตรฐานบญัชีใหม่มาใช้ ทัง้ท่ีหลายๆ 
บริษัทท่ีจดทะเบียนได้น ามาตรฐานใหม่มาปฏิบตัิใช้เกือบทุกบริษัทแล้ว  โดยในการปฏิบตัินัน้ บริษัทดงักล่าวต้อง
กลบัไปปรับตวัเลขของปี 2555 เพ่ือน ามาเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 กบัปี 2556 ซึ่งหากบริษัทฯ เร่ิมใช้มาตรฐานบญัชี
ใหม่ในปีหน้า บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวเลขบัญชีของปีนี ้เพ่ือเอาไว้ให้เปรียบเทียบกันได้ตอนสิน้ปี ดังนัน้  วิธี
วิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์จึงเป็นประเด็นท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ว่าจะวิเคราะห์ราคาตลาดโดยใช้วิธีใด โดยเป็นประเด็น
ของมาตรฐานบญัชีใหม่ จึงมีข้อควรพิจารณาว่า ณ สิน้ปี ในกรณีท่ีบริษัทฯ ขายเคร่ืองบินได้ ผู้ ถือหุ้นจะได้ก าไรปันผล
หรือไม ่จงึเรียนมาเพ่ือขอค าอธิบายในเร่ืองดงักลา่วด้วย 
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นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวขอบคุณประธานและผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ประชุมในวันนี ้พร้อมทัง้ขอ
สอบถามและแสดงความเห็นในเร่ืองตอ่ไปนี  ้กล่าวคือ (1) กรรมการท่ีเสนอช่ือเข้ามาหรือกรรมการทกุท่านสามารถ
ถือหุ้นบริษัทฯ ได้หรือไม่ ในกรณีท่ีถือหุ้นไม่ได้ เน่ืองจากสาเหตใุด ส่วนในกรณีท่ีสามารถถือหุ้นได้ ตนขอเสนอให้
กรรมการถือหุ้น เน่ืองจากหากปีใดบริษัทฯ ไม่มีก าไร ท าให้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ กรรมการจะได้ตระหนกัได้ว่าเหตใุด
บริษัทฯ จึงบริหารงานไม่ดี เพราะเมื่อเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ย่อมเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัมีต าแหน่ง
กรรมการก็ยอ่มเป็นทัง้ผู้บริหารด้วย ดงันัน้ จงึควรบริหารกิจการให้มีก าไร และขอเสนอให้กรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ 
ด้วย หรือจะเปล่ียนเป็นถือหุ้นเอ็นปาร์ค (N-Park) โดยน าหุ้นบริษัทฯ แลกกับหุ้นเอ็นปาร์คหนึ่งตอ่หนึ่ง (2) เก่ียวกับ
เร่ืองการประมูลถุงขยะของบริษัทฯ ซึ่งในถุงดังกล่าวนัน้มีช้อน จาน มีดหั่นสเต็ก เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สิน  
ท่ีมีราคาและเป็นสมบตัขิองบริษัทฯ จงึเหมือนกบัในกรณีของสมบตัิของราชการ ซึ่งหากผู้ ใดครอบครอง ซือ้ หรือจ าหน่าย 
ย่อมถือว่ามีความผิด ดงันัน้ เพ่ือไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ร่ัวไหลออกไป และท าให้องค์กรเสียภาพลักษณ์นัน้     
จึงขอสอบถามว่าผู้ ใดเป็นผู้ ริเร่ิมเร่ืองการประมูลถุงขยะดงักล่าว และ (3) เก่ียวกบัประเด็นท่ีถามไปข้างต้นแล้วคือ 
กรณีท่ีมีคนน าชชีูพของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสมบตัิชิน้หนึ่งของบริษัทฯ ติดกลบัไป ซึ่งตอ่มากลายเป็นกระแสสงัคมว่า
เหตใุดจึงต้องน าออกไป ซึ่งตนได้ทราบมาว่าบริษัทฯ ให้ค าตอบในเร่ืองดงักล่าวว่า เป็นเพียงเร่ืองเล็กน้อย ซึ่งตน
ทราบเก่ียวกบักฎการบนิมาวา่ในกรณีท่ีเคร่ืองบินตกลงน า้ จะต้องมีชชีูพติดอยู่ทกุท่ีนัง่ของผู้ โดยสาร ดงันัน้ ในกรณีท่ี
ไม่มีชูชีพดงักล่าว บริษัทฯ อาจถูกปรับ หรือ ถูกท้วงติงจาก Federal Aviation Administration (FAA) และหน่วยงาน
ราชการ กรณีนีเ้ป็นเร่ืองจริงหรือไม่ และในกรณีท่ีทรัพย์สินของบริษัทฯ สูญหายไปในปีหนึ่งๆ เป็นจ านวนมาก แต่
บริษัทฯ กลบัพิจารณาว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย หากเคร่ืองบินของบริษัทฯ ตกน า้ แล้วมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดงักล่าว 
บริษัทฯ จะด าเนินการแก้ปัญหานีอ้ย่างไร  

ประธาน มอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ชีแ้จงประเด็นข้างต้น หลังจากนัน้ ขอให้
นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงในล าดบัตอ่ไป 

นายโชคชยั ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวโุสสายกลยุทธ์องค์กรและพฒันาอย่างยัง่ยืน 
และรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กลา่วชีแ้จงแตล่ะประเดน็ดงันี ้

1.  บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ ากัด มีเป้าหมายในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับบริษัทฯ เก่ียวกับ
บคุลากรส าหรับปฏิบตัิหน้าท่ีในเขตท่าอากาศยาน แตท่ัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นบริษัท Outsource หรือ Out job รวมถึงผู้
ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยเฉพาะท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังขาดแคลนบุคลากรในพืน้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากบุคลากรซึ่ง
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในเขตดงักล่าวได้ต้องมีคุณสมบตัิหลายประการ ประการแรกคือ ต้องมีสญัชาติไทย ประการท่ี
สองคือ ต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากร ทัง้นี ้ประกอบกับข้อจ ากัดในเร่ืองของการเดินทาง ล้วนส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของทุกๆ บริษัทท่ีอยู่ในบริเวณดงักล่าว กล่าวคือ จะสงัเกตได้ว่ามีการประกาศรับแรงงานจ านวนมากท่ีท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิ ส่วนในประเด็นเก่ียวกบัการน าทหารของกองทพัอากาศมาปฏิบตัิหน้าท่ี ตนขอเรียนชีแ้จงว่า
ทางบริษัทฯ มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบักองทพัอากาศมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งในช่วงภาวะท่ี
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ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดสนามบินหรือในช่วงเปิดสนามบิน ทางบริษัทฯ ก็ได้รับการ
ชว่ยเหลือจากกองทพัอากาศเป็นอยา่งดี  

2.  ในประเด็นค าถามของกัปตนัถนิต พรหมสถิต ขอเรียนชีแ้จงว่าในเร่ืองธรรมาธิบาลของบริษัทฯ นัน้     
ผู้ ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนผู้ บริหารได้ และท่ีผ่านมาตนได้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวมาโดยตลอด 
ยกตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีมีการส่งข้อร้องเรียนผู้บริหารเข้ามา ตนก็ได้น าเร่ืองเข้ากระบวนการพิจารณาเสมอ ซึ่ง
ในทางกระบวนการจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบือ้งต้น หากตรวจพบว่าข้อเท็จจริงมีมูลเหตุ ก็จะเข้าสู่
กระบวนการในเร่ืองของการตัง้กรรมการสอบสวนต่อไป ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายให้ทุกระดบัในองค์กรได้รับการ
ปฏิบตัเิชน่เดียวกนัในเร่ืองธรรมาภิบาล 

  

3.  ในสว่นค าถามของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัโครงสร้างหนี ้ขอเรียนชีแ้จงว่าในการบริหารหนีท้ัง้หมดของบริษัท
ฯ ซึ่งมีประมาณ 170,000 - 180,000 ล้านบาท ในช่วงปีท่ีแล้วถึงปีนี ้คร่ึงหนึ่งของหนีท้ัง้หมดนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจาก
หนีท่ี้ทางบริษัทฯ จดัหาอากาศยานหรือเคร่ืองบิน โดยประกอบด้วยหุ้นกู้ประมาณร้อยละ 25-30 ของหนีท้ัง้หมด ซึ่งหุ้น
กู้ มี Average Loan Life ทัง้ประมาณ 5 ปี หรือ 7 ปี หรือ 10 ปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในอตัรา 5 ปี เพราะอตัราดอกเบีย้คอ่นข้าง
ต ่า เน่ืองจากหากมีอตัราระยะเวลายาวมากๆ ผลตอบแทนหุ้นกู้จะมีอตัราสงู  

ตอ่มาในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินท่ีบริษัทฯ กู้  ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการกู้ตามสกลุเงินท่ีบริษัทฯ 
ช าระคา่เคร่ืองบิน ซึ่งบริษัทฯ ตกลงเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ แตใ่นการแลกเปล่ียนให้เป็นอตัราท่ีบริษัทฯ จะช าระ
เงินคืนเป็นอตัราเงินสกลุใดนัน้ (Swap rate) ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดงันี ้ประการแรก ในเร่ืองของการบริหารรายได้
ซึ่งประกอบด้วยเงินสกลุตา่งๆ บริษัทฯ จะด าเนินการด้วยวิธี Natural Hedging ก่อน คือการพิจารณาว่าหากรายรับของ
บริษัทฯ นัน้เป็นอัตราสกุลเงินใด บริษัทฯ จะพยายามสร้างรายจ่ายท่ีจ าเป็นของบริษัทฯ ให้เป็นอัตราสกุลเงินนัน้ 
เพ่ือท่ีจะไม่เสียคา่ธรรมเนียมในการแลกเปล่ียนสกลุเงินไปมา ยกตวัอย่างเช่น หากบริษัทฯ ซือ้สินค้าจากยโุรป บริษัทฯ 
จะพยายามเจรจาสญัญาให้เป็นอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินยโูร ดงันัน้ หากบริษัทฯ ขายบตัรโดยสารเป็นเงินสกลุยโูรมา 
ก็สามารถช าระตอ่ไปได้โดยไม่ต้องเปล่ียนหรือเส่ียงกับอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งเป็นวิธีการหลกัท่ี
บริษัทฯ ใช้ด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นสกลุเงินเยน ยโูร ออสเตเรีย หรือสกลุเงินตา่งๆ ซึ่งบริษัทฯ มีรายรับอยู่ประมาณ 
50 สกุลเงิน ประการท่ีสอง พิจารณาตามอตัราดอกเบีย้ของแตล่ะประเทศและแตล่ะสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเยนอาจมี
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ต ่า แตก็่มีความเส่ียงในเร่ืองความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนซึ่งคอ่นข้างอ่อนไหวมาก ทัง้นี ้บริษัทฯ 
พร้อมรับข้อเสนอแนะในเร่ืองโครงสร้างหนีจ้ากผู้ ถือหุ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาตอ่ไป  

4.  ส าหรับค าถามของนายสรุสิทธ์ิ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น ขอเรียนชีแ้จงว่า พนกังานของบริษัทฯ ทกุคน ไม่ว่าจะ
เป็นพนกังานปัจจบุนั หรือพนกังานท่ีเกษียณแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความดแูลช่วยเหลือในกรณีท่ีมีอุบตัิเหตเุกิดขึน้อยู่
สองส่วน ส่วนแรก ได้แก่ การประกันซึ่งมีบริษัทประกันเข้ามารับประกัน ซึ่งเป็นการผ่อนปรนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้เป็นไปตามขอบเขตท่ีก าหนดในการประกนั และส่วนท่ีสอง ซึ่งแม้จะไม่อยู่ในขอบเขตการประกนั เช่น กรณีเกิดเหตุ
ท่ีพนักงานฝ่ายช่างเสียชีวิตเม่ือปีท่ีแล้ว ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการเจรจาและจ่ายค่าชดเชยให้กับญาติของพนักงานท่ี
เสียชีวิต ดงันัน้ จงึขอเรียนวา่หากมีเหตกุารณ์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทฯ ก็ได้แสดงความรับผิดชอบตลอดมา 
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5.  ส าหรับกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองรายได้ของบริษัทฯ ในปีนีซ้ึ่งต ่ากว่าปีท่ีแล้ว ขอชีแ้จงว่าเน่ืองจากปีท่ี
แล้วมีการรวมเอารายได้ของบริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) เข้ามารวมในบญัชีด้วย ดงันัน้ หากลบรายได้ของ
นกแอร์ออกจะเหลือรายได้ของปี 2555 ประมาณ 201,000 ล้านบาท ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ มีรายได้ 206,336 ล้านบาท 
ดงันัน้ หากพิจารณาในหน้า 184 จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้จดัท ารายการแยกออกเป็นรายได้เฉพาะของบริษัทฯ กบัรายได้
ซึง่เกิดจากการรวมรายได้ของนกแอร์ ซึง่ในปีนีบ้ริษัทฯ ไม่ได้รวมรายได้ของนกแอร์เข้ามาด้วย ดงันัน้ รายได้ท่ีปรากฏ
จงึเป็นรายได้ในส่วนกิจการของบริษัทฯ เท่านัน้ ซึ่งเม่ือเทียบผลประกอบการในส่วนเฉพาะของบริษัทฯ แล้ว จะเห็น
ได้วา่รายได้ปีนีส้งูขึน้จากปีท่ีแล้วประมาณ 4,952 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ในสว่นท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการให้มีการวิเคราะห์ตวัธุรกิจเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ ขาดทนุเพราะเหตใุด และ
บริษัทฯ จะแขง่ขนักบัภายนอกด้วยวิธีใดในปี 2557 นี ้จะขอชีแ้จงในชว่งถดัไป  

ประธาน แจ้งเพิ่มเติมเก่ียวกับระเบียบวาระท่ี 9 ว่าเดิมในขณะท่ีมีการพิจารณาเสนอช่ือกรรมการนัน้        
พลอากาศเอก ศวิเกียรติ์ ชเยมะ ด ารงยศพลอากาศโท และเพิ่งได้รับพระราชทานยศ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 ให้
เป็นพลอากาศเอก  

นายสรุสิทธ์ ศรีประภา ผู้ ถือหุ้น กล่าวขออนญุาตเรียนผ่านประธานไปยงันายโชคชยั ปัญญายงค์ รองกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์องค์กรและพฒันาอย่างยัง่ยืน และรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ซึ่งได้ชีแ้จงไป
แล้วว่าในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึน้กับพนักงานท่ีเกษียณอายุ บริษัทฯ ได้รับผิดชอบ โดยยกตัวอย่างกรณีของ
พนกังานชา่งท่ีถกูรถดนัเคร่ืองบนิทบัเสียชีวิตเม่ือปีท่ีแล้ว ซึง่ต้องมีการเจรจากนัเพ่ือช่วยเหลือ แตรั่กษาการกรรมการ
ผู้ อ านวยการใหญ่ไม่ได้ชีแ้จงถึงสาเหตุท่ีพนักงานเสียชีวิตจากรถดนัเคร่ืองบินทับนัน้ เกิดจากความประมาทของ
ผู้บริหาร เน่ืองจากการขับรถดนัเคร่ืองบินต้องมีผู้ ช่วย เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยดูวิสัยทัศน์ต่างๆ แต่จากกรณีเหตุการณ์
ดงักล่าวนัน้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ช่วย ต่อมาเม่ือเกิดข้อผิดพลาดขึน้ พนกังานขบัรถดนัเคร่ืองบินคนดงักล่าวถูกฟ้องร้อง 
โดยท่ีบริษัทฯ มิได้ออกค่าทนายความช่วยเหลือแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันก็มีคดีความเกิดขึน้ท่ีหาดใหญ่ ท่ีมี
ผู้บริหารแก้ใบประเมินของพนกังาน ซึง่ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร กล่าวคือ มีการประเมินความสามารถในการ
ท างานของพนกังาน โดยให้พนกังานลงลายมือช่ือต่อหน้า แต่เม่ือพนกังานกลบัไป ผู้บริหารก็แก้เอกสารดงักล่าว 
ต่อมาพนักงานมาตรวจพบในภายหลัง จึงได้ไปแจ้งความด าเนินคดีและฟ้องศาล โดยในขณะท่ีฟ้องศาลนัน้ 
พนกังานดงักลา่วได้ท าเร่ืองขอให้บริษัทฯ ชว่ยออกคา่ทนายความให้ แตท่างบริษัทฯ กลบัช่วยเหลือผู้บริหารท่ีปลอม
แปลงเอกสาร ตนจึงไม่เห็นว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามหลกัธรรมาธิบาลแต่อย่างใด อีกทัง้พนกังานดงักล่าวเม่ือ
เกษียณไปแล้ว ก็มีเพียงเงินก้อนจ านวนหนึ่งและไม่มีรายได้อ่ืนใด ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีหลกัประกันใดๆ ให้แก่พนกังาน 
อีกทัง้บริษัทฯ ยงัอ้างว่าทางบริษัทประกนัก็ไม่ยอมช าระเงิน ทัง้ท่ีบริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี ยกตวัอย่าง
เชน่ ตัง้กองทนุ เป็นต้น จงึเป็นเร่ืองหนึง่ท่ีรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้ให้ข้อมลูในท่ีประชมุไมถ่กูต้อง 
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ประการตอ่มา ท่ีรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กล่าวว่า ในกรณีท่ีผู้บริหารถกูร้องเรียน ตามกระบวนการ
ของบริษัทฯ ต้องมีการตัง้กรรมการสอบสวน และหากข้อเท็จจริงชีว้่ามีมลูแล้ว ก็จะเข้าไปสู่ขัน้ตอนวินยัตามระเบียบ
วินยัตอน 2 ของระเบียบบริษัทฯ แต่มีกรณีท่ีนางชดุา ธนะภูมิ ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (DI) ซึ่งถูก
กลา่วหาวา่ปฏิบตัไิมช่อบโดยการน าเงินท่ีเหลือจากการขึน้เงินเดือนในฝ่าย DI ไปให้พนกังานท่ีสนิทเพียง 2 คน ทัง้ท่ี
โดยปกติแล้วจะต้องน าเงินท่ีเหลือดงักล่าวไปแบ่งสรรปันส่วนกันทุกคน ท าให้เงินเดือนพนกังาน 2 คนดงักล่าวสูง
เกินขัน้ท่ีบริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ก าหนดไว้ ตอ่มาเม่ือถกูร้องเรียนตัง้กรรมการสอบข้อเท็จจริงและชีไ้ด้ว่ามีมลู เหตใุดจึงไม่
มีการตัง้กรรมการสอบวินยัจนถึงปัจจบุนันี ้แตก่ลบัส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการด้านกฎหมาย ซึ่งไม่ปรากฏระเบียบ
ใดๆ ว่าเม่ือเท็จจริงชีว้่ามีมูลแล้วต้องส่งเร่ืองไปยังคณะกรรมการ ด้านกฎหมาย จึงขอให้รักษาการกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ น าเร่ืองดงักล่าวกลบัมาพิจารณา และออกค าสัง่ตัง้กรรมการการสอบวินยัเพ่ือพิจารณาความผิด
ของนางชดุา ธนะภมูิตอ่ไป  

ส าหรับเร่ืองตอ่ไป ตามระเบียบบริษัทฯ นัน้ เม่ือพนกังานถกูสัง่ให้พ้นจากการท างานไปจะได้รับเงินจ านวน
หนึง่ ซึง่หากกลบัเข้ามาท างานใหมจ่ะต้องคืนเงินก่อน ซึ่งพนกังานคนอ่ืนท่ีกลบัมาท างานก็ต้องปฏิบตัิตามระเบียบนี ้
แต่ตนได้รับทราบมาว่ามีพนกังานท่ีถกูให้พ้นจากหน้าท่ีจ านวน 5 คน ซึ่งสนิทกบัรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
เม่ือกลบัมาท างานก็ไม่ได้คืนเงินให้กบับริษัทฯ แตอ่ย่างใด ซึ่งรวมเป็นจ านวนเงินหลายสิบล้านบาท แต่กลบัให้มีการ
หกัจากเงินเดือนทุกเดือน จึงขอสอบถามว่าพนักงานทัง้ 5 คนดงักล่าวมีอภิสิทธ์ิใด และมีระเบียบใดของบริษัทฯ ท่ี
ยกเว้นเร่ืองดงักล่าวได้  

ข้อต่อมา มีพนกังานคนหนึ่งถูกให้ออกจากบริษัทฯ โดยเหตท่ีุถูกจบัได้ว่าได้ใช้ Code 41 ซึ่งต้องน าไปใช้
ปฏิบตัิงานให้บริษัทฯ แตป่รากฏว่ากลบัน า Code 41 ไปใช้ท่ีปอยเปตเป็นจ านวน  40 กว่าครัง้ กรมศลุกากรจึงได้ส่ง
เร่ืองมาให้ผู้บริหารบริษัทฯ ในสมยัท่ีนายปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์เป็นกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (DD) ซึ่งบริหารงาน
ตรงไปตรงมา พนกังานคนดงักล่าวจึงถูกสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบวินยั หลังจากขัน้ตอนดงักล่าว เง่ือนไขของ
กรรมการอุทธรณ์ระบุว่า (1) ต้องลดต าแหน่งหนึ่งขัน้ และ (2) ต้องคืนเงินจ านวน 1,700,000 บาทท่ีได้จากกองทุน
บ าเหน็จคืนบริษัทฯ ก่อนถึงจะได้ ID Card กลบัเข้ามาท างานได้ ซึ่งปรากฏในวนัสดุท้ายคือวนัท่ี 24 กนัยายน 2555 
พนกังานคนดงักล่าวได้น าเงินมาคืนในช่วงเช้าและมีแคชเชียร์ออกไปรับเงินเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ในวัน
เดียวกันนัน้เอง มีผู้บริหารระดบัผู้อ านวยการใหญ่ (VP) ได้เรียกประชุมพนกังานในหน่วยงานการเงินโดยระบุว่า
ขอให้ให้ความช่วยเหลือพนกังานคนดงักล่าว เน่ืองจากพนกังานคนดงักล่าวไม่มีเงิน และให้ทวงถามจากสหกรณ์ 
เน่ืองจากพนักงานคนดังกล่าวมีหนีท่ี้สหกรณ์ของบริษัทฯ เป็นจ านวน 4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีข้อตกลงว่าเม่ือ
พนกังานมีหนีแ้ล้ว หากตอ่มามีรายได้จากกองทุนบ าเหน็จก็จะต้องน าไปชดใช้หนีท่ี้สหกรณ์ก่อนจ านวน 1,700,000 บาท 
ส่วนจ านวนท่ีเหลืออีก 2,300,000บาท ก็เป็นความรับผิดชอบของพนกังานคนนัน้ต่อไป เม่ือข้อตกลงระบุว่า ก่อน
กลบัมาท างานต้องคืนเงินก่อนเป็นจ านวน 1,700,000 บาท ปรากฏว่าในช่วงเช้าวนัท่ี 24 กันยายน 2555 พนกังานคน
นัน้น าเงินมาคืนกองทุนบ าเหน็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในวนัเดียวกันตอนบ่ายกลบัท าหนงัสือทวงถามไปท่ีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือขอเงินคืนจ านวน 1,700,000 บาท ซึ่งตนได้ทราบเร่ืองดงักล่าวเน่ืองจากด ารงต าแหน่งเป็น
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ประธานเร่งรัดหนีส้ินของสหกรณ์บริษัทฯ และท่ีผ่านมาสหกรณ์บริษัทฯ ก็ไม่เคยคืนเงินเพราะเหตุดังกล่าวให้แก่
พนกังานคนใด หากพนกังานประสงค์จะขอเงินคืน จะต้องด าเนินการกู้ ใหม่ ซึ่งผลท่ีตามมาคือ ในวนัท่ี 27 กันยายน 
2555 ทางบริษัทฯ ได้หักเงินท่ีบริษัทฯ ต้องส่งให้แก่สหกรณ์เป็นจ านวน 1,700,000 บาท แล้วน าเงินจ านวน 
1,700,000 บาทนีไ้ปคืนเข้าบญัชีธนาคารของพนกังานคนนัน้ ในวนัท่ี 5 ตลุาคม 2555 เร่ืองนีจ้ึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ 
ไม่มีหลกัธรรมาธิบาลและความยุติธรรม เพราะผู้ บริหารเลือกปฏิบตัิ และ ณ ปัจจุบนั เร่ืองนีย้งัคงเป็นคดีความท่ี
ฟ้องร้องกนัอยู ่ซึง่ทางสหกรณ์ไม่มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินคดีกบัผู้ ใด เพียงแตข่อให้ศาลไกล่เกล่ียและขอต้นเงินกบั
ดอกเบีย้คืนเทา่นัน้ เพราะเงินท่ีบริษัทฯ หกัไป 1,700,000 บาท นัน้เป็นเงินของพนกังานคนละ 26 บาท รวม 25,000 คน 
จงึเรียนมาเพ่ือขอค าตอบในเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป 

ประธาน กล่าวชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นเก่ียวกับข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศกับบริษัทฯ ว่าจะมีการ
ร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน ทัง้เร่ืองการสนบัสนนุด้านการบิน ความปลอดภัยด้านการบิน สถาบนัวิทยาศาสตร์ และ
การฝึกอบรมต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือสนบัสนุนในกรณีท่ีก าลังพลขาดแคลน แต่ในส่วนทหารของกองทพัอากาศท่ี
บริษัทฯ จะน าไปช่วยปฏิบัติหน้าท่ีในภาคพืน้นัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการฝึกอบรมทหารดังกล่าวโดยครูท่ีมีความ
เช่ียวชาญ ซึง่ในเบือ้งต้นทกุคนต้องมีใบอนญุาตในการขบัข่ีและจะต้องไปอบรมหลกัสตูรของผู้ ท่ีขบัข่ีรถประเภทนัน้ๆ 
อีกครัง้หนึง่ ทัง้นี ้ความร่วมมือดงักลา่วนีเ้ป็นข้อตกลงใน MOU ซึง่จดัท าขึน้เป็นประจ าทกุปี  

นาวาอากาศตรี ถนิต พรหมสถิต ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า หากฝ่ายบริหารมีความตัง้ใจอย่างแท้จริงท่ีจะให้มีการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยกันแล้ว การออกค าสัง่หรือระเบียบย่อมต้องมีความชดัเจน โดยในช่วงเวลาท่ีตนเคยท า
หน้าท่ีอยู่ ตนจ าได้ว่าเรืออากาศเอก กนก ทองเผือก (ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร) ได้ออก
ค าสัง่หลายฉบบั แตเ่ป็นค าสัง่ซึง่เหมือนเป็นเศษกระดาษ ไม่มีคณุคา่ในการท างาน เพราะเป็นการออกค าสัง่เฉพาะกิจ 
ไม่ใช่การออกค าสัง่เป็นเร่ืองราวอย่างท่ีควรจะเป็น จึงขอฝากไว้ว่าจนกระทัง่บดันีน้บัเป็นเวลา 5 ปีแล้วท่ีตนยงัไม่เห็น
หน่วยงานใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีการก ากับดแูลและตรวจสอบผู้บริหารในกรณีท่ีผู้บริหารกระท าความผิด แต่ในทาง
กลบักนั หากเป็นพนกังาน หรือกปัตนัท่ีไม่ใช่ระดบัผู้บริหารกระท าความผิดเล็กน้อยกลบักลายเป็นปัญหา และตน
ขอเสนอประเดน็นีใ้ห้รองกรรมการผู้อ านวยใหญ่สายปฏิบตักิาร (DO) น าไปพิจารณาด้วย ทัง้นี ้ในความเป็นจริงแล้ว 
ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชากบัผู้ ใต้บงัคบับญัชามีข้อพิพาทกัน กลบัมีการตัง้กรรมการสอบสวน โดยการน าหน่วยงานของ
ตนเองมาเป็นกรรมการสอบสวนด้วย เช่น กรณีท่ีกปัตนัมีปัญหากบัหวัหน้ากปัตนั ในการตัง้กรรมการสอบสวนกลบั
แต่งตัง้หวัหน้ากัปตนัเป็นกรรมการสอบสวนด้วย ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม ซึ่งประเด็นเหล่านีห้ากมีหน่วยงานท่ี
เข้าใจเร่ืองธรรมาธิบาลอย่างแท้จริงแล้ว การตัง้กรรมการสอบสวนเพ่ือเอาผิดกับผู้บงัคบับญัชาท่ีกระท าผิดต้องเป็น
หน่วยงานพิเศษท่ีสามารถสอดส่องดแูลเร่ืองตา่งๆ ได้ ซึ่งตนขออ้างถึงเฉพาะในหน่วยงานฝ่ายบินท่ีได้รับทราบปัญหามา
โดยตลอดเท่านัน้ ดงันัน้ จึงขอเสนอฝ่ายบริหารว่าควรมีหน่วยงานท่ีดแูลเร่ืองนีอ้ย่างเป็นรูปธรรมและมีความเป็นธรรมาธิบาล 
โดยเฉพาะทา่นประธานซึง่เป็นนกับนิอยูแ่ล้ว ยอ่มเข้าใจนกับนิได้มากกว่าบคุคลท่ีมาจากฝ่ายอ่ืนๆ และจะเป็นการดี
ยิ่งขึน้ หากบริษัทฯ สามารถจดัท าเป็นเอกสารหรือเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน 

ประธาน มอบหมายให้นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเตมิ  
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นายคณิศ แสงสพุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร กลา่วชีแ้จงเพิ่มเติม 2 ประเด็น ประเด็นแรก
เก่ียวกับคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร ซึ่งขอเรียนว่าคณะกรรมการดังกล่าว
ประกอบด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธานกรรมการ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วยนายสธุรรม ศริิทิพย์สาคร นายโชคชยั ปัญญายงค์ รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และ
ตนเอง (นายคณิศ แสงสุพรรณ) เป็นกรรมการ และมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่สาย
ทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร เป็นเลขานุการ ส่วนประเด็นท่ีสองเก่ียวกับเร่ืองการถือหุ้น ซึ่งโดยหลกั
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจนัน้ มีข้อก าหนดห้ามกรรมการถือหุ้นบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบเร่ืองนีแ้ล้ว ไมป่รากฏวา่กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

ประธาน แจ้งว่าค าถามบางประเด็น ค่อนข้างเป็นรายละเอียดท่ีจะต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม อาจไม่
สามารถตอบค าถามผู้ ถือหุ้นได้ทัง้หมด จึงกล่าวขออภัยผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าท่ีเลขานุการได้บนัทึก
ข้อมลูเหลา่นีไ้ว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ จะด าเนินการสง่ค าชีแ้จงให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยตอ่ไป 

ส าหรับประเด็นในเร่ืองธรรมาภิบาล ขอเรียนว่า ได้มีการศกึษาท าความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวมาแล้ว 
ประกอบกบัได้รับฟังข้อมลูจากผู้แทนของสหภาพแรงงาน จากวิงสแปน รวมถึงจากพนกังานในสว่นตา่งๆ จึงขอเรียน
วา่บริษัทฯ จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้การบริหารเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลให้มากท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เร่ืองของการยึดกฎกติกา ความโปร่งใส ปราศจากการคอรัปชั่น หรือท าให้การคอรัปชั่นหมดไปให้ได้มากท่ีสุด 
รวมถึงหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะพนักงานและผู้ บริหารในทุกระดับท่ีต้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานอยา่งแท้จริง 

ส่วนประเด็นตามท่ีผู้ ถือหุ้นได้เสนอฝากไว้ว่าผลจากการประชุมผู้ ถือหุ้นในวันนีมี้ความส าคัญ ตนขอรับ
ข้อเสนอไว้ และจะน าข้อมลูทัง้หมดไปวิเคราะห์ เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทัง้ชดุเล็กและชดุใหญ่ 
เพ่ือสงัเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาตอ่ไป โดยจะด าเนินการให้สอดคล้องกบัช่วงเวลาท่ีได้วางแผนไว้ทัง้ใน
เร่ืองของการก าหนดยทุธศาตร์และการปรับโครงสร้าง  

ส าหรับข้อเสนอของนายณฐัพงศ์ ทวีวิบลูย์ทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอไว้แล้ว
และจะน าข้อเสนอดงักลา่วไปด าเนินการตอ่ไป และขอเรียนว่าจะใช้เวลาพิสจูน์ตนเองเพ่ือแสดงให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นผลของ
การบริหารงานตอ่ไป 

ทัง้นี ้ประธานได้สอบถามเพิ่มเติมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะซกัถามเพิ่มเติมในระเบียบวาระท่ี 10 อีกหรือไม ่
เม่ือไมมี่ ประธานจงึกลา่วยืนยนัวา่จะปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัความสามารถในการฟืน้ฟูบริษัทฯ ตามแนวทางท่ี
ได้เสนอไว้ในระเบียบวาระท่ี 1 โดยให้ผู้บริหารและพนกังานทกุส่วนได้มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้มากท่ีสดุ 
และขอรับไว้ซึ่งข้อเสนอท่ีผู้ ถือหุ้นทกุท่านเสนอมาเพ่ือไปด าเนินการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิโดยเร็วท่ีสดุและเพ่ือให้ทกุท่าน
พงึพอใจมากท่ีสดุ 

เม่ือไมมี่เร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานจงึได้กลา่วปิดประชมุ และ 
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กลา่วขอบคณุเจ้าหน้าท่ีท่ีจดังานทกุฝ่าย และขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านและผู้บริหารทกุท่านท่ีเข้าร่วมการประชมุและ
ร่วมชีแ้จงในวนันี ้ 

เลิกประชุมเวลา 22.45 น. 

 
(ลงนามแล้ว) เรือตรี พิทกัษ์ นาคพฒัน์  

(พิทกัษ์ นาคพฒัน์) 
ผู้อ านวยการฝ่ายงานเลขานกุารบริษัทฯ 

ผู้จดบนัทึกประชมุ 
 
 

      (ลงนามแล้ว)    สวิุมล บวัเลิศ 
(นางสวุิมล บวัเลิศ) 

ผู้อ านวยการใหญ่ ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ 
เลขานกุารการประชมุ 

 
 

 
                          (ลงนามแล้ว)     โชคชยั ปัญญายงค์ 

(นายโชคชยั ปัญญายงค์) 
รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวโุสสายกลยทุธ์องค์กรและพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

รักษาการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 

 
 
  
 (ลงนามแล้ว)    พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง  

         (ประจิน จัน่ตอง) 
        ประธานกรรมการบริษัทฯ 
       ประธานการประชมุ 


